

# สมบัติแห่งความจริง (I) —

## การใช้เหตุผลกับผู้สร้างของเรา

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต

สมบัติแห่งความจริง (I) — การสู้ความกันกับผู้สร้างของเรา

มกราคม-มีนาคม 2566

เนื้อหา

1. พระวาจาของพระเจ้าถึงมนุษยชาติในปัจจุบัน 5
2. พระวาจาอันทรงพลังของพระเจ้า 10
3. เพลิงอสรพิษ 15
4. เดิมน้ำมันในตะเกียงของถัน 20
5. พระกิตติคุณในพันธสัญญาเดิม 26
6. กฎนิรันดร์ของพระเจ้า 31
7. ความลึกกลับของข่าวประเสริฐ 36
8. ครึ่งที่กางเขนของพระองค์ 41
9. ถิ่นสารภาพ 47
10. “ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์” 52
11. พันธสัญญาเดิม 57
12. มาให้เราสู้ความกัน 62

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต โปรแกรมการศึกษารายวันขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์และวิญญาณแห่งการพยากรณ์เท่านั้น โดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ข้อความอ้างอิงสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เกิดความคิดที่กระชับและตรงประเด็น ในบางกรณีจะมีการใส่วงเล็บ [ ] เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความชัดเจน บริบทที่เหมาะสม และอ่านได้คล่อง ขอแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล

ภาพประกอบ: Adobe Stock บนปกหน้า แหล่งข้อมูลแผนที่ หน้า 4, 46, 68

ลิขสิทธิ์ © 2023 โดยสำนักงานใหญ่ เซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป แผนกโรงเรียนวันสะบาต 5240 ถนนฮอลลินส์ โรแอนด์น็อก เวอชิงตัน 24019 อเมริกา โทรศัพท์ 1-540-362-1800 \* [www.sdarm.org](http://www.sdarm.org) \* อีเมล: [info@sdarm.org](mailto:info@sdarm.org)

## คำนำ

นับเป็นการทรงสร้างที่สอดคล้องอย่างน่าอัศจรรย์ที่องค์กรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้สร้างขึ้นและครอบครองที่นับโลกมานานกว่า 6,000 ปี และจุดสูงสุดของการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์! นี่คือเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งออกแบบมาเพื่ออาศัยอยู่บนโลกใบนี้และใช้อำนาจเหนือโลก เนื่องจากความเฉลียวฉลาดและพลังในการให้เหตุผลแก่มนุษยชาติทำให้สายพันธุ์นี้ โฮโมเซเปียนส์ได้รับความไว้วางใจในสิทธิ์พิเศษนี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิทธิ์นี้เป็นเพียงสิทธิ์เดียวในโลกที่ได้รับโอกาสให้มีชีวิตอยู่ตลอดไปในที่ประทับอันเปี่ยมด้วยความสุขของผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ตลอดนิรันดร์

เช่นเดียวกับสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบ สิ่งนี้มาพร้อมกับเงื่อนไข พระผู้สร้างจักรวาลที่เที่ยงธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตาทรงวางเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ก่อนหน้าเราอย่างชัดเจนและเชื่อเชิญให้เราใช้เหตุผลกับพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจบทบัญญัติแห่งพันธสัญญาของพระองค์

ดังนั้น ในอีกสามเดือนข้างหน้า นักเรียนโรงเรียนสะบาโตทั่วโลกจะศึกษาหัวข้อสำคัญ “การสู้ความกับพระผู้สร้างของเรา” นี่เป็นส่วนแรกของซีรีส์ความยาวหนึ่งปีที่มีชื่อว่า “บุมทาร์พ็อตแห่งความจริง” ซึ่งให้ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับอัญมณีแห่งความจริงอันยอดเยี่ยมที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อให้สวมใส่ได้ชั่วคราว ทุกคนที่จะได้รับความรอดต้องมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งและจริงใจในพระเจ้าและมีประสบการณ์คริสเตียนที่ได้รับชัยชนะซึ่งจะต้องทนได้แม้กระทั่งการทดสอบที่พยายามในช่วงโมฆะที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

“ศาสนาที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาจะสร้างหลักฐานที่สมเหตุสมผลของความจริงแท้ เพราะจะมีเครื่องหมายผลลัพธ์ในใจและอุปนิสัย พระคุณของพระคริสต์จะสำแดงให้เห็นในพฤติกรรมประจำวันของพวกเขา เราอาจถามผู้ที่ยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้อย่างปลอดภัยว่า ผลของพระวิญญาณปรากฏในชีวิตของท่านหรือไม่? ท่านแสดงความถ่อมตนและความอ่อนน้อมของพระคริสต์หรือไม่ และเปิดเผยความจริงที่ว่าท่านกำลังเรียนรู้ทุกวันในโรงเรียนของพระคริสต์ สร้างชีวิตของท่านตามแบบแผนชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์หรือไม่?”

“หลักฐานที่ดีที่สุดที่เราทุกคนมีได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์คือเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ ข้อพิสูจน์ความเชื่อในพระคริสต์ที่ดีที่สุดคือความไม่ไว้วางใจในตนเองและการพึ่งพาพระเจ้า ข้อพิสูจน์เดียวที่เชื่อถือได้ว่าเรายึดมั่นในพระคริสต์คือการสะท้อนพระฉายาของพระองค์ ครบเท่าที่เราทำเช่นนี้ แสดงว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความจริง เพราะความจริงเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันของเรา”—*เจ้าจะได้รับการปลง น. 121*

“มีคนมากมายที่แม้จะพยายามเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็มีสันติสุขหรือปิติเพียงเล็กน้อย การขาดประสบการณ์ของพวกเขาเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการใช้ความเชื่อ พวกเขาเดินเหมือนอยู่ในดินเหนียวที่ลื่นทุกกันดารที่แห้งแล้ง พวกเขาเรียกร้องเพียงเล็กน้อย ทั้งๆ ที่พวกเขาเรียกร้องได้มาก เพราะไม่มีขีดจำกัดสำหรับพระสัญญาของพระเจ้า”—*กิจการของอัครทูต 5:63*

เป็นคำอธิษฐานของเราขอให้เราทุกคนได้รับบทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโตในไตรมาสนี้ และความเชื่อของเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากโดยการให้เหตุผลกับผู้ทรงสรรพักัญญู!

แผนกโรงเรียนสะบาโตสำนักงานใหญ่

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับศูนย์การศึกษาและสุขภาพใน อดีเกีย เหนือ คาเซซัส รัสเซีย

อาณาเขตของรัสเซียคือ 17,125,191 ตารางกิโลเมตร (6,612,073 ตารางไมล์) มีประชากรประมาณ 146,780,000 คน โดย 111 ล้านคนเป็นชาวรัสเซีย ในจำนวนที่เหลืออีก 35 ล้านคนเป็นตัวแทนของกว่า 180 สัญชาติ ศาสนาหลักคือออร์ทอดอกซ์ (42%) รองลงมาคืออิสลาม (30%) ศาสนาอื่นๆ ได้แก่ นิกายโรมันคาทอลิก (3%) ผู้เชื่อเก่า (สาขาหนึ่งของคริสเตียนออร์ทอดอกซ์ตะวันออก) และนิกายโปรเตสแตนต์ (2%) ศาสนาพุทธ ศาสนายูดาห์ และศาสนากรีกนิกายโรมันคาทอลิก (1%)

ตั้งแต่ปี 1925 ขบวนการปฏิรูปได้ถูกประกาศที่นี้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก พี่น้องหลายคนถูกคุมขังเพราะพระวจนะของพระเจ้า บางคนสละชีวิตเพื่อเห็นแก่ความจริง ในช่วงปี 1990 คริสตจักรของเรามีโอกาสเทศนาได้อย่างอิสระและพวกเขาใช้โอกาสนี้อย่างจริงจัง ในเดือนมิถุนายน 2018 สหภาพรัสเซียได้ก่อตั้งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โอกาสในการประกาศอย่างเปิดเผยของเรามีจำกัดมาก ดังนั้นเราจึงมองหาที่ดินในท่ามกลางธรรมชาติเพื่อจัดการประชุมในค่ายและสำหรับงานเผยแผ่สุขภาพ พระเจ้าอนุญาตให้เราซื้อพื้นที่ประมาณ 5 เฮกตาร์บนเนินเขาในเทือกเขาคอเคซัสซึ่งมีทิวทัศน์ของภูเขาอันน่าทึ่ง เนื่องจากในพื้นที่ภูเขาหอน้ำได้ยากมาก ราคาที่ดินจึงค่อนข้างต่ำแต่พระเจ้าทรงดูแลเรื่องนี้และช่วยให้เราพบน้ำพุบนที่ดิน ไม่เพียงสำหรับดื่มเท่านั้นแต่ยังมีบ่อน้ำด้วย เรารู้สึกขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรอันประเสริฐจากพระพรของพระองค์! ในฤดูร้อนปี 2019 เรามีการประชุมค่ายครั้งแรกบนที่ดินแห่งนี้ แม้ว่าเราจะสร้างได้เฉพาะโครงสร้างภาคฤดูร้อนสำหรับการประชุม โรงอาหาร และบ้านขนาดเล็กสองห้อง แพทย์ได้รับเชิญให้มาจัดสัมมนาด้านสุขภาพที่นั่น ตามแสงสว่างจากพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์และคำนำถึงสภากาชาดของเรา เราเห็นมีศักยภาพที่ดีสำหรับงานประกาศทางการแพทย์ ถ้าหากว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมสำหรับจุดประสงค์นี้ก็จะมีการถูกสร้างขึ้น

เราเชื่อว่าด้วยพระเมตตาของพระเจ้าและความช่วยเหลือจากพี่น้องทั่วโลก พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราบรรลุโครงการนี้ซึ่งเป็นไปได้ที่พี่น้องในท้องถิ่นของเราจะจ่ายเงินด้วยตัวเอง ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ต้องการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยคำอธิษฐานและการเงิน

พี่น้องของท่านจากสหภาพรัสเซีย

## พระวาทะของพระเจ้าถึงมนุษยชาติในปัจจุบัน

พระคัมภีร์ท่องจำ: “พระเยซูคริสต์ครั้งนี้ว่า “คนที่วางใจในมนุษย์ และทำให้เนื้อหนังเป็นแกนของเขา และผู้ซึ่งใจของเขาหันไปจากพระเยซูคริสต์ ก็ถูกแช่งสาป” (เยเรมีย์ 17:5)

“ในความเมตตาและความสัจย์ซื่อของพระองค์ พระเจ้ามักจะยอมให้คนที่เราไว้วางใจทำเราผิดหวัง เพื่อเราจะได้เรียนรู้ความโง่เขลาของการไว้วางใจในมนุษย์และทำให้เนื้อหนังเป็นแกนของเรา—มหัศจรรย์แห่งการ รักษา **น. 486**

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน  
พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 129-137

วันอาทิตย์

วันที่ 1 มกราคม

## 1. หนังสือพระคัมภีร์ประทานมาอย่างไร?

ก. พระคัมภีร์ได้รับมาในลักษณะใด? (ระบุนายละเอียด) **2 ทิโมธี 3:16; 2 เปโตร 1:21; กัณดารวิถี 12:6**

---

“ไม่ใช่ถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่ได้รับการคลอใจ แต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับการคลอใจ การคลอใจไม่ได้กระทำกับคำพูดหรือการแสดงออกของมนุษย์ผู้นั้นแต่เกิดกับตัวมนุษย์เอง ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่คำพูดและความคิดได้รับความประทับใจในจิตใจของแต่ละบุคคล ดวงจิตแตกกระจาย ความคิดและเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์รวมเข้ากับความคิดและเจตจำนงของมนุษย์ ดังนั้นคำพูดของมนุษย์จึงเป็นพระวาทะของพระเจ้า” —  
ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 **น. 21**

ข. เมื่อขอการทรงนำทางจากพระเจ้า เราต้องตระหนักถึงอะไรเกี่ยวกับความฝันและนิมิต? เฉลยพระธรรมบัญญัติ **13:1-5; เยเรมีย์ 29:8**

---

ค. อะไรคือสาเหตุอื่น ๆ ของความฝัน? **ปัญญาจารย์ 5:3, 7**

---

ง. เราจะทดสอบผู้พยานกรณืได้อย่างไร? 1 โครินธ์ 14:32; อีซยาห์ 8:19, 20

---

## 2. พระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดเลยใช่ไหม?

ก. เราสามารถไว้วางใจความบริสุทธิ์แห่งพระวาจาของพระเจ้าได้มากน้อยเพียงใด? สดุดี 12:6, 7

“เรามีคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความจริงอันล้ำค่าที่สุด พระคัมภีร์บรรจุความรู้ของทั้งอัลฟาและโอเมก้า”—  
คนงานประกาศพระกิตติคุณ [u. 309](#)

“ในพระคัมภีร์ เรามีกำแนะนำที่ไม่ผิดพลาดจากพระเจ้า คำสอนที่นำไปใช้จริงจะเหมาะสมกับมนุษย์ในทุกตำแหน่งหน้าที่ เป็นเสียงของพระเจ้าที่พูดกับจิตวิญญาณทุกวัน เขาชวนครศึกษาพระวาจาของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าอย่างถ่อมถ่อมและสะสมความรู้ลึกซึ้งในใจ เพื่อว่าศีลธรรมในพระวาจาจะถูกนำมาใช้ควบคุมความประพฤติทั้งหมด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่ 4 [u. 441](#)

“ในพระวาจาของพระองค์ พระเจ้าทรงมอบความรู้ที่จำเป็นต่อความรอดให้แก่มนุษย์ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นการเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ที่เชื่อถือได้และปราศจากข้อผิดพลาด เนื้อหาของพระคัมภีร์คือมาตรฐานของอุปนิสัย ผู้เปิดเผยหลักคำสอน และบททดสอบประสบการณ์”—ความเชื่อที่มั่นคงในชีวิตอยู่ [u. 13](#)

“เยาวชน! ต้องการที่ปรึกษาที่หนักแน่น ผู้นำทางที่ไม่คิดเพี้ยน พวกเขาจะพบสิ่งนี้ในพระวาจาของพระเจ้า หากพวกเขาไม่ได้ศึกษาพระวาจาเช่นนั้นอย่างขยันหมั่นเพียร พวกเขาจะทำผิดพลาดร้ายแรง ซึ่งจะทำลายความสุขของพวกเขาและของผู้อื่น ทั้งในชีวิตปัจจุบันและอนาคต”—ข่าวสารสำหรับเยาวชน [u. 443](#)

ข. หลักการที่พบในพระคัมภีร์มีความยั่งยืนเพียงใด? มัทธิว 24:35; สดุดี 119:160; อีซายาห์ 40:8

“[พระคริสต์] สอนว่าพระวาจาของพระเจ้าเป็นเจ้าต้องให้ทุกคนเข้าใจ พระองค์ชี้ไปที่พระคัมภีร์ว่าเป็นสิทธิอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และเราก็คิดว่าทำเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์จะถูกนำเสนอในฐานะพระวาจาของพระเจ้าที่ไม่มีข้อขัดแย้ง ในฐานะจุดจบของความขัดแย้งทั้งหมดและเป็นรากฐานของความเชื่อทั้งหมด”—อุทาหรณ์สอนชีวิต 39, 40

“พระคัมภีร์ที่ได้รับและศึกษาอย่างเต็มที่ในฐานะเสียงของพระเจ้า บอกรอบครวญถึงวิธีเข้าถึงที่พำนักแห่งความสุขนิรันดร์ และรักษาสถาปัตยกรรมแห่งสวรรค์ให้ปลอดภัย”—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน [u. 444](#)

“การศึกษาที่ได้รับในโรงเรียนของเราไม่ควรมีลักษณะที่จะให้ความรู้ที่คัดค้านใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้า และจะนำจิตวิญญาณเข้าสู่การเชื่อมต่อที่สำคัญกับพระเจ้า การรักษาระเบียบก่อนหน้าต่อของจิตใจและกระตุ้นความรู้ลึกซึ้งขึ้นทุกอย่างเกี่ยวกับ วิญญาณ? นี่คือนิยามของการศึกษาที่ยั่งยืนนิรันดร์”—บูลิดินประจำวันของสำนักงานใหญ่ 6 มีนาคม 1899

### 3. การรับการเขียนจากการคลอจจากสวรรค์

ก. สิ่งที่เราต้องตระหนักเมื่อพระเจ้าคริสต์ผ่านผู้พยากรณ์ของพระองค์? เยเรมีย์ 1:4-9; 1 เศษะ โลกิกา 2:13

“พระคริสต์ทรงสอนสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาต้องเปิดใจรับคำแนะนำและพร้อมที่จะเชื่อ พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาเพราะพวกเขาได้เห็นและได้ยินด้วยตาและหูตามที่เชื่อ

“เฉพาะผู้ที่ได้รับพระคัมภีร์เป็นเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้เรียนรู้ที่แท้จริง เขาตัวสั้นเพราะคำนั้น สำหรับเขามันคือชีวิตจริง—อุทาหรณ์สอนชีวิต [น. 59](#)

“พระคัมภีร์ซึ่งไปที่พระเจ้าในฐานะผู้ประพันธ์ แต่มันถูกเขียนขึ้นด้วยมือมนุษย์ และในรูปแบบที่หลากหลายของหนังสือต่าง ๆ ก็นำเสนอลักษณะนิสัยของนักเขียนหลายคน พระคัมภีร์ทุกตอนถูกประทานให้โดยการคลอจของพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) แต่พวกเขาแสดงออกมาในคำพูดของมนุษย์ พระองค์ผู้ทรงไม่มีขอบเขตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ฉายแสงสว่างสู่ความคิดและจิตใจของผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ประทานความฝันและนิมิต สัญลักษณ์และตัวเลข และเหล่าบรรดาผู้ซึ่งความจริงถูกเปิดเผยต่อพวกเขาได้รวมเอาความคิดนั้นให้เป็นภาษามนุษย์—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 [น. 25](#)

ข. พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยอะไรผ่านผู้พยากรณ์ของพระองค์อย่างเป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความรู้ทั้งหมดและธรรมชาติอันนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า? อาโมส 3:7; อีซายห์ 46:9, 10

“ประวัติศาสตร์และคำพยากรณ์เป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลกทรงเปิดเผยความลับผ่านผู้ถือแสงที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือโลก โลกที่เคลือบแคลง การพูด การเขียนเรื่องการศึกษาสูง การพูดในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นว่าการศึกษาสูงที่แท้จริงจะเข้าใจความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา มิใช่ที่คนที่เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงของมนุษย์ล้วนมาจากพระเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์ และพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือทุกสิ่ง—โรงเรียนฝึกสอนคัมภีร์ ธันวาคม 1 1912

“ในพงศาวดารของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ การเติบโตของประชาชาติ การรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิ ลูเหมือนว่าขึ้นอยู่กับเจตจำนงและความกล้าหาญของมนุษย์ ลักษณะของเหตุการณ์ดูเหมือนจะถูกกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ความทะเยอทะยาน หรือความไม่แน่นอนของเขา แต่ในพระวาทะของพระเจ้า มันถูกดึงออกไป และเรามองเห็น เบื้องบน เบื้องหลัง และผ่านการละเล่นและการตอบโต้ ความสนใจ อำนาจ และกิเลสตัณหาของมนุษย์ ล้วนเป็นตัวแทนของพระผู้ทรงกรุณาปรานีผู้เดียว อย่างเงิบ อย่างอดทนทำงานผ่านคำแนะนำตามความประสงค์ของพระองค์เอง—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ 499, 500

#### 4. อะไรคือส่วนจำเป็นสำหรับของเรา?

ก. เรามุ่งจดคิดแบบใดเมื่อศึกษาพระคัมภีร์? อธิษฐาน **66:1, 2**; ยอห์น **7:17**; กิจการ **17:10, 11**

“เมื่อวิญญาณยอมจำนนต่อพระคริสต์ ฤทธิ์อำนาจใหม่จะเข้าครอบครองใจใหม่ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์ไม่สามารถบรรลุผลได้ด้วยตัวเอง เป็นงานเหนือธรรมชาติที่นำองค์ประกอบเหนือธรรมชาติมาสู่ธรรมชาติของมนุษย์ จิตวิญญาณที่ยอมจำนนต่อพระคริสต์จะกลายเป็นป้อมปราการของพระองค์เอง ซึ่งพระองค์ทรงดำรงอยู่ในโลกที่ถูกละทิ้ง และพระองค์มีพระประสงค์ที่จะไม่มีใครรู้อำนาจในนั้นนอกจากพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้ วิญญาณที่ถูกควบคุมโดยตัวแทนจากสวรรค์จึงสามารถทนต่อการจู่โจมของซาตานได้ แต่ถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อการควบคุมของพระคริสต์ เราจะถูกรอบงำโดยไอ้ตัวร้าย” —ผู้พิงปรารถนาแห่งปวงชน **น. 324**

“การได้เถียง ตั้งคำถาม วิจารณ์ เยาะเย้ย คือการศึกษาที่หลายคนได้รับและผลที่ได้รับ พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับหลักฐาน หัวใจธรรมชาติดำรงต่อสู้กับแสงสว่าง ความจริง และความรู้ พระเยซูคริสต์อยู่ในห้องนอนทุกแห่งที่ท่านเคยผลิตเพลง มีกลิ่นอายพื้นฐานที่ขึ้นสู่สวรรค์จากห้องเหล่านี้” —เอกสารของ นาง เอลเลน จี ไวท์ **1888 น. 140**

“ไม่มีการรับประกันว่าหลักคำสอนของเราถูกต้องและปราศจากข้อกังขาและข้อผิดพลาดทั้งหมด เว้นแต่เราจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเจ้าทุกวัน ถ้าเราทำตามพระประสงค์ เราจะรู้หลักคำสอน เราจะเห็นความจริงในความงามอันศักดิ์สิทธิ์ของหลักคำสอน เราจะยอมรับหลักคำสอนด้วยความเคารพและยำเกรงพระเจ้า จากนั้นเราจะนำเสนอสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความจริงแก่ผู้อื่น ไม่ควรมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าหรือยกตนขึ้นในงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้” —อ้างแล้ว **น. 46**

ข. ส่วนใดของพระคัมภีร์ที่สำคัญกว่าส่วนที่เหลืออื่นๆ? โรม **15:4**; ลูกา **24:27**; อธิษฐาน **28:10**

“ทุกส่วนของพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ พันธสัญญาเดิมควรได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าพันธสัญญาใหม่ ขณะที่เราศึกษาพันธสัญญาเดิม เราจะพบว่าน้ำพุที่มีชีวิตผุดขึ้นมาซึ่งผู้อ่านที่ประมาทจะมองเห็นแต่ทะเลทราย

“พันธสัญญาเดิมให้ความกระฉ่างแก่สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่อยู่เหนือสิ่งเก่า แต่ละอย่างนั้นเป็นการเปิดเผยถึงพระสิริของพระเจ้าในพระคริสต์” —คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครุและนักเขียน



## 5. แล่อ่านและศึกษาไม่เพียงพอ

ก. เราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราเรียนรู้ในขณะที่เรียนพระคัมภีร์? สุภาษิต 2:1-5; สดุดี 119:11, 16

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรักที่จะตรัสกับเรา และที่จะค้นพบคุณทรัพย์และความงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา คำสัญญาที่ตรัสโดยพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะดึงดูดความรู้สึกและทำให้วิญญาณเคลื่อนไหวด้วยพลังแห่งวิญญาณที่มาจากเบื้องบน ความคุ้นเคยกับสวรรค์จะเติบโตในความคิดที่เป็นผลซึ่งจะเป็นเหมือนเครื่องกีดขวางต่อการล่อลวง

“ถ้อยคำแห่งความจริงจะมีความสำคัญมากขึ้น และมีความหมายกว้างขวางและครบถ้วนซึ่งเราไม่เคยนึกฝันมาก่อน ความงามและความร่ำรวยของคำมีอิทธิพลต่อความคิดและอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป แสงแห่งความรักจากสวรรค์จะส่องลงมาที่หัวใจเป็นแรงบันดาลใจ—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 132

ข. ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาในใจ เราจะเปรียบกับอะไร? ลูกา 6:46-49

“ใจที่เก็บไว้กับความจริงอันล้ำค่าในพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับการปกป้องจากการล่อลวงของซาตานต่อต้านความคิดที่ไม่บริสุทธิ์และการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์”—ชีวิตฉันวันนี้ น. 28

ก. เราต้องขอให้พระเจ้าทำอะไรให้เรา—และทำไม? สดุดี 119:133

“ปัญญาจากเบื้องบนจะลำดับก้าวอย่างผู้ที่วางใจในพระเจ้า ความรักอันศักดิ์สิทธิ์จะโอบล้อมพวกเขา และพวกเขาจะรับรู้ถึงการสถิตอยู่ของพระผู้พลบโยน พระวิญญาณบริสุทธิ์—การทรงเรียกที่สูงส่งของเรา น. 324

วันศุกร์

วันที่ 6 มกราคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. พระเจ้าประทานการคล้อยตามแก่คนนุษยชาติอย่างไร?
2. เราเชื่อถือคัมภีร์ได้มากน้อยแค่ไหน และทำไม?
3. จุดประสงค์ของการให้งานเขียนเชิงพยากรณ์คืออะไร และงานเขียนที่ได้รับการคล้อยตามทั้งหมดนำมาซึ่งลัทธิ

อำนาจอะไร?

4. ที่สนใจคิดส่งผลต่อการศึกษากันมีหรืออย่างไร?
5. เราจะสร้างชีวิตของเราบนรากฐานที่แน่นอนได้อย่างไร?

## พระวจนะอันทรงพลังของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์: “ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และพื้นจิตวิญญาณอันถูกต้องขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์” สดุดี 51:10)

“การล่อลวงมักดูเหมือนไม่อาจต้านทานได้ เพราะผ่านการละเลยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ การทดลองไม่สามารถมาถึงได้หากจำคำสัญญาของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายและสามารถสู้กับซาตานได้หากมีความพร้อมด้วยอาวุธครบมือในพระคัมภีร์”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 600

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 123-128

วันอาทิตย์

วันที่ 8 มกราคม

## 1. ทหารแห่งกางเขน

ก. เราต้องตระหนักถึงสิ่งใดอยู่เสมอในการพักแรมบนโลกนี้? 1 เปโตร 5:8 เปาโลเปรียบเทียบชีวิตของคริสเตียนอย่างไร? 2 ทิโมธี 2:3

“ไม่มีสิ่งใดหมดหนทางไปกว่านี้แล้ว ไม่มีอะไรฟังพไปได้มากไปกว่าจิตวิญญาณที่รู้สึกถึงความว่างเปล่า และฟังพาสัยในบารมีแห่งพระโลหิตของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผู้ถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนม์ ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งสงคราม ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง มันคือการต่อสู้และการเดินทัพ แต่ทุกการกระทำที่เชื่อฟังพระคริสต์ ทุกๆ การกระทำที่ปฏิเสธตนเองเพื่อเห็นแก่พระองค์ ทุกๆ การทดลองที่อดทนอย่างดี ทุกๆ ชัยชนะที่ได้มาจากการล่อลวง คือก้าวอย่างหนึ่งในการเดินทัพไปสู่สมิแห่งชัยชนะครั้งสุดท้าย—เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับพระองค์ น. 253

ข. เราจะชนะเท่านั้นได้อย่างไรในตอนสุดท้าย? เอเฟซัส 6:11-17

“ผู้ที่จะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและอุทิศเวลาทุกวันเพื่ออธิษฐาน และศึกษาพระคัมภีร์จะเชื่อมโยงกับสวรรค์ และจะมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงต่อคนรอบข้าง ความคิดที่ยิ่งใหญ่ แรงบันดาลใจอันสูงส่ง การรับรู้ความจริงที่ชัดเจนและรู้หน้าที่ต่อพระเจ้าจะเป็นของพวกเขา ... ชั้นนี้จะมีคามกล้าหาญที่จะเข้ามาต่อพระพักตร์

ผู้ทรงไร้อิศม์จำกัด พวกเขาจะรู้สึกว่าจะแสงและรัศมีจากสวรรค์มีไว้สำหรับพวกเขา และพวกเขาจะได้รับการ  
ขัดเกลา ถูกยกขึ้น เจริญขึ้นด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า นั่นคือสิทธิพิเศษของคริสเตียนที่แท้จริง—  
คำพยานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่ 5 น. 112,113

## 2. พลังในพระวาทะ

ก. พระคำจะผ่านเข้าไปได้อย่างไรเมื่อได้รับเข้าสู่จิตวิญญาณอย่างแท้จริง? สิบรัฐ 4:12

---

“ถ้อยคำแห่งการคลางใจที่รับการตรึงตรองอยู่ในใจจะเหมือนสายน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำแห่งน้ำแห่งชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงอธิษฐานขอให้เปิดความคิดของสาวกให้เข้าใจพระคัมภีร์ และเมื่อใดก็ตามที่เราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยใจอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาใกล้จะเปิดให้เราเข้าใจความหมายของคำที่เราอ่าน”— การทรงเรียกที่สูงส่งของเรา [น. 205](#)

“ต้องนำความจริงที่ใช้ได้จริงเข้ามาในชีวิต และพระคำเป็นเหมือนดาบสองคมที่คมกริบ ต้องตัดส่วนเกินของตัวตนที่มีอยู่ในอุปนิสัยของเราออกไป

“พระวาทะทำให้คนจงหองถ่อมตัว คนคลบตะแลงและคนสำนึกผิด คนไม่เชื่อ ฟังเชื่อฟัง นิสยบาไปตามธรรมชาติของมนุษย์เชื่อมโยงกับการปฏิบัติประจำวัน แต่พระวาทะตัดคั่นหาทางเหนือหนั่งออกไป เป็นผู้หยั่งรู้ความคิดและเจตนาของจิต พระวาทะแยกข้อต่อและไขกระดูก ตัดคั่นหาของเหนือหนั่ง ทำให้มนุษย์ยอมทนนทุกข์เพื่อพระเจ้าของพวกเขา”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 [น. 928](#)

ข. ในการปฐมกาล พระวาทะเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเร็วแค่ไหน? ปฐมกาล 1:1; สดุดี 33:6, 9

---

ก. พระเจ้าทรงสร้างโลกโดยใช้พระวาทะของพระองค์จากวัสดุอะไร? สิบรัฐ 11:3 หลังจากสร้างโลกแล้วพระเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่สร้างมาเพื่อปกป้องตัวเองหรือไม่? สิบรัฐ 1:3

---

“พลังความคิดสร้างสรรค์แบบเดียวกับที่ทำให้โลกเกิดขึ้นยังคงมุ่งมั่นในการค้าชู้จักรวาลและดำเนินกิจการของธรรมชาติต่อไป พระหัตถ์ของพระเจ้านำทางดาวเคราะห์ทั้งหลายให้เคลื่อนผ่านท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบ ไม่ใช่เพราะพลังโดยธรรมชาติที่โลกยังคงเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ทุกปีและให้ขอบเขตแก่เธอ พระวาทะของพระเจ้าควบคุมธาตุ ผู้ทรงกลมฟ้าสวรรค์ด้วยบรรดามนุษย์ ผู้ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดินโลก ผู้ทรงกระทำให้ศูนย์กลางกบฏแห่งทั้งหลาย” สดุดี 147:8 โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พิษนานาพันรัฐจึงเจริญงอกงาม ใบไม้ก็ผลิออกออกผล”—คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

### 3. การตระหนักถึงความบาป

ก. ความปรารถนาของดาวิดหลังจากทำบาปต่อพระเจ้าและตอบทัชเชมาก็คืออะไร? สดุดี 51:1-4

ข. ในการอ่านถึงการแสดงออกถึงการกลับใจของดาวิดที่เก็บรักษาไว้ในการบินที่อันศักดิ์สิทธิ์ ข้อใดเป็นความกังวลอย่างลึกซึ้งที่สุดของพระองค์—ผลที่ตามมาที่พระองค์จะต้องเผชิญ—หรือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า? สดุดี 51:5-10

“เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มหลังจากที่ท่านล้มลง ดาวิดมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย ไม่มีหลักฐานภายนอกที่แสดงถึงความไม่พอพระทัยของพระเจ้า แต่ลงโทษของพระเจ้าแขวนอยู่เหนือท่าน วันพิพากษาและการลงโทษกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและแน่นอน ซึ่งไม่มีการกลับใจใดสามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเจ็บปวดครวครวและความอัปยศที่จะทำให้ชีวิตบนโลกทั้งใบของท่านมีคณ เพื่อผู้คนที่หลายที่พยายามลดความผิดบาปของตนเองโดยขึ้นไปทีแบบอย่างของดาวิด ควรเรียนรู้จากบันทึกในพระคัมภีร์ว่าหนทางแห่งการล่องละเมิดนั้นยากลำบาก แม้ว่าพวกเขาควรหันกลับจากวิถีทางชั่วเช่นเดียวกับดาวิด แต่ผลของบาป แม้ในชีวิตนี้ก็ยังคงขมขื่นและทนได้ยาก”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ 723, 724

“การกลับใจของดาวิดนั้นจริงใจและลึกซึ้ง ไม่มีความพยายามที่จะประนีประนอมกับอาชญากรรมของ ท่าน ไม่มีความปรารถนาที่จะหลบหนีการตัดสินใจที่ถูกคุกคาม เป็นแรงบันดาลใจให้คำอธิษฐานของท่าน แต่ท่านเห็นความร้ายแรงของการล่องละเมิดต่อพระเจ้า ท่านเห็นมลทินแห่งจิตวิญญาณของท่าน ท่านเกลียดชังบาปของ ท่าน ไม่ใช่เพื่อขออภัยเท่านั้นที่ท่านอธิษฐาน แต่เพื่อความบริสุทธิ์ของหัวใจ ดาวิดไม่ได้หมกหมองที่จะล้มเลิกการต่อสู้ ในคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคนบาปที่กลับใจ พระองค์ท่านทรงเห็นหลักฐานของการให้อภัยและการยอมรับของเขา—อ้างอิงแล้ว [น. 725](#)

“ดาวิดได้รับการให้อภัยจากการล่องละเมิดของท่านเพราะท่านต่อมโง่งมต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยการกลับใจและสำนึกผิดในจิตวิญญาณ และเชื่อว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่จะให้อภัยจะสำเร็จ ท่านสารภาพบาป เสียใจต่อการกระทำ และกลับใจใหม่ ด้วยความปีติยินดีในความมั่นใจว่าจะได้รับการอภัย พระองค์อุทานว่า ‘ผู้ซึ่งได้รับอภัยโทษการละเมิดของตนแล้วก็ได้รับพร ผู้ซึ่งบาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อนแล้วนั้น บุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชั่วช้าก็ได้รับพร และผู้ซึ่งในจิตวิญญาณของเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยม’ สดุดี 32:1, 2. พระพรมาเพราะการอภัย การให้อภัยเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าบาปที่สารภาพและกลับใจใหม่นั้นแบกรับโดยผู้ถือบาปผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นพระพรทั้งหมดของเราจึงมาจากพระคริสต์ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา พระองค์ทรงเป็นเครื่องไถ่บาปที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เราได้รับพระเมตตาและความโปรดปรานจาก



#### 4. พลังที่จะเปลี่ยนหัวใจมนุษย์

- ก. อะไรที่ให้ความหวังถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชีวิตที่สกปรกและเต็มไปด้วยบาปให้กลายเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์? โยบ 14:4; เชมีย์ 13:23; เอเสเคียล 36:26, 27

“เป็นความจริงที่ภายนอกอาจมีการวางตัวอย่างถูกต้องโดยปราศจากฤทธิ์อำนาจใหม่ของพระคริสต์ ความรักในอิทธิพลและความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนับถืออาจก่อให้เกิดชีวิตที่มีระเบียบเรียบร้อย การเคารพตนเองอาจทำให้เราหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของความชั่วร้าย ใจที่เห็นแก่ตัวอาจแสดงความกรุณา ถ้าอย่างนั้นเราจะตัดสินใจว่าเราอยู่ฝ่ายไหน?”—สันติวิถี น. 58

“พระเจ้าได้จัดเตรียมวิธีการมากมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่อยู่ในโลก พระคัมภีร์เป็นคลังอาวุธที่เราอาจเตรียมการต่อสู้ได้”—กิจการของอัครทูต 502

- ข. อะไรเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์ที่เสื่อมทรามเปลี่ยนเป็นจิตใจที่เบิกบานในความชอบธรรม? ยอห์น 3:3

“สิ่งที่เคยเกลียดชังตอนนี้กลับรัก และสิ่งที่เคยรักกลับเกลียด คนหยิ่งโสมและโอหังกลายเป็นคนอ่อนโยนและใจดี คนไร้สาระและอวดดีกลายเป็นคนจริงจังและไม่สร้างความรำคาญ คนขี้เมาที่สร้างมาและคนเสเพลก็บริสุทธิ์”—สันติวิถี น. 58

- ค. อะไรคือหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงนั้น? กาลาเทีย 5:22, 23

“ธรรมชาติเก่าซึ่งเกิดจากเลือดและความประสงค์ของเนื้อหนัง ไม่สามารถรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเจ้าเป็นมรดกได้ ต้องเลิกวิถีเก่า ตามบรรพบุรุษ อุปนิสัยเดิมเสีย เพราะพระคุณไม่ได้รับเป็นมรดก การบังเกิดใหม่ประกอบด้วยแรงจูงใจใหม่ รสนิยมใหม่ แนวโน้มใหม่ ผู้ที่กำเนิดสู่ชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กลายเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันสูงส่ง และในนิสัยและการปฏิบัติทั้งหมดของพวกเขา พวกเขาจะเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์ เมื่อมนุษย์ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนยังคงมีข้อบกพร่องตามธรรมชาติทั้งในด้านอุปนิสัยและวิถี จุดยืนของพวกเขาแตกต่างจากชาวโลกอย่างไร? พวกเขาไม่เห็นคุณค่าความจริงในฐานะเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ถูกขัดเกลา พวกเขาไม่ได้บังเกิดใหม่”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซอร์เจย์ แอลเลนตีส เล่มที่ 6 น. 1101



## 5. เกิดจากพระวาทะของพระเจ้า

- ก. อะไรมีอำนาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในจิตใจของบุคคลที่ชั่วร้ายและเสื่อมทราม? โรม 1:16; ยอห์น 1:1; 15:3; 1 เปโตร 1:23

“พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สัจจริงที่สุดในบรรดาประวัติศาสตร์ทั้งหมด เพราะมันเป็นผลผลิตของพระเจ้า ไม่ใช่จากความคิดที่จำกัด พระคัมภีร์พาเราย้อนกลับไปหลายศตวรรษจนถึงจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง นำเสนอประวัติศาสตร์ของเวลาและจากต่าง ๆ ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน พระคัมภีร์เผยให้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าในการทำงานของการจัดเตรียมของพระองค์เพื่อช่วยโลกที่ตกสู่บาป นำเสนอในภาษาที่เรียบง่ายที่สุดถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระกิตติคุณซึ่งหากได้รับจะตัดโซ่ตรวนที่มัดมนุษย์ไว้กับบรรบของซาตาน” —พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 377

- ข. พระคำทำงานอะไรในเรา และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ? โรม 10:17; 1 ยอห์น 5:4. เราจะรักษาชัยชนะแบบเดิมไปตลอดชีวิตได้อย่างไร? โคลโลสี 2:6

“เมื่อความเชื่อได้รับและหลอมรวมหลักธรรมแห่งความจริงเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีชีวิตและพลังขับเคลื่อนของชีวิต พระวาทะของพระเจ้าได้รับเข้าสู่จิตวิญญาณหล่อหลอมความคิดและเข้าสู่การพัฒนาอุปนิสัย

“โดยมองที่พระเยซูด้วยสายตาแห่งความเชื่อตลอดเวลา เราจะเข้มแข็งขึ้น พระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ่งที่มีค่าที่สุดแก่ผู้คนที่หิวกระหายของพระองค์ พวกเขาจะพบว่าพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยหรือลดส่วนตัว เมื่อพวกเขาทำตามพระวาทะของพระองค์ พวกเขาพบว่านั่นคือวิญญาณและชีวิต พระวาทะทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติของโลก และให้ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสู่จิตวิญญาณในฐานะผู้ปลอบประโลม โดยการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแทนแห่งพระคุณ พระฉายของพระเจ้าถูกจำลองขึ้นในสาวก พวกเขากลายเป็นผู้มีชีวิตใหม่ ความรักเข้ามาแทนที่ความเกลียดชัง และจิตใจมีความคล้ายคลึงแบบเดียวกับจากสวรรค์” —ผู้พิงปรารณาแห่งปวงชน น. 391

วันศุกร์

วันที่ 13 มกราคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. สงครามของคริสเตียนกับความชั่วร้ายแรงจริงถึงขนาดไหน?

3. พระวณะมีที่สำคัญอะไรในสงครามครั้งนี้?
3. เป็นไปได้อย่างไรที่จะเข้าใจความลึกของลักษณะแห่งการทำลายล้างของบาป?
4. การเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร?
5. เราจะรักษาความสัมพันธ์กับพระคริสต์ได้อย่างไร?

## งูไฟ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “จงมาหาเรา ท่านทั้งหลายทุกคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก และเราจะให้การหยุดพักแก่ท่านทั้งหลาย จงเอาแอกของเราแบกไว้บนท่านทั้งหลาย และจงเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบการหยุดพักสำหรับจิตวิญญาณของพวกท่าน ด้วยว่าแอกของเราที่แบกง่าย และภาระของเราก็นเบา” (มัทธิว 11:28-30)

“ความเป็นมนุษย์ของพระบุตรของพระเจ้าเป็นทุกสิ่งสำหรับเรา เป็นโซ่ของคล่องจิตวิญญาณของเราไว้กับพระคริสต์ และโดยทางพระคริสต์กับพระเจ้า นี่จะเป็นการศึกษาของเรา”—ชาวสารที่ได้อัลดิสริว 1 น. 244

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน, 48, 49, 114-123

วันอาทิตย์

วันที่ 15 มกราคม

### 1. เชื้อสายของอับราฮัม

ก. อธิบายทัศนคติที่อันตรายร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณ ยอห์น 8:33

ข. อะไรทำให้เรากลายเป็นทาสของบาป? ยอห์น 8:34, 39-44

“พวกฟาริสีได้ประกาศตนว่าเป็นบุตรของอับราฮัม พระเยซูทรงบอกพวกเขาว่าการอ้างสิทธิ์นี้จะตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำงานของอับราฮัมเท่านั้น ลูกหลานที่แท้จริงของอับราฮัมจะดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า เช่นเดียวกับพระองค์ พวกเขาจะไม่พยายามฆ่าผู้ที่พูดความจริงที่ได้รับจากพระเจ้า ในการวางแผนต่อต้านพระคริสต์ พวกเราไม่มีได้ทำงานของอับราฮัม การสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมไม่มีค่าอะไรเลย หากปราศจากความเชื่อ โยงทางวิญญาณกับพระองค์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้จากการครอบครองวิญญาณเดียวกันและทำงานแบบเดียวกัน พวกเขาไม่ใช่ลูกของท่าน”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน 466, 467

ค. เป็นไปได้อย่างไรที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองแบบเผด็จการของเจ้านายที่โหดร้าย? ยอห์น 8:32, 36; กาลาเทีย 3:29



## 2. “รู้” หมายความว่าอย่างไร?

- ก. ปีลาตถามคำถามสำคัญอะไรในห้องโถงพิพากษา ยอห์น **18:38** (ส่วนแรก) ท่านจะได้รับคำตอบอะไรหากท่านหยุดสักครู่เพื่อฟังคำตอบของพระผู้ช่วยให้รอด? ยอห์น **14:6**

“ปีลาตปรารถนาจะรู้ความจริง จิตใจของท่านสับสน ท่านรีบคิดว่าพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างกระตือรือร้น และใจของท่านปั่นป่วนด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร และท่านจะได้มาได้อย่างไร ‘ความจริงคืออะไร?’ ท่านถาม แต่ท่านไม่ได้รอคำตอบ ความวุ่นวายภายนอกทำให้ท่านนึกถึงความสนใจ ชั่วโม่งนั้น เพราะพวกปุโรหิตโวยวายให้ลงมือทันที เมื่อออกไปหาพวกยิว ท่านประกาศก็ยกย่องว่า ‘ข้าพเจ้าไม่พบความคิดในพระองค์เลย’”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน **u. 727**

- ข. อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนๆ หนึ่งศึกษาพระคำแต่ไม่รู้จักพระเจ้า มาระโก **12:24**; 2 ทิโมธี **3:7**

“พวกสะดูสียกย่องตัวเองว่าพวกเขาเชื่อมั่นในพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดที่สุด แต่พระเยซูทรงแสดงว่าพวกเขาไม่มีความหมายที่แท้จริง”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน **u. 605**

- ก. เป็นไปได้อย่างไรที่จะสิ่งเข้าหาคนที่ธรรมชาติที่ตกสู่บาปของเราไม่ปรารถนา? ยอห์น **12:32**; **8:28**; มัทธิว **11:28-30**

“เมื่อใดก็ตามที่มีการนำเสนอพระบัญญัติต่อหน้าผู้คน ให้ผู้สอนความจริงชี้ให้เห็นบัลลังก์ที่โถงด้วยรั้งแห่งสัญญา ความชอบธรรมของพระคริสต์ สง่าราศีของพระบัญญัติคือพระคริสต์ พระองค์เสด็จมาเพื่ออธิบายพระบัญญัติและทำให้มีเกียรติ ทำให้ชัดเจนว่าความเมตตาและความจริงได้มาพบกันในพระคริสต์ ความชอบธรรมและสันติสุขได้โอบรับกันและกัน เมื่อท่านมองไปที่พระที่นั่งของพระองค์ มอบความสำนึกคิด การสรรเสริญ และการขอบพระคุณต่อพระเจ้า อุบัติสัจของคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบ และเป็นตัวแทนของพระคริสต์ต่อชาวโลก ท่านอยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์ก็อยู่ในท่าน ท่านมีความสงบที่อยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมด เราต้องครีครองถึงพระคริสต์และความน่ารักน่าดึงดูดของพระองค์อยู่ตลอดเวลา เราต้องมุ่งจิตใจไปที่พระเยซู ผู้จดไว้กับพระองค์ ในทุกการสนทนากล่าวถึงคุณลักษณะแห่งสวรรค์”—งานเขียน นางเอลเลน จี ไวท์ **1888 u. 730**

“ศึกษาพระอุปนิสัยของพระเจ้าและมนุษย์อย่างถี่ถ้วน และถามอยู่เสมอว่า ‘พระเยซูจะทำอะไรเมื่อพระองค์เสด็จมาอยู่ในที่ของข้าพเจ้า?’”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา **u. 491**

### 3. งูในถิ่นทุรกันดาร

ก. พระเจ้าทรงจัดเตรียมวิธีการรักษาอะไรสำหรับผู้ที่ถูกงูพิษกัดในทะเลทราย? สิ่งที่เป็นสำหรับการรักษาจะเกิดขึ้น? กัณดารวิถี **21:6-9**

“เนื่องจากพวกเขาได้รับการปกป้องจากพลังแห่งสวรรค์ [ลูกหลานของอิสราเอล] จึงไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายนับไม่ถ้วนที่พวกเขาถูกล้อมรอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอกตัญญูและไม่เชื่อ พวกเขาชังแหว่กับความตาย และบัดนี้พระเจ้าทรงยอมให้ความตายมาถึงพวกเขา งูพิษที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารเรียกว่างูแมวเซา เนื่องจากพิษร้ายที่เกิดจากการกัดของพวกมัน ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงและตายอย่างรวดเร็ว เมื่อพระหัตถ์ที่ปกป้องของพระเจ้าถูกนำออกจากอิสราเอล ผู้คนจำนวนมากถูกโจมตีโดยสัตว์มีพิษเหล่านี้ . . .

“โมเสสได้รับบัญชาจากเบื้องบนให้ทำงูทองเหลืองให้มีรูปร่างคล้ายผู้มีพระชนม์อยู่ และเพื่อยกชูขึ้นท่ามกลางผู้คน ในวันนี้ ทุกคนที่ถูกงูกัดจะต้องมองดู และพวกเขาจะได้รับการเยียวยา โมเสสทำเช่นนั้น และข่าวที่น่ายินดีก็ดังไปทั่วค่ายว่าทุกคนที่ถูกกัดจะมองดูงูทองเหลืองและมีชีวิต หลายคนเสียชีวิตไปแล้ว และเมื่อโมเสสยกชูขึ้นบนเสา บางคนก็ไม่เชื่อว่าการจ้องมองรูปโลหะนั้นจะรักษาพวกเขาได้ คนเหล่านี้ปีนาศไปด้วยความไม่เชื่อ แต่ก็มีหลายคนที่ยึดมั่นในการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงกระทำไว้ . . . หากสิ่งเหล่านี้แม้พวกเขากำลังจะเป็นลมและกำลังจะตาย สามารถมองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น พวกเขาก็ยังได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์

“ผู้คนทราบดีว่าไม่มีอำนาจในงูทองเหลืองที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นในผู้ที่มองดูงูทองเหลือง เป็นอนิสกัในการรักษามาจากพระเจ้าเท่านั้น ด้วยสติปัญญาของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกวิธีนี้ในการแสดงฤทธิ์เดชของพระองค์ ด้วยวิธีการธรรมดาๆ นี้ ทำให้ผู้คนตระหนักว่าบาปของพวกเขานำมาซึ่งความทุกข์ใจนี้ พวกเขามั่นใจด้วยว่าขณะที่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัว เพราะพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาพวกเขา—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, 429, 430

ข. ประสบการณ์นี้เทียบได้กับความเจ็บปวดของลูกศิษย์ธรรมนั้นอย่างไร (วิวรณ์ **12:9**) และปรารถนาการรักษา? ยอห์น **3:14, 15; 1:29**

“ให้คนบาปที่กลับใจจับข้อไปที ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ซึ่งทรงนำบาปของโลกไปเสีย’ (ยอห์น 1:29) และดูเถิด เขาเปลี่ยนไป ความกลัวของเขากลายเป็นความสุข ความสงสัยของเขากลายเป็นความหวัง ความกตัญญูรู้คุณผุดขึ้น หัวใจที่แข็งกระด้างแตกสลาย กระแสแห่งความรักาโถมเข้าสู่จิตวิญญาณ พระคริสต์ทรงเป็นบ่อน้ำผุดขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ในตัวเขา—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน **u.439**

#### 4. พระเยซูคือใคร?

- ก. พระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนแผ่นดินโลก (1 เปโตร 2:21, 22) แต่แทนที่จะสนใจพระองค์และผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ คนส่วนใหญ่ตอบสนองอย่างไร? 2 ทิโมธี 3:12; ยอห์น 3:19, 20

“คริสเตียนยุคแรกเป็นกลุ่มคนที่จำเพาะจริงๆ การประพาดคืออย่างไรดำเนินและความเชื่อที่มั่นคงของพวกเขาเป็นการดำเนินที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งรับกวนความสงบสุขของคนบาป แม้จะมีจำนวนน้อย ไม่มีทรัพย์สินสมบัติตำแหน่ง หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่พวกเขาเป็นที่หวาดกลัวแก่ผู้กระทำการชั่วร้าย ไม่ว่าที่ใดที่รู้อุปนิสัยและหลักคำสอนของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงถูกเกลียดชังโดยคนชั่ว เช่นเดียวกับที่อับเบลถูกคาอินเกลียดชัง ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่คาอินสังหารอับเบล บรรดาผู้ที่พยายามสลัดการยับยั้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประหารคนของพระเจ้า ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ชาวอิวิปูสและตริงพระผู้ช่วยให้รอดที่กางเขน—เพราะพระอุปนิสัยที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นการเปิดเผยความเห็นแก่ตัวและความเลื่อมทราวมของพวกเขาคู่เสมอ ตั้งแต่สมัยพระคริสต์จวบจนปัจจุบัน สานุศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ได้ปลุกระดมความเกลียดชังและการต่อต้านจากบรรดาผู้ที่รักและดำเนินตามวิถีแห่งบาป”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ [u. 46](#)

- ข. พระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงสำแดงฤทธานุภาพสูงสุดแบบใดที่สามารถดึงดูดมนุษยชาติได้? 1 ทิโมธี 3:16; ยอห์น 1:1-3; ฮีบรู 1:8

“ถ้าพระคริสต์สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ก็ดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง ถ้อยคำที่พูดในเรื่องนี้ชี้ขาดจนไม่มีใครต้องสงสัย พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วและในความรู้ลึกสูงสุด พระองค์ทรงสถิตกับพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกอย่าง ทรงอวยพรตลอดไป—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ [I u. 247](#)

“ในความมืดมิด พระเจ้าทรงปกป้องความเจ็บปวดครวคร่าของมนุษย์คนสุดท้ายคือพระบุตรของพระองค์ ทุกคนที่ได้เห็นพระคริสต์ในความทุกข์ของพระองค์ล้วนยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระพักตร์นั้นซึ่งมนุษย์เคยเห็นไม่เคยถูกลืมเลือน เมื่อใบหน้าของกาลินแสดงความรู้สึกผิดในฐานะฆาตกร พระพักตร์ของพระคริสต์ก็เผยให้เห็นความไว้บริสุทธิ ความสงบสุข ความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นพระฉายาของพระเจ้า แต่ผู้กล่าวหาพระองค์ก็ไม่ยอมฟังตราแห่งสวรรค์ ตลอดหลายชั่วโมงแห่งความเจ็บปวดทรมาน พระคริสต์ถูกฝูงชนที่เยาะเย้ยจ้องมอง ตอนนี้พระองค์ทรงถูกซ่อนไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างเมตตา”—ผู้พิงปรารถนาแห่งปวงชน [u. 754](#)

“นึกถึงความอดูลของพระคริสต์ พระองค์ทรงรับเอาพระองค์เองที่ตกสู่บาป ทุกข์ทรมานแบบธรรมชาติของมนุษย์ เลื่อมโทรมและเป็นมลทินเพราะบาป พระองค์ทรงรับความโสโครกเศร้าของเรา ทรงแบกความโสโครกเศร้า

และความอัปยศอดสูของเราไว้ พระองค์ทรงจดทนต่อการด่าทอทั้งหมดที่รุ่มร่ามมนุษย์ พระองค์ทรงรวม  
มนุษยชาติเข้ากับความเป็นพระเจ้า วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในวิหารแห่งนีอหนึ่งในพระองค์—หนังสืออธิบาย  
พระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอคเวนติส เล่มที่ 4 [น. 1147](#)



## 5. พระเจ้าทรงกลายเป็นเนื้อหนัง

ก. พระเจ้าองค์นี้ทรงกลายเป็นอะไรเพื่อช่วยมนุษยชาติจากความทุกข์ยากและสภาพที่สิ้นหวัง? ยอห์น 1:14; ฮีบรู 2:9

---

ข. อธิบายถึงสิ่งที่พระเยซูทรงรับเอาธรรมชาติแห่งสวรรค์ที่ไร้มลทินของพระองค์ ฮีบรู 2:10, 11, 14, 17

---

ค. พระเยซูต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากน้อยเพียงใดจึงจะมีพลังอำนาจในกางเขนแห่งกาลัวรี? ฮีบรู 2:14; 필ิปปี 2:6-8; 2 ทิโมธี 2:8

---

“เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ มนุษย์จะมีส่วนแห่งความสูงส่งเพียงส่วนเดียวได้หรือไม่? ขณะที่พวกเขาติดตามชีวิตความทุกข์ทรมาน และความอดสูของพระคริสต์ พวกเขาจะยกศีรษะที่เย่อหยิ่งของตนราวกับว่าพวกเขาไม่ต้องแบกรับการทดลอง ไม่ต้องอาย ไม่มีความอับยศอดสูได้หรือไม่ ข้าพเจ้าบอกกับผู้ที่ติดตามพระคริสต์ว่า จงมองดูที่กาลัวรี และหน้าแดงเพราะความละอายต่อความคิดสำคัญของตนเอง ความอับยศอดสูขององค์ราชาแห่งสวรรค์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมนุษย์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด พระองค์ทรงกดต่ำลงเรื่อยๆ ด้วยความอับยศอดสู จนไม่มีความลึกที่ต่ำลงไปอีกแล้ว เพื่อจะยกมนุษย์ขึ้นจากมลทินทางศีลธรรม”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 5 น. 1127, 1128

“เราสละอะไร ในเมื่อเราให้ทั้งหมดแล้ว หัวใจที่เป็นอนาป เพื่อให้พระเยซูชำระล้าง ชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง และช่วยให้รอดโดยความรักอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ และมนุษย์ยังคิดว่ามันยากที่จะยอมแพ้! ข้าพเจ้าละอายที่จะได้ยินคำพูด ละอายใจที่จะเขียนออกมา

“พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราละทิ้งสิ่งใดเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราก็จะรักษาไว้ ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ พระองค์ทรงเห็นความผาสุกของบุตรธิดาของพระองค์ ทุกคนที่ไม่ได้เลือกพระคริสต์จะตระหนักหรือไม่ว่าพระองค์มีบางสิ่งที่ดีกว่าที่จะมอบให้พวกเขามากกว่าที่พวกเขาแสวงหาด้วยตนเอง”—สันติวิถี น. 46

วันศุกร์

วันที่ 20 มกราคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เราได้บทเรียนอะไรจากการที่ชาวอิวเป็นลูกของอับราฮาม?

2. มีความเป็นไปได้อย่างไรที่จะพลาดประเด็นสำคัญของพระคัมภีร์ไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่ศึกษาพระคัมภีร์?
3. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากร้ายในถิ่นทุรกันดาร?
4. อะไรที่ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้มนุษย์แห่งกาลวาริ?
5. ทำไมพระเยซูทรงรับเอาธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นบาปไว้ด้วย?

### เติมน้ำมันในตะเกียงของฉันทัน

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “มิใช่ด้วยกำลัง และมีไม่ใช่ด้วยฤทธานาภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเยซูอาห์จอมโยธาตรัส” (เศคาริยา 4:6)

“การชำระให้บริสุทธิ์เป็นงานของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสัมฤทธิ์ผลของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับผู้ที่ถูกมัดตนเองกับพระองค์ ยืนหยัดกับพระองค์ กับพระบุตร และกับพระวิญญาณในการสามัคคีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้บังเกิดใหม่แล้วหรือยัง? ท่านได้กลายเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง? จากนั้นร่วมมือกับสามมหาอำนาจแห่งสวรรค์ที่ทำงานเพื่อท่าน การทำเช่นนี้ท่านจะเปิดเผยต่อโลกถึงหลักธรรมแห่งความชอบธรรม”—สัญญาแห่งเวลา มิถุนายน 19 1901

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:                      กิจการของอัครทูต 47-56

วันอาทิตย์

วันที่ 22 มกราคม

#### 1. ใครคือพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ก. พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่นานแค่ไหน? ปฐมกาล 1:2; สดุดี 51:11; ฮีบรู 9:14

ข. บรรยายและอธิบายลักษณะที่กว้างๆของพระวิญญาณของพระเจ้า สดุดี 139:7-12; 1 โครินธ์ 2:9-12; 2 เปโตร 1:21

“ในช่วงเศรษฐกิจของชาวยิว อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้าได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่ทั้งหมด เป็นเวลาหลายปีที่มีการเสนอคำอธิษฐานเพื่อให้คำสัญญาของพระเจ้าที่จะประทานพระวิญญาณของพระองค์สำเร็จลุล่วง และไม่มีใครลิ้มคำวิงวอนที่จริงจังเหล่านี้แม่แต่คนเดียว”—ชีวิตฉันวันนี้ น. 36

“ก่อนที่ความบาปจะเข้ามา อาดัมมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยกับผู้สร้างของเขา แต่เนื่องจากมนุษย์แยกตนเองออกจากพระเจ้าโดยการล่วงละเมิด เผ่าพันธุ์มนุษย์จึงถูกตัดขาดจากสิทธิพิเศษอันสูงส่งนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนการไถ่บาป หนทางได้เปิดขึ้นซึ่งผู้อาศัยในโลกนี้อาจยังคงเชื่อมต่อกับสวรรค์ได้ พระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อสารกับมนุษย์โดยพระวิญญาณของพระองค์ และประทานแสงสว่างจากสวรรค์แก่โลกโดยการเปิดเผยต่อผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก”—พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า น. 190

## 2. พระองค์ทรงมีสถานะเป็นบุคคลหรือไม่?

ก. บอกอุปนิสัยบางอย่างที่แสดงพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์

---

(1) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู้ 1 โครินธ์ 2:9-12

---

(2) สามารถรักได้ โรม 15:30

---

(3) สามารถสื่อสารได้ 2 โครินธ์ 13:14

---

(4) เพราะพระองค์ทรงสื่อสารได้ พระองค์จึงต้องตรัส 1 ทิโมธี 4:1

---

(5) พระองค์ทรงสามารถสอนได้ 1 โครินธ์ 2:13

---

(6) พระองค์ทรงสามารถเป็นพยานได้ โรม 8:16

---

“พระคริสต์ทรงให้คำสัญญาเชิงบวกแก่ผู้ติดตามของพระองค์ว่าหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณให้พวกเขา พระองค์ตรัสว่า ‘จงออกไป’ และสอนประชาชนที่ทั้งปวงโดยให้บังเกิดนามของพระบิดา [พระเจ้าทรงเป็นบุคคล] และพระบุตร [เข้าชายและพระผู้ช่วยให้รอดเป็นบุคคล] และพระวิญญาณบริสุทธิ์ [ที่ส่งมาจากสวรรค์ เพื่อเป็นตัวแทนของพระคริสต์] สอนพวกเขาให้ปฏิบัติตามสิ่งสารพัดที่เราได้บัญชาท่านไว้ และดูเถิด เราจะอยู่กับท่านตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุค” —เดอะ รีวิวีฟ และ เฮอรัลด์ ตุลาคม 26 1897

“เราจำเป็นต้องตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลแบบเดียวกันกับพระเจ้ากำลังดำเนินอยู่ในบนโลกนี้

“พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคล เพราะพระองค์ทรงเป็นพยานด้วยวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรของพระ

เจ้า เมื่อพยานนี้เกิดขึ้น ก็เป็นหลักฐานในพระองค์เอง ในช่วงเวลาดังกล่าว เราเชื่อและมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า...  
เจ้า...

“พระวิญญาณบริสุทธิ์มีบุคลิกภาพ มิฉะนั้น พระองค์ก็ไม่สามารถเป็นพยานต่อวิญญาณของเราและด้วยวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์จะต้องเป็นบุคคลที่ศีลสิทธิ์ด้วย มิฉะนั้น พระองค์จะไม่สามารถค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในความคิดของพระเจ้าได้ ‘สำหรับมนุษย์รู้เรื่องของมนุษย์ นอกจากวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่ในตัวเขาฉันใด? เรื่องของพระเจ้าไม่มีใครรู้ได้ฉันนั้น รู้แต่พระวิญญาณของพระเจ้า’”—การประกาศ **น. 616, 617**

“ด้วยความเป็นมนุษย์ ทำให้พระคริสต์ไม่สามารถอยู่ในทุกที่เป็นการส่วนตัวได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของพวกเขา พระองค์จะทรงละพวกเขาไว้ ไปหาบิดา และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้สืบทอดงานของพระองค์บนแผ่นดินโลก พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แยกตัวออกจากลักษณะของความเป็นมนุษย์และเป็นอิสระจากกัน พระองค์จะทรงแทนพระองค์เองในทุกสถานที่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในฐานะผู้ทรงสถิตย์อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง”—การเผยแผ่ เล่มที่ **14 น. 23**

“มีสามบุคคลที่ดำรงอยู่ในสวรรค์ ในนามของพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสามนี้—พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์—ผู้ที่รับพระคริสต์โดยความเชื่อที่มีชีวิตจะได้รับบัพติศมา และพลังเหล่านี้จะร่วมมือกับอาสาสมัครที่เชื่อฟัง จากสวรรค์ในความพยายามที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์”—การประกาศ **น. 615**

### 3. พระองค์เป็นบุคคลที่ทรงชีวิตอยู่หรือไม่? (ต่อ)

ก. มีอะไรอีกบ้างที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์?

---

(1) พระองค์ทรงวิงวอนเพื่อเราเมื่อเราอธิษฐาน โรม 8:26, 27

---

(2) พระองค์เป็นผู้จัดหาของขวัญพิเศษ 1 โครินธ์ 12:7-11

---

(3) นอกจากนี้พระองค์ยังเชื่อเชิญคนบาปให้กลับใจ วิวรรค์ 22:17

---

(4) พระองค์ไม่เพียงเชื่อเชิญคนบาปให้กลับใจเท่านั้น พระองค์ยังคงประทับตราหรือตั้งให้เขาอยู่ในความเชื่อด้วย? เอเฟซัส 1:13

---

(5) เพราะพระองค์ทรงประทับตราหรือชำระเรา เราถูกดักเตือนจากสิ่งใด? เอเฟซัส 4:30

---

(6) เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นบุคคล พระเยซูทรงใช้สรรพนามส่วนตัวว่า “พระองค์” และ “กับพระองค์” กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 24 ครั้ง ตัวอย่างหนึ่งคือ ยอห์น 14:16, 17

---

“พระคริสต์ ผู้เป็นคนกลางของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงวิงวอนเพื่อมนุษยชาติตลอดเวลา แต่พระวิญญาณไม่ได้วิงวอนเพื่อเรา เช่นเดียวกับพระคริสต์ผู้ถวายพระโลหิตของพระองค์ ซึ่งหลังออกมาตั้งแต่การสร้างโลก พระวิญญาณทรงทำงานในหัวใจของเรา ดึงเอาคำอธิษฐานและการสำนึกผิด การสรรเสริญและการขอบพระคุณ ความสำนึกคุณที่หลังไหลจากริมฝีปากของเราเป็นผลมาจากการที่พระวิญญาณทรงปลดปล่อยสายใยแห่งวิญญาณในความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสียงเพลงแห่งหัวใจให้ตื่นขึ้น”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1077, 1077

“ความสุขประกอบด้วยสิ่งเล็กน้อยและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ . . . หากเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์และได้รับพระ

อุปนิสัยของพระองค์ เราต้องฝึกฝนจิตวิญญาณให้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทุกวันในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เราไม่มีเวลาให้เสีย ท่านจะสร้างความประทับใจให้ตราประทับเพื่อให้ได้รอยประทับที่ชัดเจนบนความงามหรือไม่ ท่านไม่ต้องกระแทกด้วยการกระทำที่รุนแรง แต่ท่านวางตราประทับอย่างระมัดระวังและแน่นหนาและกดลงจนกว่าขี้ผึ้งจะติดแม่พิมพ์ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงจัดการกับจิตวิญญาณของเรา... ไม่ใช่ตอนนี้ แต่ตลอดชีวิตใหม่ได้รับการปลูกฝังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระฉายาของพระคริสต์”—ในแผ่นดินสวรรค์สถาน น.

66

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบันดลคำอธิษฐานที่แท้จริงทั้งหมด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะทราบว่าการวิงวอนขอทั้งหมดของข้าพเจ้า พระวิญญาณทรงวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าและวิสุทธิชนทุกคน แต่การวิงวอนขอของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่เคยขัดพระประสงค์ของพระองค์ พระวิญญาณทรงช่วยเราในความอ่อนแอด้วย และพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า ทรงทราบพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นในการอธิษฐานของเราทุกครั้งเพื่อผู้ป่วยหรือเพื่อความต้องการอื่นๆ จะต้องคำนึงถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า”—สัญญาแห่งเวลา ตุลาคม 3 1892

#### 4. งานของพระองค์คืออะไร?

ก. ขณะที่พระเยซูเสด็จไปขอรับรองแทนเราที่พระที่นั่งเบื้องขวาของพระเจ้า อะไรแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นตัวแทนส่วนบุคคลของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด? ยอห์น **15:26; 16:13, 14**

---

ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานอะไรแก่หัวใจที่โศกเศร้าของเราเมื่อไม่มีเพื่อนรักของเรา? ยอห์น **16:7**

---

ค. พระองค์นำเราไปสู่การกลับใจอย่างไร? ยอห์น**16:8** (ขอบ)เศคาริยา **4:6**

---

“การประทานพระวิญญาณให้เป็นตัวแทนในการเกิดใหม่ และหากปราศจากสิ่งนี้ การพลีบูชาของพระคริสตเจ้าจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ อำนาจแห่งความชั่วร้ายทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเวลาหลายศตวรรษ และการที่มนุษย์ยอมจำนนต่อการเป็นเชลยของซาตานนี้ช่างน่าอสังกรย์ ความบาปสามารถถูกต่อต้านและเอาชนะได้ผ่านสิทธิเสรีอันทรงพลังของบุคลิกขณะทั้งสามแห่งพระเจ้าผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เท่านั้น ซึ่งจะมาโดยตรง แต่จะมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริบูรณ์ พระวิญญาณเท่านั้นที่ทรงทำให้สิ่งที่พระเจ้าผู้ใดของโลกได้ทรงกระทำให้บังเกิดผล โดยพระวิญญาณทำให้โบริสุทธี โดยทางพระวิญญาณ ผู้เชื่อจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ พระคริสตเจ้าได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์เป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาชนะแนวโน้มตามบรรพบุรุษและการบ่มเพาะความชั่วร้ายทั้งหมด และสร้างความประทับใจให้กับพระอุปนิสัยของพระองค์ในคริสตจักรของพระองค์”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน **น. 671**

“พระฉายของพระคริสตเจ้าที่ตราจริงอยู่ในหัวใจนั้นสะท้อนให้เห็นในลักษณะนิสัย ในชีวิตจริง วันแล้ววันเล่า เพราะเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัญญาไว้กับทุกคนที่ถูกลอบ เมื่อท่านค้นหาพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอยู่เคียงข้างท่าน โดยแสดงเป็นพระเยซูคริสตเจ้า—บุคลิกประจำวันของสำนักงานใหญ่ กุมภภาพันธุ์ 15 1895

“การประกาศพระวจนะจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากปราศจากการทรงสถิตและความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระวิญญาณองค์นี้เป็นผู้สอนความจริงจากเบื้องบนเท่านั้น ต่อเมื่อความจริงเข้ามาสู่หัวใจโดยพระวิญญาณเท่านั้น จึงจะกระตุ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ผู้รับใช้อาจนำเสนอข่าวสารแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ เขาอาจคุ้นเคยกับคำสั่งและคำสัญญาทั้งหมดของ แต่การหว่านเมล็ดพระกิตติคุณของเขาจะไม่ประสบผลสำเร็จ เว้นแต่ว่ามันกำลังจากสวรรค์จะทำให้เมล็ดนั้นมีชีวิตขึ้นมา หากปราศจากความร่วมมือจากพระวิญญาณของผู้เป็นเจ้า การศึกษาจำนวนมาก ไม่มีข้อได้เปรียบใดๆ ไม่ว่าจะมีสิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถทำให้คนๆ หนึ่งเป็นช่องทางแห่งแสงสว่างได้”—คนงานประกาศพระกิตติคุณ **น. 284**



## 5. ความสัมพันธ์ของพระวิญญานบริสุทธ์กับคริสตจักร

ก. บุคคลจะรู้จักความจริงอย่างถ่องแท้ได้อย่างไร? ยอห์น 16:13

---

ข. นับตั้งแต่งานของพระวิญญานบริสุทธ์ บทบาทของพระองค์ในการช่วยให้เราพบคริสตจักรที่แท้จริงคืออะไร? 1 ทิโมธี 3:15

---

ค. เนื่องจากพระวิญญานบริสุทธ์มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก เราควรทำอย่างไรเพื่อให้มีพลังอำนาจเต็มที่จากพระวิญญานบริสุทธ์? ลูกา 11:9-13

---

“งานแห่งอำนาจแห่งความชั่วร้ายสามารถถูกควบคุมได้โดยอำนาจของพระเจ้าในบุคคลที่สามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ คือพระวิญญานบริสุทธ์”—การประกาศ น. 617

“ทราบเท่าที่คริสตจักรพอใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่ทำไมเราไม่หิวกระหายของประทานแห่งพระวิญญานบริสุทธ์ เพราะนั่นเป็นวิธีที่จะรักษาใจให้บริสุทธ์ พระเจ้าทรงออกแบบให้พลังแห่งสวรรค์ร่วมมือกับความพยายามของมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนที่จะเข้าใจความหมายของคำสัญญาของพระวิญญานบริสุทธ์ก่อนที่องค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สอง พุดถึงพระวิญญาน อธิษฐานถึงพระวิญญาน เทศนาเกี่ยวกับพระวิญญาน เพราะพระเจ้าทรงเติมพระทัยที่ประทานพระวิญญานบริสุทธ์มากกว่าบิดามารดาที่จะให้ของประทานที่ดีแก่บุตรของตน”—เดอเอ รีวิวฟ์ และ เฮอรัลด์ พฤตจิกายน 15 1892

วันศุกร์

วันที่ 27 มกราคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เราารู้ได้อย่างไรว่าพระวิญญานบริสุทธ์เป็นตัวแทนที่แท้จริงในสมัยพันธสัญญาเดิม?
2. อะไรคือหลักฐานที่แสดงบุคลิกขณะของพระวิญญานบริสุทธ์?
3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเป็นคนกลางของพระคริสต์กับงานของพระวิญญานบริสุทธ์?
4. อะไรคือบทบาทที่สำคัญที่สุดของพระวิญญานบริสุทธ์ในแผนการแห่งความรอด?
5. อะไรคือการมีส่วนร่วมของพระวิญญานบริสุทธ์ในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจคริสตจักรที่แท้จริง?

## การถวายวันสะบาโตครั้งแรกเพื่อบรรเทาภัยพิบัติของโลก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั่วโลก สิ่งเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว สึนามิ พายุไซโคลน ทอร์นาโด เฮอริเคน น้ำท่วม และภูเขาไฟระเบิด “ลมหมุนออกมาจากทางทิศใต้ และความหนาวมาจากทางทิศเหนือ น้ำค้างแข็งประทານมาด้วยลมหายใจของพระเจ้า และความกว้างของน้ำทั้งหลายนี่ถูกทำให้แคบลง. . . เช่นเดียวกัน โดยการรดน้ำพระองค์ทรงทำให้เมฆทึบเหนืออ่อน พระองค์ทรงกระจายเมฆสุกใสของพระองค์ออกไป และมันก็ถูกหันไปมาโดยคำปรึกษาทั้งหลายของพระองค์ เพื่อพวกมันจะทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงบัญชาพวกมันเหนือผิวพิภพในแผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทำให้น้ำมา ไม่ว่าจะเพื่อการติสอน หรือเพื่อแผ่นดินของพระองค์ หรือเพื่อความเมตตา” (โยบ 37:9-13)

พระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของความเคราะห์ที่สาวงามดวงนี้และสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเสมอ—แต่วันนี้ เหตุการณ์แปลกประหลาดและสภาพอากาศสุดขั้วหลายอย่างมาจากคลังแสงของศตวรรษแห่งจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ

“ในขณะที่มีปรากฏการณ์อุทกภัยมากมายเป็นแพथียิ่งใหญ่ซึ่งสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดของพวกเขาได้ [ชาตนา] จะนำโรคภัยไข้เจ็บและหายนะมาให้ จนกว่าเมืองที่มีประชากรมากมายจะถูกทำลายและรกร้าง ตอนที่มันยังทำงานอยู่ในอุบัติเหตุและภัยทางทะเลและทางบก ในไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในพายุทอร์นาโดรุนแรงและพายุลูกเห็บขนาดมหึมา ในพายุ น้ำท่วม พายุไซโคลน คลื่นยักษ์ และแผ่นดินไหว ในทุกสถานที่และในหลายพันรูปแบบ ชาตนากำลังใช้อำนาจของมัน มันกวาดล้างพืชผลที่สุกหอม ความอดอยากและความทุกข์ระทมจะตามมา มันส่งมลทินร้ายแรงไปในอากาศ และคนนับพันพินาศเพราะโรคระบาด การมาเยือนเหล่านี้จะบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นภัยหายนะ ความพินาศจะบังเกิดแก่ทั้งคนและสัตว์ ‘แผ่นดินโลกก็ไว้ทุกข์และเหี่ยวแห้งไป พืชที่อ่อนระทวยและเหี่ยวแห้ง บรรดาคนสูงศักดิ์แห่งแผ่นดินโลกก็อ่อนระทวยไป’ ‘คนเย่อหยิ่ง . . . แผ่นดินโลกก็มีราศีเพราะบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้น เพราะเขาทั้งหลายได้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติทั้งหลาย ได้ก้าวท้าวกฎ ได้หักพันธสัญญาในครั้งนั้น’ อิสยาห์ 24:4, 5” —สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 589,590

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บุตรธิดาของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเรียกให้ตอบสนองต่อความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวงของมนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างไร?

พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์บนแผ่นดินโลกโดยยื่นมือออกไปช่วยบรรเทาทุกข์ในทุกที่ที่พบ สิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตสูญเสียชีวิตไปอย่างกะทันหันเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่จะต้องช่วยเหลือในทุกที่และทุกเวลาที่เรทำได้ การบริจาคอย่างใจกว้างของท่านเพื่อบรรเทาภัยพิบัติโลกช่วยให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ ขอคุณล่วงหน้า!

พี่น้องของท่านจากการสำนึกงานใหญ่

## พระกิตติคุณในพันธสัญญาเดิม

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ถูกเขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ได้ถูกเขียนไว้เพื่อการเรียนรู้ของเรา เพื่อว่าพวกเรา โดยความอดทนและการปลอบประโลมใจแห่งพระคัมภีร์ จะได้รับความหวัง” (โรม 15:4)

“พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปของพวกเขา พระองค์จะไม่ทรงช่วยเราในบาปของเรา เพราะพระองค์ไม่ใช่ผู้รับใช้บาป เราต้องตอบสนองต่อพระฉายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ และกลับใจจากบาปของเรา และรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เหมือนกิ่งก้านสาขาที่เชื่อมประสานกับเถาองุ่น”—สัญญาแห่งเวลา กุมภาพันธ์ 15 1892

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ 63-70

วันอาทิตย์

วันที่ 29 มกราคม

## 1. บทเรียนจากประวัติศาสตร์

ก. อะไรคือเหตุผลสำคัญที่เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์? ปัญญาจารย์ 3:15

---

“งานของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินโลกนำเสนอความคล้ายคลึงกันที่โดดเด่นในทุกยุคทุกสมัยในการปฏิรูปหรือการเคลื่อนไหวทางศาสนาครั้งใหญ่ หลักปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์ยังคงเหมือนเดิม การเคลื่อนไหวที่สำคัญในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับในอดีต และประสบการณ์ของคริสตจักรในยุคก่อนเป็นบทเรียนที่มีค่ามากสำหรับเวลาของเรา”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 343

ข. เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เรามีความหวังในข่าวประเสริฐ (โรม 15:4) ความหวังนี้ให้อะไรแก่วิญญาณที่ป่วยด้วยบาป โรม? 1:16; ลูกา 19:10

---

“ทุกตอนของพระคัมภีร์ได้รับการคล้อยจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ พันธสัญญาเดิมสำคัญไม่น้อยไปกว่าพันธสัญญาใหม่ควรได้รับความใส่ใจ ขณะที่เราศึกษาพันธสัญญาเดิม เราจะพบว่าน้ำพุที่มีชีวิตผุดขึ้นมาซึ่งผู้อ่านที่ประมาทจะมองเห็นแต่ทะเลทราย”—การศึกษา น. 191

## 2. ความสมบูรณ์แบบของการสร้างสรรค์

ก. ชายและหญิงคู่แรกมีอุปนิสัยแบบใดเมื่อพวกเขาเพิ่งมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้สร้าง? ปฐมกาล 1:31; บัญญัติจารย์ 7:29

“มนุษย์ต้องมีพระฉายของพระเจ้า ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและอุปนิสัย พระคริสตเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทรงเป็น 'พระฉายที่ชัดเจน' (ฮีบรู 1:3) ของพระบิดา แต่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า ธรรมชาติของเขา สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า จิตใจของเขาสามารถเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ความรักของเขาบริสุทธิ์ ความอยากอาหารและความหลงใหลของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเหตุผล เขาบริสุทธิ์และมีความสุขในการมีพระฉายของพระเจ้าเป็นเจ้าและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์” —บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์

u. 45

ข. อะไรที่จำเป็นเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีชีวิตตลอดไป? ปฐมกาล 2:16, 17 (ขอบ)

“พระคริสตเจ้าไม่ได้ลดหย่อนข้อเรียกร้องของพระบัญญัติ ในภาษาที่โหมโรง พระองค์ทรงให้การเชื่อฟังเป็นเงื่อนไขของชีวิตนิรันดร์—เงื่อนไขเดียวกันกับที่อาดัมเรียกร้องก่อนที่เขาจะตกสู่นาบ พระเจ้าทรงคาดหวังจิตวิญญาณไม่น้อยไปกว่าที่ทรงคาดหวังจากมนุษย์ในสวรรค์ การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ ความชอบธรรมที่ปราศจากมลทิน ข้อกำหนดภายใต้พันธสัญญาแห่งพระคุณกว้างพอๆ กับข้อกำหนดในสวนเอเดน—สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม และดี” —อุทาหรณ์สอนชีวิต u. 391

ค. เนื่องจากมนุษย์ล้มเหลวทำบาป (ปฐมกาล 3) อะไรคือผลที่ตามมาไม่เพียงแต่กับพ่อแม่คนแรกของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเผ่าพันธุ์ทั้งหมดด้วย? โรม 5:12; 6:23

“โดยเชื่อฟังกฎของพระเจ้าเป็นเจ้า มนุษย์ถูกล้อมรอบราวกับมีรั้วป้องกันภัยและป้องกันจากความชั่วร้าย ผู้ที่ทลายปราการที่สวรรค์สร้างขึ้น ณ จุดหนึ่งได้ทำลายพลังที่ปกป้องเขา เพราะเขาได้เปิดทางให้ศัตรูสามารถเข้าไปทำลายล้างได้

“เมื่อถึงจุดหนึ่งการพยายามเพิกเฉยต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเจ้า พ่อแม่คู่แรกของเราได้ปิดประตูแห่งหายนะมาสู่โลก และทุกคนที่ทำตามตัวอย่างของพวกเขาจะได้รับผลเช่นเดียวกัน ความรักของพระเจ้ารองรับกฎ

ทุกข้อในพระบัญญัติของพระองค์ และผู้ที่ละทิ้งพระบัญญัติก็กำลังสร้างความทุกข์และความพินาศของตัวเอง”—  
ข้อคิดจากเขาแห่งพระพร [น.52](#)

## 3. กำหนดบาป

- ก. เรารู้ได้อย่างไรว่าการล่วงละเมิดของอาดัมรวมเข้ากับการละเมิดพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าด้วย? รั โรม 7:7; เปรียบเทียบ อพยพ 20:17; 1 ยอห์น 3:4

“หลายคนที่สอนว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่ผูกมัดมนุษย์ ยุขงว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเขาเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง ทำไมอาดัมต้องรับโทษจากการล่วงละเมิด? บาปของบิดามารดาผู้แรกของเรานำความรู้สึกรู้สึกและความโศกเศร้ามาสู่โลก หากปราศจากความดีงามและพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ก็จะทำให้มนุษย์ถูกทดลองอย่างสิ้นหวัง อย่าให้ใครหลอกตัวเอง ‘ค่าจ้างของความบาปคือความตาย’ โรม 6:23 พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถล่วงละเมิดโดยไม่ได้รับการยกเว้นโทษได้อีกต่อไปมากไปกว่าตอนที่บิดาของมนุษย์ชาติมีคำพิพากษา—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 61

“หากปราศจากกฎพระบัญญัติ มนุษย์จะไม่มีความคิดที่ยุติธรรมเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า หรือความรู้สึกรู้สึกและความโสมมของตนเอง พวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในเรื่องบาปและไม่จำเป็นต้องกลับใจ ไม่เห็นสภาพที่หายไปของพวกเขาก็เป็นผู้ฝ่าฝืนกฎของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาไม่ตระหนักว่าพวกเขาต้องการพระโลหิตที่ค่าไถ่ของพระคริสต์ ความหวังของมารอดเป็นที่ยอมรับโดยไม่ต้องกลับใจอย่างจริงจังหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ดังนั้นการกลับใจใหม่อย่างผิวเผินจึงมีอยู่มากมาย และผู้คนมากมายก็เข้าร่วมกับคริสตจักรที่ไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 468

- ข. เมื่อเราอ่านข้อความเหล่านี้ พระคัมภีร์แสดงให้เห็นอย่างไรว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้พ้นจากการละเมิดกฎพระบัญญัติ? มัทธิว 1:21.

“พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยผู้คนของพระองค์จากบาปของพวกเขา และการไถ่บาปในพระคริสต์หมายถึงการยุติการล่วงละเมิดกฎพระบัญญัติของพระเจ้าและเป็นอิสระจากบาปทุกอย่าง ไม่มีหัวใจใดที่ปั่นป่วนด้วยความเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎของพระผู้เป็นเจ้าจะสอดคล้องกับพระคริสต์ ผู้แทนทุกชั้นนาคาลัวร์เพื่อพิสูจน์และยกย่องกฎต่อหน้าจักรวาล—ความเชื่อและงานต่างๆ น. 95

“เรามีเพื่อนที่ขอลืมในพระเยซู ผู้ซึ่งมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากการละเมิดกฎพระบัญญัติ บาปคืออะไร? คำจำกัดความเดียวของบาปคือการละเมิดกฎพระบัญญัติ นี่ก็พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จเข้ามาและประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เรา เราไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยกำลังของเราเอง แต่ด้วยความเชื่อในพระองค์ ถ้าท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ ท่านจะมีพระองค์ในวันนี้ ท่านต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านในตอนนี้ และพระองค์ทรงถือว่าท่านชอบธรรมเพราะพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว และเพราะ

พระองค์ทรงเชื่อฟังทุกข้อกำหนดของกฎพระบัญญัติที่ถูกละเมิดนั้นของผู้เป็นเจ้า ถ้าท่านทำเช่นนี้ ท่านจะมีความรู้ความรอดในพระเยซูคริสต์ อาคัมและเอวาสูญเสียสวนเอเดนเพราะพวกเขาละเมิดกฎพระบัญญัตินั้น แต่ท่านจะสูญเสียสวรรค์หากท่านละเมิดกฎพระบัญญัตินี้”—งานต่างๆของ นาง เอลเลน จี ไวท์ น. 128



#### 4. บิดาแห่งความซื่อสัตย์

- ก. เหตุใดอับราฮัมบรรพบุรุษแห่งพันธสัญญาเดิมจึงเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งความซื่อสัตย์? กาลาเทีย 3:6-9

“การทดสอบของอับราฮัมเป็นการทดสอบที่รุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ หากเขาล้มเหลวในเรื่องนี้ เขาจะไม่ได้รับการจดบันทึกเป็นบิดาของผู้ซื่อสัตย์ หากเขาหันเหไปจากพระบัญชาของพระเจ้าเป็นเจ้า โลกคงสูญเสียตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องความเชื่อและการเชื่อฟังที่ไร้ข้อกังขา บทเรียนนี้ได้รับการฉายแสงผ่านยุคสมัย เพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าเกินกว่าจะมอบให้กับพระเจ้า เมื่อเรามองว่าของประทานทุกอย่าง เป็นของพระเจ้า เพื่อใช้ในการรับใช้ของพระองค์ เราก็จะได้รับพรจากสวรรค์ คินทรียสินที่ท่านไว้วางใจคืนให้กับพระเจ้า และอีกมากมายจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน จงเก็บทรัพย์สมบัติไว้กับตัว แล้วท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จในชีวิตนี้ และจะสูญเสียบำเหน็จแห่งชีวิตที่จะมาถึง”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเฮนรี่เชย์แอ็ด เวนติส เล่มที่ 1 น. 1094

“จุดที่สร้างพระวิหารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มานานแล้ว ที่นี้เองที่อับราฮัม บิดาของผู้ซื่อสัตย์ได้เปิดเผยว่า เขาเต็มใจที่จะเสียสละลูกชายคนเดียวของเขาเพื่อเชื่อฟังคำสั่งของพระยะโฮวา ที่นี้พระเจ้าได้ต่อพันธสัญญาแห่งพระพรกับอับราฮัม ซึ่งรวมถึงพระสัญญาแห่งเมสสิยาห์อันรุ่งโรจน์ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แห่งการปลดปล่อยผ่านการเสียสละของพระบุตรขององค์ผู้สูงสุด—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ น.37

- ข. คำสัญญาของพงศ์พันธุ์แสดงให้เห็นอย่างไรถึงการประกาศข่าวประเสริฐแม้ในสมัยของอับราฮัม? ปฐมกาล 22:15-18; กาลาเทีย 3:16

“พันธสัญญาเดียวกันนี้ได้รับการต่ออายุกับอับราฮัมโดยสัญญาว่า ‘บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับการพร เพราะเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา’ ปฐมกาล 22:18 คำสัญญานี้ชี้ไปที่พระคริสต์ ดังนั้นอับราฮัมจึงเข้าใจ (ดูกาลาเทีย 3:8, 16) และเขาวางใจในพระคริสต์สำหรับการยกโทษบาป ความเชื่อนี้ถือเป็นความชอบธรรมสำหรับเขา พันธสัญญาที่ทำกับอับราฮัมยังรักษาลิทธิอำนาจของพระบัญญัติของพระเจ้า”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 370

- ก. เหตุใดอับราฮัมจึงถูกเลือกให้เป็นผู้รับข่าวประเสริฐ และคนอื่นๆ อีกหลายคนในสมัยของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น? ปฐมกาล 26:5; ยากอบ 2:19-24

“อับราฮัมเชื่อพระเจ้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเชื่อ? ผลงานของเขาเป็นพยานถึงลักษณะความเชื่อของเขา และความเชื่อของเขาก็ถือเป็นความชอบธรรมของเขา”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 น.936

## 5. กฎพระบัญญัติในส่วนที่เหลือของพันธสัญญาเดิม

- ก. เรามีตัวอย่างอะไรอีกบ้างที่กฎหมายมีอยู่ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสอย่างแท้จริงบนภูเขาซีนาย (พระราชบัญญัติ 5:22-26)? อพยพ 15:26; 16:28

“ทุกสัปดาห์ระหว่างการพักแรมอันยาวนานในถิ่นทุรกันดาร ชาวอิสราเอลได้เห็นปาฏิหาริย์สามอย่างที่ ออกแบบมาเพื่อให้จิตใจของพวกเขาประทับใจด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต คือมานาตกลงสองเท่าใน วันที่หก ไม่มีเลขในวันที่เจ็ด และเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับ วันสะบาโตได้รับการรักษาไว้อย่างอ่อนหวานและ บริสุทธิ์ เมื่อหากเหลือไว้ในเวลาอื่นก็ไม่เหมาะที่จะใช้

“ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้มานา เรามีหลักฐานที่แน่ชัดพิเศษว่าวันสะบาโตไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามที่หลายฝ่ายกล่าวอ้าง เมื่อพระบัญญัติได้มอบให้ที่ภูเขาซีนาย ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะมาถึงซีนาย พวกเขา เข้าใจว่าวันสะบาโตเป็นข้อบังคับสำหรับพวกเขา เนื่องจากมีหน้าที่ต้องรวบรวมมานาสองเท่าทุกวันศุกร์เพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับวันสะบาโต เมื่อไม่มีใครล้มเหลว ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของวันแห่งการพักผ่อนจึงสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อบางคนออกไปเก็บมานาในวันสะบาโต พระเจ้าตรัสถามว่า ‘เจ้าปฏิเสธที่จะรักษาพระบัญญัติของเราและกฎของเรานานสักเท่าไร?’” —บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ 296, 297 [\(เน้นย้ำโดยผู้ประพันธ์\)](#)

- ข. พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลทำอะไรกับกฎศีลธรรมที่ตรัสและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของบัญญัติสิบประการ? พระราชบัญญัติ 6:1-9

- ก. เราารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงดำรงตำแหน่งนี้จนจบพันธสัญญาเดิม? มาลาคีย์ 4:4; 3:6

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. หลักการของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์นำมาใช้กับยุคสมัยของเราได้อย่างไร?
2. มีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่สวนเอเดนแสดงว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง?
3. พระประสงค์ของพระเยซูที่เสด็จมายังโลกนี้ในการอ้างอิงถึงปัญหาบาปอะไร?

4. ความเชื่อของอับราฮัมแสดงออกสู่การกระทำอย่างไร?
5. ความสัมพันธ์ของเราควรจะเป็นอย่างไรกับกฎพระบัญญัติของพระเจ้า?

## กฎนิรันดร์ของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะนี่แหละเป็นความรักของพระเจ้า ที่พวกเรารักษามรรคาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์นั้น ไม่เป็นที่หนักใจ” (1 ยอห์น 5:3)

“[พระคริสต์] ทรงบัญชาให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักต่อพระเจ้า ซึ่งทำให้เรารักซึ่งกันและกันด้วย เติมไปด้วยความกตัญญู ความถ่อมตน ความอดกลั้น เป็นการเสียสละ อดกลั้น มีเมตตาและให้อภัย เป็นการชำระชีวิตทั้งชีวิตให้บริสุทธิ์และขยาอทิพลเหนือผู้อื่น”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 223

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ 303-314

วันอาทิตย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

## 1. พระผู้สร้างที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ก. เราต้องตระหนักอะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับกฎศีลธรรมของพระเจ้าในขณะที่พระองค์ประทับอยู่บนโลกนี้ในฐานะบุตรมนุษย์? มัทธิว 5:17, 18

ข. ผู้นำชาวอิวมีความพิเศษเฉพาะเพียงใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎพระบัญญัติเพียงภายนอก? มัทธิว 23:23; เฟลิปปี 3:4

“[ผู้นำชาวอิว] กระตือรือร้นที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ แต่พวกเขาละเลยความบริสุทธิ์ภายในใจ ในขณะที่พวกเขาเชื่อมั่นในตัวอักษรของกฎพระบัญญัติ พวกเขาที่ละเมิดเจตนารมณ์ของพระบัญญัติอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาคือการเปลี่ยนแปลงที่พระคริสต์ทรงอธิบายแก่นิโคเดมัส—การบังเกิดใหม่ทางศีลธรรม การชำระล้างจากบาป การรื้อฟื้นความรู้และความศักดิ์สิทธิ์”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน น. 174

ก. เราสังเกตเห็นอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการทดลองของพระเยซูที่เปิดเผยว่าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ฝ่าฝืนพระบัญญัติ? มัทธิว 26:59, 60

---

“ทั้งพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดและผู้ติดตามพระองค์ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎของวันสะบาโต พระคริสต์ทรงเป็นตัวแทนของพระบัญญัติที่มีชีวิต ไม่พบการละเมิดศีลอันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของพระองค์ เมื่อมองดูชนชาติที่เป็นพยานซึ่งกำลังหาโอกาสประณามพระองค์ พระองค์สามารถตรัสได้โดยไม่มีใครทักท้วงว่า ‘ในพวกท่านมีใครบ้างที่กล่าวหาเราในเรื่องบาป?’” ขอห์น 8:46 ฉบับแปลใหม่—อ้างแล้ว น. 287

## 2. กฎพระบัญญัติในใจของพระเยซู

ก. สิ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลก? สิบข 10:5-10

“ไม่ใช่โอกาส แต่เป็นแผนการณ์ที่พระเจ้าผู้ไถ่ของโลกจะต้องวางมงกุฏของพระองค์ ถอดฉลองพระองค์ออก และมายังโลกของเราในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงสวมอาภรณ์แห่งความเป็นมนุษย์เพื่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นหัวหน้าของครอบครัวมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ปะปนกับความเป็นมนุษย์ของเผ่าพันธุ์ที่ล่มสลายเพราะการไม่เชื่อฟังของอดัม”—การทำงานในทางใต้ น. 85

ข. เมื่อเราอ่านข้อความเดียวกันในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระคริสต์ มีอะไรอยู่ในใจของพระองค์? เพลงสดุดี 40:6-8

“การล่วงละเมิดกฎพระบัญญัติทำให้เกิดบาป ความเศร้าโศก และความตาย ชาदानประกาศว่ามันจะพิสูจน์ต่อโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้น และต่อสติปัญญาจากสวรรค์ ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษากฎพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้า เมื่ออดัมยอมจำนนต่อการล่อลวงของศัตรู และตกจากที่สูงและจากที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาदानและทูตสวรรค์ของมันใจ แต่จากพระที่นั่งของพระเจ้า ได้ยินเสียงคริสต์คำอันลึกกลับเข้ามา [สดุดี 40:6-8 อ่าง] เมื่อมนุษย์ล้มลง พระคริสต์ทรงประกาศพระประสงค์ที่จะเป็นผู้ทดแทนและค้ำประกันของมนุษย์”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์ กันยายน 3 1901

ก. เมื่อเรายอมรับพระคริสต์เข้ามาในใจของเรา เรายอมรับสิ่งใดกับพระองค์โดยแยกออกจากกันไม่ได้? สดุดี 119:70, 72, 77, 174

“แอกที่ผูกพันกับการรับใช้คือกฎพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้า กฎแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่เปิดเผยในสวนเอเดน ซึ่งประกาศบนหินยา และในพันธสัญญาใหม่ที่เขียนขึ้นในใจ คือสิ่งที่ผูกมัดคนงานมนุษย์เข้ากับพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเจ้า หากเราถูกทิ้งให้ทำตามความโน้มเอียงของตนเอง ไปที่ซึ่งเจตจำนงของเราจะนำเราไป เราควรตกอยู่ในตำแหน่งของชาदानและกลายเป็นผู้ถูกรอครอบครองอุปนิสัยของมัน ดังนั้นพระเจ้าจึงจำกัดเราให้อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งสูงส่ง สง่างาม และเชิดชูให้สูง พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำหน้าที่รับใช้อย่างอดทนและสุขุมรอบคอบ แอกแห่งการปรนนิบัติซึ่งพระคริสต์เองทรงแบกรับไว้ในหมู่มวลมนุษย์”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน น. 329

“ความชอบธรรมคือความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ความเหมือนพระเจ้า และ ‘พระเจ้าทรงเป็นความรัก’ 1 ยอห์น 4:16 เป็นไปตามกฎพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะ ‘เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นเป็นความชอบธรรม’ (สดุดี 119:172) และ ‘เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้ว’ (โรม 13:10) ความชอบธรรมคือความรัก และความรักคือแสงสว่างและชีวิตของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้ารวมอยู่ในพระคริสต์ เราได้รับความชอบธรรมโดยการยอมรับพระองค์”—ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 18



### 3. ตามกฎพระบัญญัติและผู้เผยพระวจนะ

- ก. เมื่อพระเยซูกำลังอธิบายแก่เหล่าสาวกว่าชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ พระองค์ใช้ข้อความใด? ลูกา 24:27, 44

“พระประสงค์ของพระองค์คือการทำให้ความเข้าใจของพวกเขากระจ่างและยึดเชื่อของพวกเขาไว้กับ ‘คำพยากรณ์ที่ชัดเจน’ พระองค์ทรงประสงค์ให้ความจริงที่ยังรากลึกในความคิดของพวกเขา ไม่เพียงเพราะประกายปัญญาส่วนตัวของพระองค์สนับสนุน แต่เพราะ หลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากสัญลักษณ์และเงาของกฎทั่วไป และโดยคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม ผู้ติดตามพระคริสต์จำเป็นต้องมีศรัทธาอันชาญฉลาด ไม่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่เพื่อพวกเขาจะนำความรู้เรื่องพระคริสต์ไปทั่วโลก และเป็นขั้นตอนแรกในการให้ความรู้นี้ พระเยซูทรงแนะนำเหล่าสาวกให้ไปหา ‘โมเสสและผู้เผยพระวจนะทุกคน’ นั่นคือคำพยากรณ์ที่พระเจ้าช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ประทานให้ถึงคุณค่าและความสำคัญของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม”—สงคมแห่งประวัติศาสตร์ น.349

- ข. ขณะที่พวกเขาถึงประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาพิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระเยซูคือผู้ที่ทรงสัญญาไว้? กิจการ 28:23

“พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้ามาพร้อมกับถ้อยคำที่ตรัส และจิตใจได้รับการสัมผัส คำอธิบายของอัครสาวกต่อคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม และคำประกาศว่าสิ่งเหล่านี้สำเร็จแล้วในการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ทำให้จิตวิญญาณหลายดวงมีความเชื่อมั่นในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้ และคำกล่าวของผู้พูดที่รับรองว่า ‘ข่าวอันน่ายินดี’ แห่งความรอดเป็นของชาวอิวและคนต่างชาติ นำความหวังและความสุขมาสู่ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับในบรรดาลูกหลานของอับราฮัมตามเนื้อหนึ่ง”—กิจการของอัครทูต 17, 173

“ในการเทศนาแก่ชาวเฮเซโลนิกา เปาโลชี้ชวนถึงคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์พระคริสต์ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ได้เปิดความคิดของสาวกของพระองค์ต่อคำพยากรณ์เหล่านี้ และเริ่มต้นที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์ พระองค์ทรงอธิบายให้เขาทั้งสองฟังในพระคัมภีร์ทุกข้อถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกี่ยวกับพระองค์เอง ลูกา 24:27 เปโตรในการประกาศพระคริสต์ได้นำหลักฐานของเขามาจากพระคัมภีร์เดิม สติเฟนได้ดำเนินตามแนวทางเดียวกัน และในการปฏิบัติศาสนกิจของเปาโล ยังได้ชี้ชวนพระคัมภีร์ที่ทำนายการประสูติ การทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ โดยทำให้การที่ได้รับการคลางของโมเสสและผู้เผยพระวจนะ ท่านได้พิสูจน์ตัวตนของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธร่วมกับพระเมสสิยาห์อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยอาดัมเป็นเสี้ยวของพระคริสต์ที่คริสต์ผ่านบรรพ

บุญและผู้ศยพระวจนะ”-อ้างแล้ว น . 221, 222

#### 4. กฎพระบัญญัติและความเชื่อ

ก. การที่เราเชื่อในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการลบล้างกฎพระบัญญัติหรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่? โรม 3:31

---

ข. มีการประกาศพระอะไรแก่ผู้รักษาพระบัญญัติ? วิวรณ์ 22:14

---

“โดยการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า คำสาปจึงตกแก่อาดัมและเอวา และพวกเขาถูกลิดรอนสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์ แต่ยังคงรักษาเกียรติของกฎพระบัญญัติของพระเจ้า ‘ความสุขมีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์เพื่อพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและอาจเข้าทางประตูเข้าไปในเมือง’ พระบุตรของพระเจ้านำเสนอการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าในฐานะเงื่อนไขของ สิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต การล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าทำให้มนุษย์หมดสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต พระคริสต์สิ้นพระชนม์โดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์ การเชื่อฟังกฎพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มนุษย์คู่ควรกับพรจากสวรรค์ และประทานสิทธิ์แก่เขาอีกครั้งในต้นไม้แห่งชีวิต”—ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เล่มที่ 3 น. 88

“ทูตสวรรค์อยู่รอบตัวเราขณะที่เราเดินข้ามทะเลแก้วไปยังประตูเมือง พระเยซูทรงยกพระกรอันเกรียงไกรอันทรงอำนาจจับประตูไข่มุก เหยียดกลับด้วยบานพับแวววาว แล้วคริสต์กับเราว่า ‘เจ้าได้ชำระล้างอากาศด้วยโลหิตของเรา วินิจฉัยเพื่อความจริงของเรา จงเข้ามา’ เราทุกคนเดินทัพเข้ามารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์สมบูรณ์ในเมือง”—งานเขียนในยุคแรก น. 17

ก. สิ่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง? ฮีบรู 13:8

---

“พระเยซูจะทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อเรา หากเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์ เราต้องยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์ แม้ในสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งเล็กน้อย ความจริง เช่นเดียวกับผู้ประพันธ์เบื้องบน ความต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ยังคงเหมือนเดิมเมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป ไม่สอดคล้องกับประเพณีของมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของพวกเขา ความจริงได้นำมาซึ่งการแยกระหว่างประชากรของพระเจ้ากับโลก แต่ถ้าตำแหน่งของเราในปีที่ผ่านมาในฐานะคนพิเศษ ได้รับการอนุมัติจากพระเจ้า พระองค์จะทรงถือว่าตำแหน่งปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร? เราได้รับชีวิตวิญญาณตั้งแต่ออกจากความเชื่อแต่แรกเริ่มหรือไม่”—สัญญาแห่งเวลา พฤษภาคม 25 1882

## 5. เขียนไว้ในหัวใจ

- ก. เป็นไปได้อย่างไรที่จะมีกฎพระบัญญัติของพระเจ้าในชีวิตของเราแบบเดียวกับที่พระเยซูมี? ฮีบรู 10:16; 8:10

“พระเจ้าประทานข้อบังคับอันศักดิ์สิทธิ์แก่เรา เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ พระองค์ทรงเปิดเผยหลักธรรมแห่งความชอบธรรมเพื่อปกป้องเราจากผลของการล่วงละเมิด กฎพระบัญญัติคือการแสดงออกถึงความคิดของพระเจ้า เมื่อได้รับในพระคริสต์แล้ว ก็กลายเป็นความคิดของเรา พระบัญญัติยกเราขึ้นเหนือพลังแห่งความปรารถนาและแนวโน้มตามธรรมชาติ เหนือการล่อลวงที่นำไปสู่บาป”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน [น. 308](#)

- ข. พระเจ้าทรงสำแดงอะไรแก่เราก่อนที่จะเราจะเริ่มการเดินทางสู่สวรรค์ด้วยซ้ำ? 1 ยอห์น 4:19, 8

“แผ่นดินโลกมีดมนเพราะความเข้าใจผิดต่อพระเจ้า เพื่อเงาที่มีดมนจะถูกทำให้สว่างขึ้น เพื่อโลกจะถูกนำกลับไปหาพระเจ้า อำนาจที่หลอกลวงของซาตานจะต้องถูกทำลาย สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้โดยใช้กำลัง การใช้กำลังขัดต่อหลักการปกครองของพระเจ้า พระองค์ปรารถนาเพียงการรับใช้แห่งความรัก และความรักบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยกำลังหรืออำนาจ ความรักเท่านั้นที่ปลุกให้คืนขึ้น การรู้จักพระเจ้าคือการรักพระองค์ อุปนิสัยของเขาคือแสดงออกมารวมกันข้ามกับอุปนิสัยของซาตาน งานนี้มีเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลทั้งหมดนี้เท่านั้นที่ทำได้ มีเพียงพระองค์ที่รู้ความสูงและความลึกของความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้”—อ้างอิง [น. 22](#)

- ค. อะไรที่จะเป็นไปได้หลังจากที่ความรักของพระเจ้าเข้าสู่ในใจของเรา? ยอห์น 14:15-17

## คำถามทบทวนส่วนตัว

1. พระเยซูทรงดำรงรักษาพระอุปนิสัยของพระเจ้าไว้อย่างไรขณะที่ทรงอยู่ในสภาพของมนุษย์?
2. พระอุปนิสัยอย่างเดียวกันของพระคริสต์แสดงให้เห็นอย่างไรในผู้เชื่อที่แท้จริง?
3. เพื่อจะเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ เราต้องทำความคุ้นเคยกับคำพยากรณ์อะไรบ้าง?

4. เป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์ผู้มีบาปจะมีสิทธิในต้นไม้แห่งชีวิตที่พวกเขาถูกกันไว้ด้วยบาป?
5. วิธีเดียวที่เราจะสัมผัสได้ถึงการเชื่อฟังอย่างแท้จริงคืออะไร?

## ความลึกซึ้งของข่าวประเสริฐ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ผู้ซึ่งพระเจ้าจะโปรดให้ทราบว่าจะอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของข้อถ้อยคำนี้ ในท่ามกลางคนต่างชาติ ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน อันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี 1:27)

“จนถึงขณะนี้เราสามารถเข้าใจถึงการปฏิบัติของพระองค์กับเรา และแรงจูงใจที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อเราจะมองเห็นความรักและความเมตตาอันไร้ขีดจำกัดที่รวมกันเป็นพลังอันไร้ขอบเขต เราสามารถเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ได้มากเท่าที่เรารู้ และนอกเหนือจากนี้ เรายังคงต้องวางใจในฤทธานุภาพของผู้มีอำนาจสูงสุด ความรักและสติปัญญาของพระบิดาและองค์ผู้ครอบครองของทุกคน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 699

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: การศึกษา น. 169-172

วันอาทิตย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

## 1. พระคัมภีร์ยากที่จะเข้าใจ

ก. เปโตรสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับงานเขียนบางชิ้นของเปาโล 2 เปโตร 3:14-17 เราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบางสิ่งในพระคัมภีร์? พระราชบัญญัติ 29:29

“คนที่มีความสามารถอุทิศเวลาทั้งชีวิตให้กับการศึกษาและการอธิษฐานเพื่อค้นหาพระคัมภีร์ แต่ยังมีอีกหลายส่วนของพระคัมภีร์ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างครบถ้วน ข้อความบางตอนของพระคัมภีร์จะไม่มีวันเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์จนกว่าในชีวิตอนาคตพระคริสต์จะทรงอธิบายข้อความเหล่านั้น มีความลึกซึ้งที่รอการเปิดเผย ข้อความที่จิตใจมนุษย์ไม่สามารถประสานกันได้ และศัตรูจะพยายามปลุกระดมการโต้เถียงในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งอาจดีกว่าที่จะไม่มีการพูดถึง”—คนงานประกาศพระกิตติคุณ น. 312

ข. เราต้องเข้าใจพระคัมภีร์ด้วยทัศนคติอย่างไร? ยอห์น 7:17

“วิญญาณที่ท่านมาสอบสวนพระคัมภีร์จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างท่าน ทูตสวรรค์จากโลกแห่งแสงสว่างจะอยู่ร่วมกับผู้ที่ใจอ่อนน้อมถ่อมตนแสวงหาการนำทางจากเบื้องบน แต่ถ้าเปิดพระ

กัมภีร์ด้วยความไม่เคารพ ด้วยความรู้สึกพอเพียง ถ้าใจเต็มไปด้วยอคติ ซาตานจะอยู่ข้างท่าน และมันจะทำให้  
ข้อความที่ชัดเจนในพระวณะของพระเจ้าอยู่ในนมที่ผิด”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 108

## 2. ความลับที่ซาอูลคาด

- ก. พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งใดเป็นพิเศษแก่ซาอูลเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันกับคนทั้งโลก? โรม 16:25, 26; โคโลสี 1:27

---

“สำหรับซาอูล ไม่กางเขนเป็นเป้าหมายเดียวที่น่านใจที่สุด นับตั้งแต่ท่านถูกจับในอาชญากรรม ประหัตประหารสาวกของนาซาเร็นผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่านไม่เคยหยุดรับเกียรติบนไม้กางเขนเลย ในเวลานั้นมีการสำแดงความรักอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้าแก่ท่าน ดังที่เปิดเผยในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ และมีการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในชีวิตของท่าน ทำให้แผนและจุดประสงค์ทั้งหมดของท่านสอดคล้องกับสวรรค์ ตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็เป็นคนใหม่ในพระคริสต์ ท่านรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวว่าเมื่อครั้งหนึ่งจนบาปเห็นความรักของพระบิดา ดังที่เห็นในการเสียสละของพระบุตร และยอมจำนนต่ออิทธิพลจากเบื้องบน การเปลี่ยนแปลงในใจจะเกิดขึ้น และต่อจากนี้ไปพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกอย่าง” —กิจการของอัครทูต ุ่่น. 245

- ข. หากบางสิ่งในพระคัมภีร์เข้าใจยาก ทำไมเราจึงควรพยายามค้นคว้าในเรื่องนี้ด้วย? ทิโมธี 3:16, 17

---

“ไม้กางเขนของพระคริสต์ปกคลุมเต็มไปด้วยความต่างพริ้วและความอัปยศ แต่เป็นความหวังแห่งชีวิตและความสูงส่งของมนุษย์ ไม่มีใครสามารถเข้าใจความลึกซึ้งของความเป็นเหมือนพระเจ้าที่เขายังละอาชญากรรมที่แบกกางเขนของพระคริสต์ จะไม่มีใครสามารถแยกแยะและเห็นคุณค่าพระพรที่พระคริสต์ทรงซื้อใ้ให้มนุษย์ด้วยพระองค์เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่พวกเขาจะยินดีสละทรัพย์สมบัติทางโลกด้วยความยินดีเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้ติดตามพระองค์ การปฏิเสธตนเองและการเสียสละทุกอย่างที่เพื่อพระคริสต์ทำให้ผู้ให้มีความทุกข์ ความท้อแท้และการถูกตำหนิทุกอย่างที่ต่อพระนามอันเป็นที่รักของพระองค์จะเพิ่มความสุขสุดท้ายและรางวัลอมตะในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ” —การเผชิญหน้า u. 93

- ค. อธิบายสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง ยอห์น 16:13

---

“หากปราศจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนพระคัมภีร์หรือตีความพระคัมภีร์ผิดอย่างต่อเนื่อง มีการอ่านพระคัมภีร์มากมายที่ไร้กำไร และในหลายกรณีให้ผลในออกมาในทางที่ไม่ดี เมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกเปิดโดยปราศจากความเคารพและไม่มีการอธิษฐาน เมื่อความคิดและความรัก



ไม่ได้ผูกมัดกับพระเจ้าหรือไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ จิตใจก็จะพุ่งมัวไปด้วยความสงสัย และในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง ความสงสัยก็เพิ่มมากขึ้น ศัตรูเข้าควบคุมความคิด และเสนอการตีความที่ไม่ถูกต้อง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 704, 705

### 3. กฎศีลธรรม

- ก. ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากฎแห่งบัญญัติสิบประการ ไม่ได้ถูกลบทิ้งที่กางเขน? ยากอบ 2:8, 9

“ครูสอนศาสนาหลายคนยืนยันว่าพระคริสตเจ้าได้ยกเลิกกฎพระบัญญัติโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และนับจากนั้นไปมนุษย์ก็เป็นอิสระจากข้อกำหนดของพระบัญญัตินั้น มีบางคนมองว่าเป็นแอกที่ปวดร้าว และในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเป็นทาสของกฎพระบัญญัติ พวกเขาแนะนำเสนอเสรีภาพที่จะได้รับภายใต้พระกิตติคุณ

“แต่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกได้นับถือกฎพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า คาวิตร์กล่าวว่า: ‘และข้าพระองค์จะเดินอย่างมีเสรีภาพ เพราะข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับทั้งหลายของพระองค์’ สดุดี 119:45 อัครทูตยากอบซึ่งได้เขียนหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ กล่าวถึงพระบัญญัติสิบประการว่าเป็น ‘พระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์’ และ ‘แต่ผู้ใดก็ตามที่พินิจดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันสมบูรณ์และดำรงอยู่ในพระราชบัญญัตินั้น’ ยากอบ 2:8; 1:25 และผู้เปิดเผย ครั้งศตวรรษหลังการตรึงกางเขน กล่าวคำอวยพรแก่พวกเขา ‘คนทั้งหลายที่กระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์จะได้รับพร เพื่อพวกเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และจะได้เข้าโดยทางประตูเหล่านั้นไปในนครนั้น’ วิวรณ์ 22:14 “—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 466

“เมื่อคนหนึ่งยอมจำนนต่อพระคริสต์ จิตใจจะถูกควบคุมโดยพระบัญญัติ แต่เป็นพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกาศอิสรภาพแก่ชเลยทุกคน โดยการรวมเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ มนุษย์ก็เป็นอิสระ การยอมเชื่อฟังพระประสงค์ของพระคริสต์หมายถึงการฟื้นฟูสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” —มหัศจรรย์แห่งการรักษา น. 131

- ข. กฎพระบัญญัติข้อใดกำหนดให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง? โรม 13:9 เปรียบเทียบ อพยพ 20:1-17

“พระบัญญัติข้อแรกจากพระบัญญัติสิบประการสรุปเป็นกฎข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือ ‘จงรักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ’ ส่วนอีกหกข้อหลังรวมอยู่ในอีกข้อคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ พระบัญญัติทั้งสองนี้เป็นการแสดงออกถึงหลักการแห่งความรัก อันแรกจะเก็บไว้ไม่ได้และอันที่สองหัก และอันที่สองจะเก็บไว้ไม่ได้ในขณะที่อันแรกหัก เมื่อพระเจ้าทรงมีที่อันชอบธรรมของพระองค์นับบัดลี้กัแห่งหัวใจ เราจะมอบที่ที่เหมาะสมแก่เพื่อนบ้านของเรา เราจะรักเขาเหมือนรักตัวเอง และเมื่อเรารักพระเจ้าอย่างสูงสุดเท่านั้นจึง

เป็นไปได้ที่จะรักเพื่อนบ้านของเราอย่างไม่ลำเอียง . . .

“พระคริสต์ทรงสอนผู้ฟังของพระองค์ว่ากฎพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ข้อบังคับที่แยกจากกัน กฎบางข้อมีความสำคัญมาก ขณะที่ข้ออื่นๆ มีความสำคัญเล็กน้อยและอาจเพิกเฉยโดยยกเว้นโทษ พระเยซูทรงแสดงพระบัญญัติสี่ข้อแรกและหกข้อสุดท้ายเป็นองค์รวม และสอนว่าความรักต่อพระเจ้าจะแสดงโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์”—ผู้ฟังปรารภนาแห่งปวงชน [น. 607](#)

#### 4. คัดสินโดยพระบัญญัติ

- ก. อธิบายถึงขอบเขตอันกว้างไกลของการพิพากษามนุษยชาติ ปัญญาจารย์ 11:9; โรม 14:10; 2 โครินธ์ 5:10; ฮีบรู 9:27

“ทุกคนจะถูกตัดสินตามความสว่างที่ได้รับ พระเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์มาพร้อมกับข่าวสารแห่งความรอด และผู้ที่ได้ยินพระองค์จะต้องรับผิดชอบต่อวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคำพูดของผู้รับใช้ของพระองค์ คนที่แสวงหาความจริงอย่างจริงจังจะทำการศึกษาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับหลักคำสอนที่นำเสนอแก่พวกเขาตามพระวจนะของพระเจ้า”—กิจการของอัครทูต [น. 232](#)

- ข. จะใช้มาตรฐานใดในการตัดสิน? ยากอบ 2:12

- ค. นี่คือนิยามของพระบัญญัติข้อใด? ยากอบ 2:11; เปรียบเทียบ อพยพ 20

“ในคำสอนของพระองค์ พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นว่าหลักการของกฎพระบัญญัติที่กล่าวถึงบนชั้นยาวกว้างขวางเพียงใด พระองค์ประยุกต์ใช้กฎที่มีชีวิตซึ่งหลักการยังคงเป็นมาตรฐานอันยิ่งใหญ่ของความชอบธรรมตลอดไป—มาตรฐานซึ่งทุกคนจะถูกตัดสินในวันที่ยิ่งใหญ่ นั่นเมื่อการศึกษาจะมาถึง และหนังสือจะถูกเปิดออก”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ [I น. 211](#)

“กฎพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้าเป็นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบอุปนิสัยและชีวิตของมนุษย์ในการพิพากษา นักปราชญ์กล่าวว่า 'ให้เราทั้งหลายฟังตอนสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้เถิด จงยำเกรงพระเจ้า และจงรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ไว้' เพราะว่สิ่งนี้เป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์ ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นดี หรือไม่ว่าสิ่งนั้นชั่ว' ปัญญาจารย์ 12:13, 14 อัครสาวกยากอบตักเตือนพี่น้องของเขาว่า 'ดังนั้นพวกท่านจงพูดและจงกระทำเช่นนี้ เหมือนอย่างคนเหล่านั้นที่จะถูกพิพากษาโดยพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพ' ยากอบ 2:12”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ [น. 482](#)

“เมื่อการศึกษาสิ้นสุดลง และหนังสือต่างๆ จะถูกเปิดออก และมนุษย์ทุกคนจะถูกพิพากษามาที่เขียนไว้ในหนังสือนั้น เมื่อนั้นแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงซ่อนไว้จนถึงวันนั้น จะถูกนำเสนอต่อโลกในฐานะ มาตรฐานความชอบธรรม จากนั้นชายและหญิงจะเห็นว่าสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีก่อนเพื่อความรอดของพวกเขาคือการเชื่อฟังกฎอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ไม่มีใครจะหาข้อแก้ตัวสำหรับบาป โดยหลักการอันชอบธรรมของกฎพระบัญญัติ นั้น มนุษย์จะได้รับโทษมีชีวิตหรือต้องตาย”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ [I น. 225](#)

## 5. กฎพระบัญญัติในฐานะอาจารย์ใหญ่

ก. การเข้าใจกฎพระบัญญัติหรือรู้ความจริงมีจุดประสงค์เพื่ออะไร? ยอห์น 3:18-21; โรม 7:7

“ขั้นตอนแรกในการคืนดีกับพระเจ้าคือการกลับใจในบาป 'บาปคือการล่วงละเมิดพระบัญญัติ' 'โดยพระบัญญัติทำให้รู้ว่าบาป' 1 ยอห์น 3:4; โรม 3:20 เพื่อที่จะเห็นความคิดของเขา คนบาปต้องทดสอบอุปนิสัยของเขาตามมาตรฐานความชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เป็นกระแงที่แสดงให้เห็นความสมบูรณ์แบบของอุปนิสัยที่ชอบธรรมและทำให้เขาสามารถแยกแยะข้อบกพร่องของตนเองได้”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 467

ข. เมื่อเปิดเศษสภาพที่แท้จริงของเรา กฎพระบัญญัติจะทำการอย่างไรกับการเปิดเผยนั้น? กาลาเทีย 3:24

“ข้าพเจ้าถูกถามเกี่ยวกับพระบัญญัติในกาลาเทีย กฎพระบัญญัติข้อใดที่ควรนำมาหาพระคริสต์ ฉันตอบ: ทั้งกฎพิธีและกฎศีลธรรมของบัญญัติสิบประการ

“พระคริสต์ทรงเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชาวอิวทั้งหมด การตายของอาเบลเป็นผลมาจากการที่คาอินปฏิเสธที่จะยอมรับแผนของพระเจ้าในโรงเรียนแห่งการเชื่อฟัง เพื่อรับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เป็นเครื่องบูชาที่ขึ้นไปที่พระคริสต์ คาอินปฏิเสธการหลังเลือดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระคริสต์ที่จะล้างผู้โลก พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมพิธีทั้งหมดนี้ และพระคริสต์ได้กลายเป็นรากฐานของระบบทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของงานในฐานะครูผู้สอนเพื่อนำตัวแทนมนุษย์บาปมาสู่การคิดคำนึงถึงพระคริสต์”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเขว่นธ์เคย์แอ็คเวนติส เล่มที่ 6 น. 1109

วันศุกร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. การเตรียมจิตใจเป็นการส่วนตัวสำคัญอย่างไรในการศึกษาคัมภีร์?
2. เป็นไปได้อย่างไรที่จะเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างข่าวประเสริฐแห่งความรอดได้อย่างถูกต้อง?
3. อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เข้าใจว่าหลังจากกางเขนแล้ว กฎพระบัญญัติของพระเจ้ายังคงใช้บังคับอยู่?
4. อะไรคือมาตรฐานที่ดีของอุปนิสัยที่จำเป็นสำหรับชีวิตนิรันดร์?
5. ทำไมกฎพระบัญญัติจึงจำเป็นที่จะนำเรามาถึงพระคริสต์?

### ถูกครึ่งไว้ที่ไม่มีกางเขนของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “โดยทรงลบทิ้งลายมือแห่งกฎต่าง ๆ ที่เคยต่อต้านพวกเรา ซึ่งได้ขัดแย้งต่อพวกเรา และได้ทรงเอามันออกไปเสียให้พ้น โดยทรงครึ่งมันไว้ที่กางเขนของพระองค์” (โคโลสี 2:14)

“กฎแห่งพระบัญญัติสิบประการดำรงอยู่และจะคงอยู่ตลอดยุคนี้รันดร์ ความจำเป็นในการถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชาขลิบเมื่อประเภทหนึ่งพบกับประเภทเดียวกันในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ ในพระองค์ เราเข้าไปถึงสาระสำคัญ พระเมฆโปกดของพระเจ้าเป็นเครื่องถวายบูชาที่ครบบริบูรณ์และสมบูรณ์แบบ”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเฮว็นส์เคย์แอนด์เวินดีส เล่มที่ 6 น. 1116

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 229-235

วันอาทิตย์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

## 1. กฎหมายอื่น

ก. พระคัมภีร์อธิบายกฎที่ขัดต่อเราและถูกครึ่งที่กางเขนอย่างไร? โคโลสี 2:14; เอเฟซ 2:15 เนื่องจากหลักการของพระบัญญัติสิบประการมีอยู่ในความสมบูรณ์แบบของสวนเอเดน เราารู้ได้อย่างไรว่าคำอธิบายนี้ไม่ได้หมายถึงกฎพระบัญญัตินั้น? ปฐมกาล 1:31

ข. กฎแห่งศาสนพิธีนี้มีข้อกำหนดเฉพาะอะไรบ้าง โคโลสี 2:16, 21 วันสะบาโตเหล่านี้และกฎอื่นๆ เกี่ยวข้องกับกฎศีลธรรมดั้งเดิมที่ไว้ไว้เมื่อทรงสร้างหรือไม่—หรือเป็นเงาของเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ประทานให้หรือไม่? โคโลสี 2:17

“ในสวนเอเดน พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งอนุสรณ์งานสร้างของพระองค์ โดยประทานพรในวันที่เจ็ด วันสะบาโตอุทิศให้กับอาดัม ผู้เป็นบิดาและตัวแทนของครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด การปฏิบัติตามจะต้องเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณในส่วนของทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและมีอำนาจสูงสุดโดยชอบธรรมของพวกเขาว่าเป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์และอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ ดังนั้นสถาบันนี้จึงเป็นที่ระลึกถึงและมอบให้แก่มวลมนุษยชาติ ไม่มีสิ่งใดในนั้นที่เป็นงมมืดหรือเป็นการจำกัดให้กับผู้ใด”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 48

## 2. กฎแห่งศาสนพิธี

ก. สิ่งเหล่านี้ที่เป็นเงาของเหตุการณ์ต่อมาเรียกว่ากฎหมายจริงหรือไม่ และถ้าใช่ กฎหมายประเภทใด? ฮีบรู 10:1

“คนของพระเจ้าซึ่งพระองค์เรียกว่าสมบัติพิเศษของพระองค์ ได้รับสิทธิพิเศษด้วยระบบกฎหมายสองเท่า กฎศีลธรรมและพิธีการ ผู้ซึ่งซึ่กลับไปไปยังการสร้างเพื่อระลึกถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ผู้ทรงสร้างโลก ซึ่งคำกล่าวอ้างของพระองค์ผูกพันมนุษย์ทุกคนในทุกสมัยการประทาน และจะดำรงอยู่ตลอดกาลเวลาและนิรันดร อีกประการหนึ่ง ที่มอบให้เนื่องจากการล้างละเมิดกฎศีลธรรมของมนุษย์ การเชื่อฟังประกอบด้วยเครื่องเผาบูชา และเครื่องถวายบูชาที่ขึ้นไปสู่การไถ่บาปในอนาคต แต่ละอันมีความชัดเจนและแตกต่างจากที่อื่น”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 6 น. 1094

ข. แม้ว่าชาวฮีบรูโบราณจะสอนการถวายสัตว์บูชาเพื่อแสดงให้เห็น (บอกล่วงหน้า) การพลีบูชาของพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จมา ประเด็นใดที่ต้องเข้าใจ? ฮีบรู 10:2-4, 6

“พระคริสต์เองทรงเป็นผู้ริเริ่มระบบการนมัสการของชาวยิว ซึ่งตามประเภทและสัญลักษณ์แล้ว สิ่งฝ่ายวิญญาณและสวรรค์ถูกบังคับด้วยรูปแบบและสัญลักษณ์ หลายกลิ่นมีความสำคัญที่แท้จริงของเครื่องบูชาเหล่านี้และความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ว่าโดยทางพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวมีการยกโทษบาปให้กับพวกเขา การเพิ่มเครื่องบูชาเป็นทวีคูณ เลือดของวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถลบล้างบาปได้”—อ้างแล้ว เล่มที่ 7 น. 933

ก. อะไรมีอำนาจชำระล้างความคิดบาปได้เท่านั้น? 1 ยอห์น 1:7

“บทเรียนมีอยู่ในทุกการเสียดสี ซึ่งใจในทุกพิธี . . . โดยพระโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่จะมีการยกบาป”—อ้างแล้ว

“การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อการไถ่มนุษย์ได้เปิดม่านขึ้นและสะท้อนให้เห็นแสงที่สาดส่องย้อนกลับไปหลายร้อยปี มาสู่สถาบันทั้งหมดของระบบศาสนาฮีบรู หากปราศจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ ระบบทั้งหมดนี้ก็ไร้ความหมาย ชาวฮีบรูปฏิเสธพระคริสต์ ดังนั้นระบบศาสนาทั้งหมดของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอธิบายและไม่แน่นอนสำหรับพวกเขา พวกเขาให้ความสำคัญมากกับพิธีแบบเงา ซึ่งเข้ากับแบบอย่างที่ทำกับกฎบัญญัติสิบประการ ซึ่งไม่ใช่กฎที่เป็นแบบเงา แต่เป็นความจริงที่ยั่งยืนพอ ๆ กับพระที่นั่งของพระยะโฮวา”

เล่มที่ 6 น. 1097



### 3. ระบบพิธีการ

ก. ใครเป็นคนกลุ่มแรกที่ทำการบูชาสัตว์ด้วยวิธีนี้? ปฐมกาล 3:21, 24; 4:2-4; ฮีบรู 11:4

“การถวายเครื่องบูชาถูกกำหนดโดยพระเจ้าเพื่อให้นมนุษย์ เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลและสำนึกผิด ต่อบาปของเขาและสารภาพความเชื่อในพระเจ้าผู้ไถ่ที่สัตย์จริงไว้ พวกเขาตั้งใจจะสร้างความประทับใจให้กับ เผ่าพันธุ์ที่ตกสู่บาปถึงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ว่าบาปที่ก่อให้เกิดความตาย สำหรับอาดัม การถวายเครื่องบูชาครั้งแรกเป็นพิธีที่เจ็บปวดที่สุด ต้องยกมือขึ้นเพื่อขอชีวิต ซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ได้ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความตาย และเขารู้ว่าหากเขาเชื่อฟังพระเจ้า จะไม่มีความตายของมนุษย์หรือสัตว์ ขณะที่เขาสังหารเพื่อผู้บริสุทธิ์ เขาตัวสั่นเมื่อคิดว่าบาปของเขาทำให้พระเมษโปดกแห่งพระเจ้าผู้ไถ่ลทินต้องหลังพระโลหิต ฉากนี้ทำให้เขารู้สึกถึงสิ่งและชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความยิ่งใหญ่ของการลงละเมิดของเขา ซึ่งไม่มีอะไรจะชดเชยได้นอกจาก การสิ้นพระชนม์ของพระบุตรที่รักของพระเจ้า และเขาอัศจรรย์ใจในความสิ่งงามอันไม่มีขอบเขตที่จะให้ค่าได้ ดังกล่าวเพื่อช่วยผู้กระทำความผิด ดวงดาวแห่งความหวังส่องสว่างอนาคตที่มีคนและน่ากลัวและปลดปล่อยมันจากความอ้างว้างที่สุด”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 68

ข. ระบบใดได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้คนไม่เข้าใจแผนแห่งความรอดที่พระเจ้าชินยา? อพยพ 25:8

ค. ทำไมการหลังเลือกจึงจำเป็น? ฮีบรู 9:22 ลูกแกะถวายบูชาเป็นสัญลักษณ์อะไร? 1 โครินธ์ 5:7; 1 เปโตร 1:19; ยอห์น 1:29

“พระองค์ทรงนำผู้ฟังลงผ่านรูปแบบและเงาของกฎพิธีการสู่พระคริสต์—สู่การตรึงกางเขน ฐานะปุโรหิต และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์—เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ทอดเงาให้ย้อนกลับไปสู่ยุค ขาวอิวิ ในฐานพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการถวายเครื่องบูชาทั้งหมด อัครสาวกแสดงให้เห็นว่าตามคำพยากรณ์และความคาดหวังกาลของขาวอิวิ พระเมสสิยาห์จะสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและดาวิด จากนั้นพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผ่านทางผู้ประพันธ์เพลงสดุดี พระองค์ทรง พิสูจน์จากพระคัมภีร์ถึงอุปนิสัยและพระราชกิจของพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัตย์จริงไว้ ตลอดจนการต้อนรับและการ ปฏิบัติต่อพระองค์บนโลกตามที่ผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์เป็นพยาณ จากนั้นเขาแสดงให้เห็นว่าคำทำนายเหล่านี้ สำเร็จในชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูด้วย และด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าผู้ไถ่ของโลกอย่างแท้จริง”—เรื่องราวชีวิตของเปาโล น. 103, 104

#### 4. ทำไมจึงเลิกปฏิบัติ?

ก. คราบไคที่พิธีกรรมยังคงดำเนินต่อไปในพระวิหาร อิสราเอลเชื่อว่าอะไรคือความหวังของพวกเขาในความรอด? อีซยาห์ 1:10-15

“พระบุตรของพระเจ้าเป็นเจ้าของศูนย์กลางของแผนอันยิ่งใหญ่แห่งการได้ซึ่งครอบคลุมทุกสมัยแห่งการจัดการ พระองค์ทรงเป็น ‘ลูกแกะที่ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่ทรงสร้างโลก’ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไถ่ของบุตรและธิดาที่ตกสู่บาปของอาดัมในทุกยุคทุกสมัยของการทดลองของมนุษย์ . . . พระคริสต์ทรงเป็นเนื้อแท้หรือพระกายที่ฉายเงากลับไปสู่สมัยการประทານในอดีต เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์ เเงก็หยุดลง เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์ระบบทั่วไปก็สูญสิ้นไป แต่กฎพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งการละเมิดทำให้แผนแห่งความรอดเป็นสิ่งจำเป็นได้รับการขยายและทำให้มีเกียรติ ชาวประเสริฐเป็นชาวดีที่สร้างความยินดีอย่างอิ่งแก่อาดัม โนอาห์ อับราฮัม และโมเสส เพราะมันนำเสนอพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมาแก่พวกเขา—สัญญาแห่งเวลา กุมภาพันธ์ 20 1893

“เชรูซาเล็มเป็นมหานครของชาวยิว และมีการผูกขาดและมีความค้ำอ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คริสเตียนชาวยิวที่อาศัยอยู่ในบริเวณพระวิหารจะยอมให้จิตใจของพวกเขากลับไปสู่สิทธิพิเศษเฉพาะของชาวยิวในฐานะชาติหนึ่ง เมื่อพวกเขาเห็นศาสนาครีสต์ละทิ้งพิธีการและประเพณีของศาสนายูดาย และรับรู้ว่าการศักดิ์สิทธิ์ที่แปลกประหลาดซึ่งธรรมเนียมของชาวยิวได้รับมา ในไม่ช้าจะมองไม่เห็นในแง่ของความเชื่อใหม่ หลายคนเริ่มไม่พอใจเปาโลในฐานะผู้ที่ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ . . . บางคนกระตือรือร้นในกฎพิธี—เรื่องราวชีวิตของเปาโล [u. 71](#)

ข. แทนที่จะเป็นเครื่องบูชาทั้งหมด พระเจ้าทรงมองหาอะไร? อีซยาห์ 1:16-18; สดุดี 51:17-19

ก. แผนการแห่งความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทำให้ระบบการถวายบูชาทำอะไรไม่ได้? กิจการ 4:12; ฮีบรู 7:28, 19

“ตอนนี้แสงสว่างที่ชัดเจนและรุ่งโรจน์ส่องมายังคริสเตียน ผู้ที่มีชีวิตอยู่ก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์ตั้งหน้าตั้งตารอการเสด็จมาของพระองค์ด้วยความเชื่อ แต่สิ่งที่พวกเขาต้องได้รับคือความมั่นใจจากความเชื่อของเรา เพราะเรารู้ว่าพระคริสต์เสด็จมาแล้วตามที่ผู้เผยพระวจนะบอกไว้ล่วงหน้า การมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ไถ่ของเรา ผู้เสด็จมาในโลกและสิ้นพระชนม์เป็นเครื่องบูชาของเรานั้นสำคัญพอๆ กัน เหมือนกับที่คนสมัยก่อนเชื่อในพระเจ้า

ผู้ใดที่จะเสด็จมา ซึ่งเป็นตัวแทนของเครื่องบูชาและการเสียสละของพวกเขา”—สัญญาแห่งเวลา กุมภาพันธ์ 20  
1893

## 5. เราต้องการกฎหมายพิธีกรรมหรือไม่?

ก. ทำไมเราจึงมีกฎพิธีกรรมบันทึกไว้ในพระคัมภีร์? 2 ทิโมธี 3:16

ข. วันนี้พระเยซูทรงทำอะไรในสวรรค์? ฮีบรู 8:1-5; 3:1

ค. เรากำลังทำอะไรอยู่เนื่องจากระบบใหม่นี้มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริงในสวรรค์? ฮีบรู 4:14-16

“พระคริสต์ทรงมีพระประสงค์ที่จะมอบศาสนพิธีให้เหล่าสาวกซึ่งจะทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ—ซึ่งจะทำหน้าที่ปลดปล่อยพวกเขาจากพิธีกรรมและพิธีการซึ่งพวกเขาเคยปฏิบัติมาจนบัดนี้ในฐานะสิ่งจำเป็น และการต้อนรับพระกิตติคุณ ทำให้ไม่มีแรงกำลังอีกต่อไป การทำพิธีเหล่านี้ต่อไปจะเป็นการดูหมิ่นพระเยซู—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 5 น. 1139, 1140

“ผู้ส่งสารแห่งไม์กาเซนต้องคิดอาวุธด้วยความระแวดระวังและด้วยการอธิษฐาน และก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ ทำงานในนามของพระเยซูเสมอ พวกเขาต้องยกย่องพระคริสต์ในฐานะผู้เป็นศูนย์กลางของมนุษยชาติในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ ผู้ซึ่งการเสด็จลงมาในสมัยการประทานพันธสัญญาเดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่นั่น และการพลีบูชาเพื่อการชดใช้ของผู้ล่วงละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้าอาจพบสันติสุขและได้รับการให้อภัย—กิจการของอัครทูต น. 230

วันศุกร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เราารู้ได้อย่างไรว่าวันสะบาโตวันที่เจ็ดไม่ได้รวมอยู่ในเงาของพันธสัญญาเดิม?
2. ลักษณะเด่นของกฎสองข้อคืออะไร - ศีลธรรมและพิธีกรรม?
3. เนื่องจากมีความตายมากมาย เราสูญเสียทัศนคติอะไรเมื่อสัปดาห์?
4. อะไรทำให้ชาวอิวที่อาศัยใกล้พระวิหารเข้าใจยากว่าระบบพิธีได้จบสิ้นแล้ว?
5. เราได้รับประโยชน์อะไรในทุกวันนี้จากการศึกษาพิธีการในสถานศักดิ์สิทธิ์?

## การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับโบสถ์ใน พารานกอต สหภาพอินเดียเหนือ

พารานกอต เป็นเมืองในรัฐปัญจาบของอินเดีย มีพรมแดนติดกับปากีสถานทางทิศตะวันตก และเป็นศูนย์กลางการเดินทางของรัฐปัญจาบ หิมาจัลประเทศ และชัมมูและแคชเมียร์

ข้อความการปฏิรูปมาถึงที่นี่ในปี 2015 และจำนวนสมาชิกของเราที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผ่านการหมั่นเวียนของบทเรียนพระคัมภีร์ไบเบิลวันสะบาโต วิทยาลัยใหม่ที่มียุคมากมายกำลังแสวงหาความจริงในปัจจุบันอย่างกระตือรือร้น

ในปี 2011 เขตเมือง พารานกอต มีประชากร 159,909 คน โดยมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่ 88.71% ล้อมรอบด้วยเทือกเขา Shivalik (ส่วนหนึ่งของเชิงเขาหิมาลัย) และแม่น้ำ คัลกี สถานที่ที่มีชื่อเสียงใกล้กับพารานกอต ได้แก่ ซาเฟอร์ กันดี ที่มีเรือแพคสำหรับนักท่องเที่ยวและเขื่อน แรนจิต สาการ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีแรงโน้มถ่วงสูงที่สุดในเอเชีย อุดสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบรวมถึงการผลิตนม ข้าวสาลี ข้าว สิ่งทอ จักรเย็บผ้า เครื่องกีฬา น้ำตาล แป้ง ฝ้าย จักรยาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือกล และน้ำมันสน

ศาสนาใน พารานกอต คือศาสนาฮินดู 88.89% ศาสนาซิกข์ 8.01% และศาสนาคริสต์ 1.73% รองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ

เมืองนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขา แกงกรา และ คัลซาซี อังดงาม โดยมีแม่น้ำ คัลกี ไหลอยู่ใกล้ๆ เมืองนี้มักถูกใช้เป็นจุดแวะพักก่อนจะมุ่งหน้าไปยังภูเขาของ แจมมู และ แคชเมียร์ คัลซาซี จัมบา แกงกรา ดาแรมซาลา แม็คลีย์ ออคาน จวาลจี ชินทพูร์นี และต่อไปในเทือกเขาหิมาลัย นักเรียนในชนบทจำนวนมากของรัฐใกล้เคียงมาที่พารานกอตเพื่อการศึกษา

พารานกอต เชื่อมต่ออย่างดีโดยทางรถไฟและถนนกับส่วนอื่นๆ ของอินเดีย และเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริการรถโดยสารสาธารณะและเอกชนที่กว้างขวางไปยังเมืองอื่นๆ ในปีงจาบ หิมาจัลประเทศ เดลี हरยาณา ชัมมู และแคชเมียร์ จุดหมายปลายทางที่สำคัญ ได้แก่ เดลี มะนาลี จัมมู ธรรมศาลา คัลซุซี และอมฤตสาร์

ดังนั้น เช่นเดียวกับเมืองคาเปอร์นาอุมในสมัยของพระเยซู ปาทาน โกดจึงทำหน้าที่เป็นทางแยกสำหรับผู้เดินทาง และด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นไปได้สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ! เราไม่มีทรัพยากรของเราเองในการซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์ ดังนั้นเราต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องของเราทั่วโลกเพื่อกรุณาส่งเงินบริจาคของคุณเพื่อสร้างอนุสาวรีย์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองปะทาน โกด ประเทศอินเดีย “พระเจ้าทรงรักผู้ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7) ดังนั้น ด้วยความหวังนี้ เราจึงอธิษฐานต่อพระเยซูของค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้ช่วยพระแต่ละคนอย่างเต็มที่

พี่น้องของท่านจากคริสตจักร พารานกอต

## ถ้าเราสารภาพ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ ถ้าพวกเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะโปรดยกบาปทั้งหลายของพวกเราและที่จะทรงชำระพวกเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

“จงสารภาพบาปของท่านต่อพระเจ้า ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงยกโทษบาปให้กับพวกเขาได้ และจงสารภาพความคิดของท่านต่อกันและกัน”—สันติวิถี [น.37](#)

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: สันติวิถี น.23-35, 37-41

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 635-650

วันอาทิตย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์

## 11. วิธีการเดียวกันทั้งแบบใหม่และแบบเก่า

ก. เนื่องจากพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (มาลาคีย์ 3:6, ฮีบรู 13:8) เราต้องตระหนักถึงสิ่งใดเกี่ยวกับความปรารถนาของพระองค์เกี่ยวกับความรอดของจิตวิญญาณทุกดวงที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น? สดุดี 78:38; เอเสเคียล 18:32; 2 เปโตร 3:9

“พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศ แต่ปรารถนาที่จะเห็นทุกคนกลับใจ . . . คาบแห่งความยุติธรรมตกลงบน [พระคริสต์] เพื่อพวกเขาจะเป็นอิสระ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อให้พวกเขามีชีวิตอยู่”—พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า [น.326](#)

ข. ในการอุทิศพระวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้น ข้อความในพันธสัญญาเดิมที่ยิ่งใหญ่ข้อใดที่ประกาศว่าพระเจ้าเต็มใจให้อภัย? 2 พงสาวดาร 7:12-14 สิ่งนี้สะท้อนในพันธสัญญาใหม่อย่างไร? 1 ยอห์น 1:9; 2:1

“ความบาปส่วนตัวต้องสารภาพต่อพระคริสต์ ผู้เป็นเพียงคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ . . . ทุกๆบาปเป็นความคิดต่อพระเจ้า และจะต้องสารภาพต่อพระองค์ผ่านทางพระคริสต์ บาปที่เปิดเผยทุกอย่างควรได้รับการสารภาพอย่างเปิดเผย ทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์ ควรคืนดีต่อเพื่อนที่โกรธเคือง ถ้าผู้ใดแสวงหาสุข มีความคิดในการพูดชั่ว ถ้าเขาหาว่าความแตกแยกในบ้าน เพื่อนบ้าน หรือในโบสถ์ และยุ่งให้เกิดความบาดหมางและเคืองกัน

ถ้าเขานำผู้อื่นไปสู้รบไปด้วยการประทุพตติคิดใดๆ ควรสารภาพสิ่งเหล่านี้ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าผู้ที่เคย  
ขุนเลี้ยง” —คณงานประกาศพระกิตติคุณ [ม. 216,217](#)

## 2. ขั้นตอนแรกในการรับการให้อภัย

- ก. เนื่องจากงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการนำความเชื่อมั่นมาสู่หัวใจ (ยอห์น 16:8) อะไรเป็นคำตอบแรกของเรา? สดุดี 86:5

“ความเชื่อมั่นเข้าครอบงำความคิดและจิตใจ คนบาปมีความรู้สึกถึงความชอบธรรมของพระยะโฮวาและรู้สึกหวาดกลัวที่จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนที่หาจิตใจด้วยความรู้สึกผิดและความไม่สะอาดของตนเอง เขามองเห็นความรักของพระเจ้า ความงามของความศักดิ์สิทธิ์ ความปิติยินดีแห่งความบริสุทธิ์ เขาปรารถนาที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการฟื้นฟูการเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์”—สันติวิถี [น. 24](#)

“การกลับใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพระคุณจากเบื้องบนในหัวใจจะนำไปสู่การสารภาพบาปและการละทิ้งบาป นั่นคือผลที่อัครสาวกประกาศว่าให้เห็นในชีวิตของผู้เชื่อชาวโครินธ์—กิจการของอัครทูต [น. 324](#)

- ข. เมื่อพิจารณาตัวอย่างในวันเห็นเทออสต์ เกิดอะไรขึ้นอันเป็นผลมาจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ปลูกให้สำนึกในบาป? กิจการ 2:36, 37

“โดยการสารภาพและการละทิ้งบาป โดยการอธิษฐานอย่างจริงจังและการอุทิศตนแด่พระเจ้า เหล่าสาวกยุคแรกจึงเตรียมพร้อมสำหรับการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเห็นเทออสต์ งานเดียวกันในระดับที่สูงกว่าจะต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ [น. 507](#)

- ก. เราจะอธิษฐานผลของความเชื่อมั่นที่นำไปสู่การกลับในชีวิตได้อย่างไร? กิจการ 2:38

“ก่อนที่ [ชาวอิสราเอล] จะพบสันติสุขที่แท้จริง พวกเขาต้องถูกชักนำให้มองเห็นและสารภาพบาปที่พวกเขาได้ทำลงไป”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ [น. 614](#)

“การสารภาพที่แท้จริงมีลักษณะเฉพาะเสมอ และยอมรับบาปเฉพาะ พวกเขาอาจมีลักษณะเช่นนั้นเพียงเพื่อนำมาต่อพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาอาจเป็นความผิดที่ควรสารภาพต่อหน้าบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากพวกเขา หรืออาจเป็นเรื่องทั่วไปที่ควรบอกให้รู้ในที่ประชุมของ ผู้คน แต่การสารภาพทั้งหมดควรชัดเจนและตรงประเด็น โดยยอมรับบาปที่ท่านมีความผิด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 [น. 639](#)



### 3. ตัวอย่างของการกลับใจผิดๆ

- ก. ยูดาสกลับใจที่ทรยศพระคริสต์ต่อหัวหน้าปุโรหิตหรือไม่ (มัทธิว 26:14-16, 47-49)? ทำไมหรือทำไมไม่? มัทธิว 27:3, 4

“ตอนนี้ยูดาสที่ชั่วลวงแทบพระบาทของพระเยซู ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า และวิงวอนพระองค์ให้ปลดปล่อยพระองค์เอง พระผู้ช่วยให้รอดไม่ตำหนิผู้ทรยศ พระองค์รู้ว่ายูดาสไม่ได้กลับใจ คำสารภาพของเขาถูกบิบบังคับจากจิตวิญญาณที่รู้สึกผิดด้วยความรู้สึกแค้นๆ ของการประณามและการมองหาการพิพากษา แต่เขาไม่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและโศกเศร้าเสียใจที่เขาได้ทรยศต่อพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าและปฏิเสธองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล แต่พระเยซูไม่ได้กล่าวโทษ พระองค์มองยูดาสอย่างน่าสงสารและพูดว่า “เพราะเวลานี้เราได้เข้ามาในโลก”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน [u. 722](#)

“เมื่อความบาปได้ปิดการรับรู้ทางศีลธรรม ผู้ทำผิดจะมองไม่เห็นความบกพร่องของอุปนิสัยของตน และไม่ได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของความชั่วร้ายที่ตนได้ก่อขึ้น และเว้นแต่เขาจะยอมจำนนต่ออำนาจที่โน้มน้าวใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขายังคงดาบอบบางส่วนต่อบาปของเขา คำสารภาพของเขาไม่จริงใจและไม่จริงจึงทุกครั้งที่เขารับรู้ถึงความผิดของเขา เขาเพิ่มคำขอโทษเป็นข้อแก้ตัวในการเลิกรับ โดยประกาศว่าหากไม่เป็นเช่นนั้น เขาจะไม่ทำเช่นนี้หรือถูกกล่าวด้วยเหตุผลบางประการ”—สันติวิถี [u. 40](#)

“โดยความเชื่อและการอธิษฐาน ทุกคนจะบรรลุข้อเรียกร้องของพระกิตติคุณ ไม่มีใครสามารถถูกบังคับให้ล่วงละเมิดได้ ต้องได้รับความยินยอมจากเขาเองก่อน วิญญาณต้องมุ่งหมายในการกระทำที่เป็นบาปก่อนที่กิเลสตัณหาจะครอบงำเหนือเหตุผลหรือความชั่วช้าจะเอาชนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การล่อลวงแม้จะรุนแรงเพียงใดก็ไม่เคยเป็นข้อแก้ตัวสำหรับบาป” คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 177

- ข. ใ้อธิบายว่านี่คือการกลับใจประเภทหนึ่งที่น่าไปสู่ชีวิตนิรันดร์หรือไม่ มัทธิว 27:5; 2 โครินธ์ 7:8-11

“หลายคนกำลังหลอกตัวเอง และเข้าสู่แผนการที่พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่แนวทางเดียวที่ปลอดภัยที่จะดำเนินตามคือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แทนที่จะทำสิ่งนี้ หลายคนเสนอให้ทำสิ่งที่ขัดเคือง พวกเขาพบว่าการวางแผนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตนั้นง่ายกว่าการทำให้ตนเองว่างเปล่า ยอมจำนนต่อหัวใจ ความคิด และเจตจำนงของพระเจ้า และยอมถูกหล่อหลอมโดยพลังที่สามารถสร้างและทำลายได้ ให้เยาวชนตรวจสอบแรงจูงใจของพวกเขาอย่างมีวิจารณญาณ โดยการสวดอธิษฐานและค้นหาพระคัมภีร์ และดูว่าเจตจำนงและความโน้มเอียงของพวกเขาเองไม่ได้ชักนำให้ผิดไปจากข้อกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่”—ผู้แนะนำของเยาวชน มีนาคม 1893

#### 4. ตัวอย่างของการกลับใจที่แท้จริง (สคูตี 51)

ก. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไม่ยอมรับความบาปของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าและเอาแต่นิ่งเฉยเกี่ยวกับบาปนั้น? สคูตี 32:3, 4

ข. หลังจากที่อยู่พระวจนะนาธานเปิดเผยบาปของดาวิดโดยตรง (2 ซามูเอล 12:1-12) กษัตริย์ตอบสนองอย่างไร 2 ซามูเอล 12:13

“คำตำหนิของผู้เผยพระวจนะสัมผัสใจดาวิด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถูกกระตุ้น ความคิดของท่านปรากฏขึ้นอย่างมหันต์ วิญญาณของท่านน้อมสำนึกผิดต่อพระเจ้า”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ [น. 722](#)

“การกลับใจของดาวิดนั้นจริงใจและลึกซึ้ง ไม่มีความพยายามที่จะประนีประนอมกับอาชญากรรมของเขา ไม่มีความปรารถนาที่จะหลบหนีการตัดสินใจที่ถูกคุกคาม เป็นแรงบันดาลใจให้คำอธิษฐานของท่าน แต่ท่านเห็นความร้ายแรงของการล่วงละเมิดต่อพระเจ้า ท่านเห็นมลทินแห่งจิตวิญญาณของท่าน ท่านเกลียดชังบาปของท่าน ไม่ใช่เพื่อขอการอภัยเท่านั้นที่ท่านอธิษฐาน แต่เพื่อความบริสุทธิ์ของหัวใจ ดาวิดไม่ได้หมดหวังที่จะล้มเลิกการต่อสู้ ในคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคนบาปที่กลับใจ พระองค์เห็นหลักฐานของการให้อภัยและการยอมรับของพระองค์”—อ้าง [น. 725](#)

ค. สิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของซิโมนแห่งเบธานีด้วยได้อย่างไร? ลูกา 7:40-48 ทางเดียวที่จะได้สันติภาพและการปรองดองคืออะไร? สคูตี 32:5; เยเรมีย์ 3:13; 1 ยอห์น 1:9

“เช่นเดียวกับนาธานกับดาวิด พระคริสต์ทรงซ่อนบ้านของพระองค์ไว้ใต้ม่านอุปมา พระองค์ทรงโยนภาระในการออกเสียงโทษให้กับไพร่พลของพระองค์ ซิโมนได้ชักนำหญิงที่ท่านเกลียดชังให้เข้าสู่บาป เธอถูกท่านตำหนิอย่างหนัก ลูกหนี้สองคนในอุปมานี้เป็นตัวแทนของซิโมนและผู้หญิงคนนั้น พระเยซูไม่ได้ออกแบบให้สอนว่าคนสองคนควรรู้สึกถึงภาระหน้าที่ในระดับต่างๆ กัน เพราะแต่ละคนเป็นหนี้แห่งความสำนึกคุณที่ไม่มีวันตอบแทนได้ แต่ซิโมนรู้สึกว่าเขาเองเป็นคนชอบธรรมมากกว่ามารีย์ และพระเยซูต้องการให้ท่านเห็นว่าความคิดของเขานั้นใหญ่หลวงเพียงใด พระองค์จะสำแดงให้เขาเห็นว่าบาปของเขายังใหญ่กว่าของเธอ หนี้ห้ำหั่นเพนนี้มากกว่าหนี้ห้ำหั่นเพนนี้

“ตอนนี้ซิโมนเริ่มเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ . . . ความอับศกเข้าครอบงำเขาและเขาตระหนักว่าเขาอยู่ต่อหน้าผู้ที่เหนือกว่าเขา . . .

“ซีโมนประทับใจในความเมตตาของพระเยซูที่ไม่ดูค่าเขาต่อหน้าแขก . . . คำตักเตือนของผู้ป่วยทำให้เขา  
เชื่อในความคิดพลาด เขาเห็นขนาดของหนี้ที่เขาเป็นหนี้พระเจ้าของเขา ความจงหองของเขาถูกทำให้ต่ำด้อย  
เขากลับใจ และฟาริสีผู้หยิ่งยโสกลายเป็นสาวกที่ลดตัวลงและเสียสละ”—ผู้ฟังปราถนาแห่งปวงชน 566-568

## 5. ของขวัญแห่งการให้อภัย

- ก. หากเรามีส่วนอย่างมากในการล่วงละเมิด เราจะถูกนำไปสู่ความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งอย่างแท้จริงต่อบาปของเราได้อย่างไร? กิจการ **5:30, 31**; อีไซยาห์ **55:6, 7**; ฮีบรู **4:16**

“การกลับใจเช่นนี้ อยู่นอกเหนืออำนาจของเราที่จะทำสำเร็จ ได้รับมาจากพระคริสต์เท่านั้นที่เสด็จขึ้นไปบนที่สูงและประทานของกำนัลแก่มนุษย์”—สันติวิถี **น.25**

“ถ้าท่านเห็นความบาปของท่าน อย่างร้ายที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น มีก้นที่คิดว่าพวกเขาไม่ดีพอที่จะมาหาพระคริสต์ ท่านคาดหวังที่จะเงยขึ้นจากความพยายามของท่านเองหรือไม่? ‘คนเอธิโอเปียเปลี่ยนผิวหนังหรือเสื่อความเปลี่ยนจุดได้? ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่เคยชินกับการทำความชั่วก็จงกระทำความดีเถิด’ เยรมีย์ 13:23 มีความช่วยเหลือสำหรับเราในพระเจ้าเท่านั้น เราต้องไม่รอการชกจูงที่แรงกว่า โอกาสที่ดีกว่า หรืออารมณ์ที่บริสุทธิ์กว่า เราไม่สามารถทำอะไรเองได้ เราต้องมาหาพระคริสต์อย่างที่เราเป็น”—อั้งแล้ว **น.31**

- ข. เราสามารถคาดหวังให้งานของพระเจ้านี้ทำเพื่อเราและในเราอย่างละเอียดเพียงใด? ฮีบรู **12:12**; ฟิลิปปี **1:6**

“การกลับใจและการให้อภัยเป็นของประทานจากพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ โดยอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราถูกตัดสินว่ามีบาป และรู้สึกว่าการต้องการการให้อภัย ไม่มีผู้ใดได้รับการยกเว้นออกจากผู้สำนึกผิด แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้ใจสำนึกผิด พระองค์ทรงคุ้นเคยกับความอ่อนแอและความทุพพลภาพทั้งหมดของเรา และพระองค์จะทรงช่วยเรา”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ **1** **น.353**

- ค. ผลของการสารภาพที่แท้จริงประเภทนี้จะเป็นอย่างไร? โรม **8:1**

## คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เราเรียนรู้อะไรเป็นการส่วนตัวจากคำอธิษฐานของโซโลมอนที่การอุทิศพระวิหาร?
2. เราต้องดำเนินการอย่างจริงจังตามขั้นตอนใดบ้างหากต้องการมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเจ้าให้

สำเร็จภายใต้ฤทธิ์เดชของฝน ปลายฤดู?

3. เหตุใดจึงจำเป็นต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้า? เรามีความรับผิดชอบจริงๆ แก่ไหนในการทำบาป?
4. เราต้องระมัดระวังแค่ไหนในการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความผิด?
5. เป็นไปได้อย่างไรที่คนบาปจะกลับใจ?

“ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของเจ้า”

พระคัมภีร์ท่องจำ: “แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนอย่างแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้น ๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18)

เมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าและเชื่ออย่างเต็มที่ พระโลหิตของพระคริสต์จะชำระบาปทั้งหมด มโนธรรมสามารถหลุดพ้นจากการกล่าวโทษได้ โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์ ทุกสิ่งจะได้รับการทำให้สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่จัดการกับสิ่งที่เป็นไปได้ เราอาจเรียกร้องการชำระให้บริสุทธิ์ เราอาจได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า เราไม่ควรวิตกกังวลว่าพระคริสต์และพระเจ้าคิดอย่างไรกับเรา แต่ให้กังวลว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้มาแทนที่ของเรา—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 2 น. 32, 33

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: กิจการของอัครทูต น. 557-567

วันอาทิตย์

วันที่ 5 มีนาคม

## 1. ความชอบธรรม (จากการทรงถูกชำระ)

ก. เมื่อเราสารภาพบาปของเราอย่างแท้จริงและยอมมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซู—ไม่ว่าจะในตอนเริ่มต้นของประสบการณ์คริสเตียนของเราหรือไม่ใน ทุก ๆ อย่างก้าว—เราได้รับอะไรจากพระเจ้า? โรม 3:24-26

“ก่อนการล่มสลาย เป็นไปได้ที่อาดัมจะสร้างอุปนิสัยที่ชอบธรรมโดยการเชื่อฟังกฎของพระเจ้าเป็นเจ้า แต่เขาล้มเหลวในการทำเช่นนั้น และเนื่องจากบาปของเขา ธรรมชาติของเราจึงตกต่ำลงและเราไม่สามารถทำตัวเป็นคนชอบธรรมได้ เนื่องจากเราเป็นคนบาป ไม่บริสุทธิ์ เราจึงไม่สามารถเชื่อฟังกฎพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ เราไม่มีคามชอบธรรมในตัวเองที่จะตอบสนองการเรียกร้องของกฎพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้า แต่พระคริสต์ทรงมีทางหลักหนี่ให้เรา พระองค์ทรงดำรงอยู่ในโลกท่ามกลางการทดลองและการล่อลวงเช่นที่เราต้องพบเจอ พระองค์ใช้ชีวิตที่ปราศจากบาป พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และบัดนี้พระองค์ทรงรับเอาบาปของเราและประทานความชอบธรรมแก่เรา ถ้าท่านถวายตัวแด่พระองค์และยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ถ้าอย่างนั้น ชีวิตท่านคงบาป เพราะเห็นแก่พระองค์ ถือว่าท่านชอบธรรม พระอุปนิสัยของพระคริสต์มาแทนที่นิสัยของท่าน และท่านได้รับการยอมรับต่อพระพักตร์พระเจ้าราวกับว่าท่านไม่ได้ทำบาป”—สันติวิธี น.

ข. การเดินทางครั้งนี้จะกินเวลานานแค่ไหน? สุภายิต **4:18**; มาระโก **13:13**

---

## 2. การพัฒนาปรับปรุงพระคุณของคริสเตียน

ก. นอกจากการให้อภัยความชอบธรรมแล้ว พระเจ้าต้องการให้อะไรเราอีก? 2 โครินธ์ 7:1; ฮีบรู 6:1; ฟิลิปปี 3:12-14

“การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เห็นได้ในชีวิตของซอห์นนั้นเป็นผลมาจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ อาจมีข้อบกพร่องที่ชัดเจนในลักษณะของแต่ละคน แต่เมื่อท่านกลายเป็นสาวกที่แท้จริงของพระคริสต์ พลังแห่งพระคุณจากเบื้องบนจะเปลี่ยนและชำระท่านให้บริสุทธิ์ มงคูล์คริมิขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนในแก้ว แล้วเปลี่ยนจากริมิไปสู่อิมิ จนเป็นเหมือนพระองค์ที่ท่านเคารพบูชา”—กิจการของอัครทูต **น. 559**

“หากปราศจากพระคุณของพระคริสต์ คนบาปจะอยู่ในสภาพที่สิ้นหวัง ไม่มีอะไรจะทำเพื่อตัวเขาได้ แต่ด้วยพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ พลังเหนือธรรมชาติถูกมอบให้กับมนุษย์ และทำงานในความคิดและจิตใจและอุปนิสัย โดยผ่านการให้พระคุณของพระคริสต์ บาปจะถูกมองเห็น โดยธรรมชาติที่แสดงความเกลียดชัง และในที่สุดก็ถูกขับออกจากวิหารจิตวิญญาณ”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ **I น. 366**

“ไม่มีสิ่งใดนอกจากพลังแห่งสวรรค์ที่สามารถสร้างหัวใจมนุษย์และเดิมวิญญาณด้วยความรักของพระคริสต์ ซึ่งจะแสดงออกด้วยความรักต่อผู้ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อ ผลของพระวิญญาณคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้น ความดี ศรีทธา ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักพอประมาณ เมื่อมนุษย์คนหนึ่งกลับใจใหม่ เข้ามาหาพระเจ้า การได้สัมผัสสวดสวดแห่งกฎศีลธรรมใหม่ แรงจูงใจใหม่ก็ได้รับ และเขารักสิ่งที่พระเจ้ารัก เพราะชีวิตของเขาถูกผูกมัดด้วยโซ่ทองแห่งพระสัญญาที่เปลี่ยนไม่ได้กับชีวิตของพระเยซู ความรัก ความยินดี สันติสุข และความสำนึกคุณอย่างสุดจะพรรณานาจะแผ่ซ่านไปทั่วจิตวิญญาณ และคำพูดของผู้ที่ได้รับพระคุณว่า ‘และความอ่อนโยนของพระองค์ได้กระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โต’ (สดุดี 18:35)”—อ้างแล้ว **น. 336**

ข. มีขั้นตอนใดบ้างในการพัฒนาปรับปรุงพระคุณของคริสเตียนที่เราต้องการบนถนนสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ **2 เปโตร 1:5-11**

“พระคริสต์ผู้เชื่อมโยงโลกกับสวรรค์คือบันได รากฐานถูกปักไว้อย่างมั่นคงบนแผ่นดินในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ทอดสูงสุดไปถึงพระที่นั่งของพระเจ้าในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์รองรับความเป็นมนุษย์ที่ตกสู่บาป ในขณะที่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ยึดบัลลังก์ของพระเจ้า เราได้รับความรอดโดยการปีนบันไดรอบแล้วรอบเล่า มองไปที่พระคริสต์ ยึดมั่นในพระคริสต์ ขึ้นทีละขั้นจนถึงความสูงของพระคริสต์ เพื่อพระองค์จะทรงสร้างปัญญา ความชอบธรรม การชำระให้บริสุทธิ์และการไถ่บาปแก่เรา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ **6 น. 147**



### 3. พลังผ่านพระวจนะของพระเจ้า

- ก. พระเจ้าทรงให้ความกระจ่างแก่จิตใจของเราอย่างไรเพื่อการเติบโตของคริสเตียนจะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง? 2 โครินธ์ 4:4-6; สดุดี 119:105; เลวีนิติ 20:7, 8

“เมื่อเจตจำนงของมนุษย์ร่วมมือกับเจตจำนงของพระเจ้าเป็นเจ้า สิ่งใดที่ต้องทำตามคำสั่งของพระองค์ก็จะสำเร็จได้ด้วยกำลังของพระองค์ การเสนอทั้งหมดของเขาเปิดใช้งานได้”—อุทาหรณ์สอนชีวิต **น. 333**

“อุปนิสัยที่สมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระคริสต์ทรงมีต่อเรา ถ้าเราฟังพหุความคิดความชอบของพระเจ้าช่วยให้รอดของเราอยู่เสมอ และดำเนินรอยตามพระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ บริสุทธิ์และไม่มีมลทิน

“พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราไม่ทรงเรียกร้องความเป็นไปไม่ได้ของจิตวิญญาณใดๆ พระองค์ไม่ทรงคาดหวังสิ่งใดจากสาวกของพระองค์ที่จะไม่ทรงเต็มใจประทานพระคุณและกำลังแก่พวกเขาในการปฏิบัติ พระองค์จะไม่ทรงเรียกร้องให้พวกเขาเป็นคนที่พร้อมหากพระองค์ไม่ทรงมีพระพรหมทานที่สมบูรณ์ทุกอย่างตามคำสั่งของพระองค์ที่จะประทานแก่คนที่พระองค์จะประทานสิทธิพิเศษที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ให้ พระองค์ทรงรับรองกับเราว่าพระองค์เต็มพระทัยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่ทูลขอพระองค์มากกว่าพ่อแม่จะให้ของขวัญใดๆ แก่ลูก”—เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์ **น. 130**

- ข. เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการเติบโตของคริสเตียนในความจริงผ่านพลังแห่งพระวจนะ? ยอห์น 1:14; 17:17

“เมื่อความจริงกลายเป็นหลักการที่ดำรงอยู่ในชีวิต วิญญาณจะ 'บังเกิดใหม่' ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลาย แต่จากเมล็ดที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย โดยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งดำรงอยู่และคงอยู่ตลอดไป' การบังเกิดใหม่นี้เป็นผลมาจากการรับพระคริสต์ในฐานะ พระวจนะของพระเจ้า เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับใจในความจริง แนวคิดใหม่ๆ จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น และพลังที่ซ่อนเร้นจนบัดนี้จะถูกปลุกให้ร่วมมือกับพระเจ้า”—กิจการของอัครทูต **น. 520**

“การชำระให้บริสุทธิ์ของคริสตจักรเป็นเป้าหมายของพระเจ้าในการติดต่อกับผู้คนของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกพวกเขาตั้งแต่นั้นวันคร เพื่อพวกเขาจะได้รับบริสุทธิ์ พระองค์ประทานพระบุตรให้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รับชำระให้บริสุทธิ์ผ่านการเชื่อฟังความจริง ละทิ้งความเล็กละเอียดทั้งปวงในตนเอง จากพวกเขาต้องการงานส่วนตัวการยอมจำนนส่วนตัว พระเจ้าสามารถได้รับเกียรติจากผู้ที่อ้างว่าเชื่อในพระองค์ ก็ต่อเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามพระฉายาของพระองค์และควบคุมโดยพระวิญญาณของพระองค์ จากนั้น ในฐานะพยานเพื่อพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พวกเขาอาจรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อพวกเขา”—ฮ้างแล้ว **น. 559**

#### 4. การอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จ

- ก. เมื่อพิจารณาถึงผู้บริสุทธ์ของพระเจ้าตลอดสมัยพระคัมภีร์ เราต้องเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการได้รับชัยชนะครั้งสุดท้าย? 1 ยอห์น 1:8, 10; หนังสือโรม 7:18; กาลาเทีย 6:14

“เกียรติยศที่ประทานแก่ดาเนียลทำให้ผู้นำของอาณาจักรอิจนริยา ดังนั้น ประธานและประมุขเหล่านั้นจึงหาเหตุผลฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักร แต่พวกเขาทั้งหมดหาเหตุผลหรือความคิดไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย์ซื่อ และจะพบพลังพลาดหรือความคิดในท่านมิได้เลย” (ดาเนียล 6:4)

“ที่นี่มีบทเรียนอะไรให้คริสเตียนทุกคน สายตาแห่งความริษยาจับจ้องมาที่ดาเนียลวันแล้ววันเล่า การจับตามองของพวกเขาทวีความรุนแรงขึ้นด้วยความเกลียดชัง ถึงกระนั้นคำพูดหรือการกระทำในชีวิตของท่านก็ไม่สามารถหาข้อผิดพลาดได้ และถึงกระนั้นท่านก็ไม่ได้เรียกร้องการชำระให้บริสุทธิ์ แต่ท่านทำสิ่งที่ดีกว่าอย่างไม่มีสิ้นสุด—เขาดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อและการอุทิศถวาย”—ชีวิตที่ชำระให้บริสุทธิ์ [u. 42](#)

“การชำระให้บริสุทธิ์แบบผิดๆ พระคัมภีร์ถูกคัดค้านให้เป็นนิทาน ความรู้สึกและความประทับใจเป็นเกณฑ์ ในขณะที่พวกเขาอ้างว่าไม่มีบาปและอาจอ้างความชอบธรรมของตน ผู้อ้างสิทธิ์ในการชำระให้บริสุทธิ์สอนว่ามนุษย์มีเสรีภาพที่จะละเมิดกฎของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของ และผู้ที่ปฏิบัติตามกฎของกฎนั้นตกจากพระคุณ การนำเสนอข้อเรียกร้องของพวกเขากระตุ้นการต่อต้านของพวกเขาและกระตุ้นความโกรธและการดูถูก เพราะว่าใจที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือความเป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะใจนั้นไม่อยู่ได้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงจะอยู่ได้บังคับนั้นไม่ได้” (โรม 8:7)—ความศรัทธาและการงาน [u. 53](#)

- ข. ความเชื่อในความต้องการการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่าเราต้องได้รับความรอดหรือไม่? ยอห์น 14:15; 1 ยอห์น 3:5, 6

“ความชอบธรรมมีรากฐานมาจากความดีของพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนใดชอบธรรมได้นานกว่าที่เขามีความในพระเจ้าและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันสำคัญยิ่งกับพระองค์ ดอกไม้ตามท้องทุ่งมีรากอยู่ในดินฉันใด เนื่องจากต้องรับอากาศ น้ำค้าง ฝน และแสงแดด เราจึงต้องได้รับจากพระเจ้าซึ่งปรนนิบัติชีวิตจิตวิญญาณด้วย โดยผ่านการมีส่วนในธรรมชาติของพระองค์เท่านั้นที่เราจะได้รับพลังที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ ไม่มีมนุษย์คนใด ไม่ว่าสูงหรือต่ำ มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ จะสามารถรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์และมีพลังไว้ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมั่นคง เว้นแต่ชีวิตของเขาจะถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า ยังมีกิจกรรมในหมู่มนุษย์มากเท่าไร ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันของหัวใจให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น”—คำพยานสำหรับคริสตจักรเล่มที่ 7 [u. 194](#)

## 5. การชำระให้บริสุทธิ์เป็นอย่างไร?

- ก. การชำระให้บริสุทธิ์—การเติบโตในลักษณะของคริสเตียน—โดยปกติแล้วจะสังเกตเห็นได้สำหรับแต่ละบุคคลที่รับการชำระให้บริสุทธิ์หรือไม่? มาระโก **4:26-29**, แล้วคนอื่นๆล่ะ?

“อิทธิพลที่ไม่ได้ศึกษาและไม่รู้ตัวของชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นคำเทศนาที่น่าเชื่อถือที่สุดที่สามารถมอบให้กับศาสนากริสต์ได้ การโต้เถียงแม้จะตอบไม่ได้ก็อาจก่อให้เกิดการต่อต้านเท่านั้น แต่แบบอย่างของพระเจ้ามีพลังที่ไม่อาจต้านทานได้เลย”—กิจการของอัครทูต **อ. 5:11**

- ข. อะไรแสดงว่าการเติบโตนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเราไม่สามารถพอใจกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของเราได้? 1 โครินธ์ **15:31**; มัทธิว **10:22**; ฟิลิปปี **3:12-16**

“พระเจ้าจะทรงให้บุตรธิดาทั้งหมดของพระองค์มีความสุข สงบสุข และเชื่อฟัง . . . ด้วยศรัทธา ซื่อสัตย์ต่อทุกอย่างอาจได้รับการเติมเต็ม มลทินทุกอย่างถูกชำระล้าง ทุกๆ ความคิดจะถูกแก้ไข ทุกๆ ความคิดจะพัฒนาขึ้น”—กิจการของอัครทูต **อ. 5:64**

“การชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่งานชั่วขณะหนึ่ง ชั่วโงม หนึ่งวัน แต่เป็นทั้งชีวิต ไม่ได้มาจากความรู้สึกรู้สึกที่โลดแล่นอย่างมีความสุข แต่เป็นผลมาจากการยอมตายต่อบาปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ตลอดเวลา ความคิดไม่สามารถถูกแก้ไขได้หรือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในอุปนิสัยด้วยความพยายามที่อ่อนแอและไม่ต่อเนื่อง มีเพียงความพยายามอันยาวนาน ความอดุสสาหะ ระเบียบวินัยอันเจ็บปวด และความขัดแย้งที่รุนแรงเท่านั้นที่เราจะเอาชนะได้ เราไม่รู้ว่ามีวันหนึ่งความขัดแย้งของเราจะรุนแรงเพียงใดในครั้งต่อไป คราบเก่าที่ซาตานครอบครอง เราจะต้องปราบตนเอง บำปฐมเราเพื่อเอาชนะ คราบชีวิตจะยืนยาว ไม่มีที่หยุด ไม่มีจุดที่เราจะไปถึงและพูดว่า ฉันได้รับรูลแล้ว การชำระให้บริสุทธิ์เป็นผลมาจากการเชื่อฟังตลอดชีวิต”—อ้างแล้ว **อ. 5:60, 5:61**

### คำถามทบทวนส่วนตัว

1. พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเราอย่างไรในทุกขณะต่อเรื่องความชอบธรรม?
2. พระเจ้าแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นมากกว่าแค่การให้อภัย?
3. ความลับของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

4. การชำระหนี้บริสุทธิที่เงินนำเราออกจากอะไร?
5. เรารู้ได้อย่างไรว่าการชำระหนี้บริสุทธิเกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต?

## พันธสัญญาเดิม

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ด้วยว่าโดยทรงพบข้อคิดพลาดกับพวกเขา พระเจ้าจึงตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานแห่งอิสราเอล และกับวงศ์วานของยูดาห์” (ฮีบรู 8:8)

“พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งที่เกิดขึ้นในค่าย พระองค์ทรงเห็นว่าผู้คน แม้นในขณะที่รัศมีแห่งสวรรค์ยังอยู่บนซีนาย แต่ก็ยอมจำนนต่อการล่อลวงของซาตาน และกำลังวางแผนต่อต้านกฎที่พวกเขาสัญญาว่าจะเชื่อฟัง—ผู้นำของเขาวน พศศิกายน 21 1901

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 370-373

วันอาทิตย์

วันที่ 12 มีนาคม

## 1. การเป็นทาสทำให้จิตใจสับสน

ก. สภาพของอิสราเอลเป็นอย่างไรเป็นเวลาหลายปี—และสถานการณ์นั้นส่งผลต่อความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและกฎพระบัญญัติของพระองค์อย่างไร? อพยพ 20:1, 2; พระราชบัญญัติ 5:15

“ในการเป็นทาส ผู้คนต้องสูญเสียความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้าและหลักการแห่งพันธสัญญาอับราฮัมไปมาก ในการช่วยพวกเขาออกจากอียิปต์ พระเจ้าทรงพยายามเปิดเผยฤทธิ์เดชและพระเมตตาของพระองค์แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รักและวางใจในพระองค์ เขาพาพวกเขาลงไปที่ทะเลแดง—ที่ซึ่งชาวอียิปต์ได้ติดตามดูเหมือนเป็นไปไม่ได้—เพื่อพวกเขาจะได้ตระหนักว่าพวกเขาหมดหนทางอย่างที่สุด พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากสวรรค์ แล้วพระองค์ก็ทรงปลดปล่อยพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงเปี่ยมด้วยความรักและความสำนึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า และด้วยความมั่นใจในฤทธานุภาพที่จะช่วยพวกเขา พระองค์ทรงผูกมัดพวกเขาไว้กับพระองค์ในฐานะผู้ปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการทางโลก

“แต่ยังมีความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะตราตรึงอยู่ในความคิดของพวกเขา มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการบงการรูปเคารพและความเสื่อมทราม พวกเขาไม่มีความคิดที่แท้จริงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ความบาปอันเหลือล้นในจิตใจของพวกเขาเอง การที่พวกเขาไม่สามารถเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแท้จริง และพวกเขาต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการสอน”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 371

ข. พระเจ้าทรงนำพวกเขามาจากไหนเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎพระบัญญัติของพระองค์? อพยพ **19.1, 5, 6**

---

## 2. ความบาปของบาป

- ก. ชาวอิสราเอลมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อคำสัญญาที่ให้พระแม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจกฎพระบัญญัติเมื่อพระเจ้าคริสต์? อพยพ 19:8; 24:3

“ผู้คนไม่ได้ตระหนักถึงความบาปในใจของพวกเขา และว่าหากไม่มีพระคริสต์ก็จะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะรักษากฎพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และพวกเขาพร้อมเข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้า เมื่อรู้สึกว่าเขาสามารถสร้างความชอบธรรมของตนเองได้ พวกเขาจึงประกาศว่า ‘สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ได้คริสต์ไว้ นั้น เราจะกระทำตามและเชื่อฟัง’ อพยพ 24:7 พวกเขาได้เห็นการประกาศกฎหมายที่น่าเกรงขามและตัวสั้นด้วยความออกสั่นต่อหน้าภูเขา และเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ผ่านไปก่อนที่พวกเขาจะฝ่าฝืนพันธสัญญาที่พวกเขาได้กระราบไว้รูปแกะสลัก พวกเขาไม่สามารถหวังความโปรดปรานจากพระเจ้าผ่านพันธสัญญาที่พวกเขาได้ละเมิด และบัดนี้ เมื่อเห็นความบาปของพวกเขาและความต้องการการให้อภัย พวกเขาจึงรู้สึกได้ถึงความต้องการของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่เปิดเผยในพันธสัญญาของอับราฮัมและปรากฏอยู่ในเครื่องบูชา ตอนนี้พวกเขาผูกพันกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในฐานะผู้ปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการแห่งบาป ตอนนี้พวกเขาพร้อมชื่นชมพรแห่งพันธสัญญาใหม่แล้ว”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 371, 372

- ข. เงื่อนไขของพันธสัญญานี้คืออะไร? พระราชบัญญัติ 27:26; เอเสเคียล 20:11; เลวีนิติ 18:5

- ก. คล้ายกับสภาพธรรมชาติของเรา พวกเขาไม่สามารถเข้าใจอะไรได้? เยเรมีย์ 17:9; อีซายห์ 1:5, 6; 64:6

“ท่านปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้” โยชูวากล่าว “เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ . . . พระองค์จะไม่ทรงยกโทษให้กับการล่วงละเมิดหรือบาปของท่าน” ก่อนที่จะมีการปฏิรูปอย่างถาวร ผู้คนจะต้องถูกชักนำให้รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถอย่างที่สุดที่จะเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาฝ่าฝืนกฎพระบัญญัติของพระองค์ พวกเขาประณามพวกเขาว่าเป็นผู้ละเมิด และไม่มีทางหลบหนี แม้ว่าพวกเขาจะวางใจในความแข็งแกร่งและความชอบธรรมของตนเอง แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะได้รับการอภัยบาป พวกเขาไม่สามารถทำตามคำกล่าวอ้างของกฎที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้ และพวกเขาปฏิเสธคนว่าจะรับใช้พระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ มีเพียงความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่พวกเขาสามารถได้รับการอภัยบาปและได้รับพลังเพื่อเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาต้องเลิกพึ่งพาความพยายามของตนเองเพื่อความรอด พวกเขาต้องวางใจอย่างเต็มที่

ในคุณความดีของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่สัญญาไว้ หากพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า”—อ้างแล้ว น. 524



### 3. การให้สัตยาบันในข้อตกลง

- ก. หลังจากโมเสสอ่านธรรมบัญญัติพร้อมคำสาปแช่งและคำอวยพรทั้งหมดแล้ว อิสราเอลมีปฏิกิริยาอย่างไร? อพยพ 24:7

“จิตใจของผู้คนซึ่งมีคบอดและเสื่อมทรามจากการเป็นทาส ไม่พร้อมที่จะเข้าใจหลักการที่กว้างไกลของกฎสิบประการของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เพื่อภาระผูกพันของรูปบัญญัติจะได้เข้าใจและบังคับใช้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น จึงมีการบัญญัติเพิ่มเติม แสดงตัวอย่างและประยุกต์ใช้หลักการของบัญญัติสิบประการ สิ่งเหล่านี้ถูกส่งไปยังโมเสสเป็นการส่วนตัวซึ่งต่างจากพระบัญญัติสิบประการ—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน น. 506

“โมเสสเขียน ไม่ใช่บัญญัติสิบประการ แต่เป็นคำตัดสินที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาปฏิบัติตาม และสัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์ ท่านอ่านข้อความนี้ให้ผู้คนฟัง และพวกเขาปฏิญาณตนว่าจะเชื่อฟังถ้อยคำทั้งหมดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส โมเสสจึงเขียนคำปฏิญาณตนลงในหนังสือ และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อประชาชน “และพระองค์ทรงหยิบหนังสือพันธสัญญาและอ่านต่อหน้าประชาชน และพวกเขา กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้เราจะทำและเชื่อฟัง” โมเสสเอาเลือดประพรมประชาชนและกล่าวว่า “ดูเถิด เลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับท่านเกี่ยวกับถ้อยคำเหล่านี้” ประชาชนก็ปฏิญาณตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งว่าจะทำทุกอย่างที่พระองค์ทำ ได้ตรัสไว้และให้เชื่อฟัง”—วิญญานแห่งคำพยากรณ์ เล่มที่ 1 / น. 240

- ข. สิ่งที่ทำทันทีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของข้อตกลงดังกล่าว? อพยพ 24:6, 8

“ดังนั้นผู้คนจึงให้สัตยาบันคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาต่อพระเจ้าว่าจะทำทุกอย่างที่พระองค์ตรัส และจะเชื่อฟัง”—สัญญาแห่งเวลา พฤษภาคม 6 1880

“ที่นั่นผู้คนได้รับเงื่อนไขของพันธสัญญา พวกเขาทำพันธสัญญาอันเคร่งครัดกับพระเจ้า เป็นแบบอย่างของพันธสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างพระเจ้าและผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน เงื่อนไขถูกวางไว้อย่างชัดเจนต่อหน้าผู้คน พวกเขาไม่ได้ถูกทิ้งไว้ให้เข้าใจผิด เมื่อพวกเขาได้รับการร้องขอให้ตัดสินใจว่าจะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดหรือไม่ พวกเขาตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกประการ พวกเขายินยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว บัดนี้หลักการของกฎพระบัญญัติได้รับการเจาะจงเป็นพิเศษ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพันธสัญญาว่าจะเชื่อฟังกฎพระบัญญัติมากน้อยเพียงใด และพวกเขายอมรับข้อกำหนดเฉพาะของกฎพระบัญญัติ”—การเผยแผ่ เล่มที่ 1 / น. 114

#### 4. รุ่นที่หายไป

- ก. เกิดอะไรขึ้นกับชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอด และรักษากฎพระบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์แบบหากปราศจากความช่วยเหลือจากสวรรค์? กัณดารวิถี 26:63-65

“ทุกสิ่งที่เราทำเองได้ล้วนเป็นมลทินเพราะบาป”—อุทาหรณ์สอนชีวิต **น.311**

“นิโคเคมีสเคยได้ยื่นคำเทศนาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเกี่ยวกับการกลับใจและบัพติศมา และชี้ให้ผู้คนเห็น ผู้ซึ่งควรให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตัวเขาเองรู้สึกว่ามีความขาดจิตวิญญาณในหมู่ชาวยิว นั่นคือพวกเขาถูกควบคุมโดยความคลั่งไคล้และความทะเยอทะยานทางโลกในระดับที่สูง เขาหวังว่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมา ถึงกระนั้นข้อความที่น่าค้นหาใจของผู้ให้บัพติศมาก็ล้มเหลวในการกลับใจจากบาปของเขา เขาเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดและทะนงในความดีของตน เขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากความเมตตา กรุณาและความโอบอ้อมอารีของเขาในการสนับสนุนงานรับใช้ในพระวิหาร และเขารู้สึกปลอดภัยในความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า เขารู้สึกพอใจเมื่อนึกถึงอาณาจักรที่บริสุทธิ์เกินกว่าที่เขาจะเห็นในสภาพปัจจุบันของเขา”—ผู้ฟังปรารภหนาแห่งปวงชน **น. 171**

- ข. ปัญหาอยู่ที่พระเจ้าหรือกับผู้คนในพันธสัญญา “เดิม” นี้หรือไม่? ฮีบรู **8:8**

“ ‘คริสเตียนโดยกำเนิด!’ ความคิดที่หลอกลวงนี้ทำให้หลาย ๆ คนเป็นเหมือนเครื่องนุ่งห่มของ ความอหังการ และนำหลายคนไปสู่ความหวังที่ควรจะเป็นในพระคริสต์ ผู้ซึ่งไม่มีความรู้เชิงทดลองเกี่ยวกับพระองค์ ประสบการณ์ของพระองค์ การทดลองของพระองค์ พระชนม์ชีพของพระองค์ การปฏิเสธตนเองและการเสียสละตนเอง ความชอบธรรมของพวกเขาซึ่งพวกเขา นับว่ามากเป็นเพียงผ้าสีขาว โสโครกเท่านั้น พระคริสต์ผู้เป็นครูผู้เป็นที่รักคร่ำครวญว่า: ‘ใครก็ตามที่จะตามเรามา ให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกไว้ และตามเรามา’ ไซแล้ว จงติดตามพระองค์ทั้งที่ชั่วและดีด้วย ติดตามพระองค์ในการเป็นเพื่อนกับคนชั่วคนและไร้เพื่อน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 **น. 177, 178**

“สิ่งใดที่ประกอบกันเป็นความน่าสมเพช ความเปลี่ยนแปลงของบรรดาผู้ที่รู้สึกว่ามีมั่งคั่งและมั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน—นั่นคือความต้องการความชอบธรรมของพระคริสต์ ในความชอบธรรมของพวกเขาเอง พวกเขาสวมเสื้อผ้าสกปรกโสโครก แต่ในสภาพเช่นนี้ พวกเขาขยอตนเองว่าพวกเขาถูกสวมด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์ การหลอกลวงอาจยิ่งใหญ่มากว่า! ดังที่ผู้เผยพระวจนะเป็นตัวแทน พวกเขาอาจร้องว่า ‘พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ คือสิ่งเหล่านี้’ (ดู เยเรมีย์ 7:4) ขณะที่ใจของพวกเขา

เขาเต็มไปด้วยการจรรยาที่ไม่บริสุทธิ์และการแลกเปลี่ยนที่ไม่ชอบธรรม”-วันนี้กับพระเจ้า น. 228

## 5. จำเป็นต้องมีข้อตกลงอื่น

- ก. เนื่องจากพันธสัญญาเดิมสั้นห้วงมาก คำสัญญาเดียวที่ให้ความหวังแก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในยุคพันธสัญญาเดิมคืออะไร? เยเรมีย์ 31.31-33

“โดยความเชื่อในพระคริสต์ การเชื่อฟังหลักการทุกข้อเป็นไปได้

“จิตวิญญาณแห่งพันธนาการเกิดขึ้นจากการแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตตามศาสนาแห่งกฎหมาย ผ่านการพยายามปฏิบัติตามคำกล่าวอ้างของกฎหมายด้วยความเข้มแข็งของเราเอง มีความหวังสำหรับเราเมื่อเรามาภายใต้พันธสัญญาอับราฮัม ซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณ โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ข้าพประเสริฐที่ประกาศแก่อับราฮัมซึ่งโดยทางเขามีความหวัง เป็นข้าพประเสริฐเดียวกับที่ประกาศแก่เราในวันนี้ ซึ่งโดยทางนั้นเรามีความหวัง อับราฮัมมองดูพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้สร้างและผู้ขีดเส้นชัยแห่งความเชื่อของเราด้วย”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซแวนซ์เคย์แอ็คเวนคิส เล่มที่ 6 น. 1077

- ข. จงบอกชื่อวีรบุรุษบางคนในพระคัมภีร์ที่ยอมรับคำสัญญาแห่งความช่วยเหลือจากสวรรค์เหล่านี้? ฮีบรู 11:4-32

“จากยุคแล้วรุ่นเล่า วีรบุรุษแห่งความเชื่อถูกทำเครื่องหมายด้วยความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า และพวกเขาถูกนำออกมาให้โลกเห็นอย่างเด่นชัดเพื่อแสงสว่างของพวกเขาจะส่องไปยังผู้ที่อยู่ในความมืด คาเนียลและสหายทั้งสามเป็นตัวอย่างที่โด่งดังของความกล้าหาญของคริสเตียน . . . จากประสบการณ์ของพวกเขาในราชสำนักบาบิโลน เราอาจเรียนรู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรให้กับผู้ที่รับใช้พระองค์ด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยม”—ชีวิตฉันวันนี้ น. 68

วันศุกร์

วันที่ 17 มีนาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เราจะปฏิบัติตามพระสภာณณ์เดียวกันกับชาวฮีบรูได้อย่างไร เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจความสำคัญที่แท้จริงของกฎศีลธรรมอันสูงส่ง?
2. เหตุใดพวกเขาจึงยอมรับคำสัญญาที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้?
3. เราถูกโน้มน้าวให้ทำสัญญาคล้ายกันกับพระเจ้าได้ง่ายเพียงใดในทุกวันนี้?
4. อะไรเกิดขึ้นซ้ำซากในช่วงที่เหลือของประวัติศาสตร์อิสราเอล?

5. เรามีตัวอย่างอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าการละทิ้งความเชื่อในระดับชาติไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับความเชื่อที่  
สิ้นกลอนของเรา?

### มาให้เรารู้ความกัน

ข้อพระคัมภีร์ที่ท่องจำ: “ บัดนี้จึงมาเถิด และให้พวกเรายกเหตุผลด้วยกัน” พระเยซูคริสต์ “ถึงแม้ว่าบาปทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม บาปเหล่านั้นก็จะขาวดุจหิมะ ถึงแม้ว่าพวกมันจะแดงเหมือนอย่างผ้าแดง พวกมันก็จะเป็เหมือนอย่างขนแกะ” (อ.ิ.สย. 1:18)

“กฎของพระเจ้าเป็นเจ้าเป็นพื้นฐานของพันธสัญญา [ใหม่] ซึ่งเป็นเพียงการเตรียมการเพื่อนำมนุษย์กลับคืนสู่ความปรองดองกับพระประสงค์อันสูงส่ง โดยวางไว้วันที่พวกเขาสามารถเชื่อฟังกฎของพระเจ้าเป็นเจ้าได้”—บรรพชนและเหล่าผู้เผยพระวจนะ น. 371 [เน้นที่ให้มา]

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

ข้อคิดจากกฎเขาแห่งพระพร น. 45-77

วันอาทิตย์

วันที่ 19 มีนาคม

## 1. สองพันธสัญญา

ก. เพื่อให้เป็นคนชอบธรรมกับพระเจ้า ข้อตกลงประเภทใดที่จำเป็นในส่วนของเรา? สดุดี 50:5

ข. เพื่อที่จะทำข้อตกลงดังกล่าว เราต้องมีทัศนคติอย่างไร? อ.ิ.สย. 1:18

ค. เรามีทางเลือกในพันธสัญญาประเภทใด? ฮีบรู 8:6-13

“เงื่อนไขของ ‘พันธสัญญาเดิม’ คือ จงเชื่อฟังและดำเนินชีวิต: ‘ถ้าผู้ใดทำ เขาก็มีชีวิตอยู่ในพันธสัญญานั้น’ (เอเสเคียล 20:11; เลวีนิติ 18:5); แต่ ‘ขอสาปแช่งคนที่ไม่ยืนยันถ้อยคำทั้งหมดของกฎหมายนี้ที่จะทำเช่นนั้น’ เฉลยธรรมบัญญัติ 27:26 ‘พันธสัญญาใหม่’ ตั้งขึ้นบน ‘คำสัญญาที่ดีกว่า’—คำสัญญาว่าด้วยการให้อภัยบาปและพระคุณของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนใจใหม่และนำมาซึ่งความกลมกลืนกับหลักการของกฎหมายของพระเจ้า นี่คือนพันธสัญญาที่เราจะทำกับวงศวานอิสราเอล หลังจากวันนั้น พระเจ้าคริสต์ว่า เราจะบรรจุกฎของเราไว้ในใจพวกเขา และจารึกไว้ในใจพวกเขา . . . เราจะให้อภัยความชั่วช้าของพวกเขา และจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไป” เยเรมีย์ 31:33, 34—บรรพชนและเหล่าผู้เผยพระวจนะ น. 372 [เน้นโดยผู้เขียน]

## 2. เหตุใดจึงต้องมีพันธสัญญา

ก. อะไรทำให้เราขาดสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้สร้าง? อีซายห์ 59:2 เราสมควรได้รับอะไร? ปฐมกาล 2:17; โรม 6:23

“ทันทีที่อาดัมยอมจำนนต่อการล่อลวงของซาตานและทำสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรทำ พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าก็ยื่นอยู่ระหว่างคนเป็นและคนตาย โดยตรัสว่า ‘ขอให้การลงโทษตกที่เรา เราจะยืนอยู่ในที่ของมนุษย์ ให้เขาทดลองอีกครั้ง’ การล่อลวงล่อลวงทำให้โลกทั้งใบอยู่ภายใต้โทษประหารชีวิต แต่ในสวรรค์มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่า ‘เราพบค่าได้แล้ว’ ผู้ที่ไม่รู้ว่าบาปใดถูกสร้างบาปให้กับมนุษย์ที่ตกสู่บาป ‘พระเจ้าทรงรักโลกมาก ถึงขนาดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์’ พระคริสต์ทรงถอดคลอกพระองค์และสวมมงกุฎของกษัตริย์ และมอบพระบัญชาเหนือสวรรค์ทั้งหมด พระองค์ทรงสวมความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยความเป็นมนุษย์ เพื่อพระองค์จะทรงแบกรับความทุกข์ทรมานทั้งหมดและอดทนต่อการล่อลวงของมนุษย์ชาติ พระองค์เป็นคนเสรีจากและคืนเคี้ยวความเสรีจาก พระองค์ได้รับบาดเจ็บเพราะการละเมิดของเรา และฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การลงโทษแห่งสันติสุขของเราอยู่ที่พระองค์ และเราได้รับการเยียวยาด้วยการเมตตาของพระองค์ เพราะเห็นแก่เรา พระองค์จึงกลายเป็นคนยากจนเพื่อเราจะมั่งมีขึ้นโดยความยากจนของพระองค์ สำหรับเรา พระองค์ทรงทิ้งการบูชาของเหล่าทูตสวรรค์เพราะการสับสนและการสาปแช่งของฝูงชนที่เหมือนคืออย่างบ้าคลั่งโดยปุโรหิตและผู้ปกครอง”—สัญญาแห่งเวลา มิถุนายน 27 1900

ข. พระเจ้าทรงเตรียมการใดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารนี้? โยบ 33:24; เปรียบเทียบ 1 ยอห์น 4:19; วิรุฬห์ 13:8

“แผนสำหรับการไถ่ของเราไม่ใช่แผนภายหลัง แผนกำหนดขึ้นหลังจากการตกของอาดัม มันเป็นการเปิดเผยของ ‘ความลึกซึ้งซึ่งถูกเก็บงำไว้อย่างเงียบ ๆ ตลอดเวลาชั่ววันนิรันดร์’ โรม 16:25, R.V. เป็นการตีแผ่หลักการที่เป็นรากฐานของบัลลังก์ของพระเจ้ามาแต่โบราณกาล ตั้งแต่เริ่มต้น พระเจ้าและพระคริสต์ทรงรู้ถึงการละทิ้งความเชื่อของซาตาน และการล่มสลายของมนุษย์ผ่านอำนาจหลอกลวงของผู้ละทิ้งความเชื่อ พระเจ้าไม่ได้กำหนดว่าความบาปควรจะมีอยู่จริง แต่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงการมีอยู่ของมัน และจัดเตรียมการจัดเตรียมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินอันเลวร้าย เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนพระองค์ได้ประทานพระบุตรที่บังเกิดมาองค์เดียวของพระองค์ เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์’ ยอห์น 3:16”—ผู้พิงปรารถนาแห่งปวงชน น. 22

### 3. เชื้อสายของผู้หญิงนั้น

ก. เมื่อพญางูดิกคำบรรพนั้นหลอกพ่อแม่คู่แรกของเราในสวนเอเดน พระเจ้าสัญญาอะไรที่ทำให้มนุษย์ชาติมีความหวัง? ปฐมกาล 3:15.

“แนวโน้มตามธรรมชาติของเรา เว้นแต่จะแก้ไขโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า มีเมล็ดพันธุ์แห่งความตายทางศีลธรรมอยู่ในนั้น เว้นแต่เราจะเชื่อมโยงกับพระเจ้าอย่างสำคัญ เราจะไม่สามารถต้านทานผลของการรักตนเอง การตามใจตนเอง และการล่อลวงให้ทำบาปไม่ได้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 8 **น. 315, 316**

ข. เมล็ดพันธุ์ของผู้หญิงคนนั้นคือใคร? ปฐมกาล 22:18; กาลาเทีย 3:8, 16; ฮีบรู 2:14

“ตั้งแต่เทศนาพระกิตติคุณครั้งแรก เมื่อในสวนเอเดนมีการประกาศว่าเชื้อสายของผู้หญิงจะทำให้หัวของงูฟก้ำ พระคริสต์จึงถูกยกขึ้นเพื่อเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต พระองค์เป็นวิถีทางที่อาศัยดำเนินชีวิต เมื่ออาเบลถวายเลือดของลูกแกะที่ถูกฆ่าแด่พระเจ้า ซึ่งเป็นตัวแทนของเลือดของพระผู้ไถ่ พระคริสต์ทรงเป็นหนทางที่บรรพชนและผู้เผยพระวจนะได้รับความรอด พระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้”—ผู้พิงปรารภงานแห่งพวงชน **น. 663**

ค. เนื่องจากอับราฮัมวางใจในพระคริสต์ในกรยกโทษบาป (กาลาเทีย 3:6-8) ผลของความเชื่อแบบนั้นคืออะไร? ปฐมกาล 26:5

“การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขนทำให้ผู้ที่มิอำนาจแห่งความตายซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดบาปถูกทำลาย เมื่อเขาตายจะถูกทำลาย จะไม่มีใครมาล่อลวงความชั่วร้าย การชดใช้จะไม่ต้องทำซ้ำอีก และจะไม่มีอันตรายจากการถูกอุกในจักรวาลของพระเจ้า สิ่งเดียวที่สามารถยับยั้งบาปในโลกแห่งความมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะป้องกันบาปในสวรรค์ ความสำคัญของการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์จะถูกมองเห็นโดยวิสุทธิชนและทูตสวรรค์ มนุษย์ที่ตกสู่นิรันดร์ไม่สามารถมีบ้านในสวรรค์ของพระเจ้าได้หากปราศจากพระเมษโปดกที่ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่ทรงสร้างโลก เราจะไม่ยกย่องไม้กางเขนของพระคริสต์หรือ? เหล่าทูตสวรรค์ยกย่องพระเกียรติและพระสิริแด่พระคริสต์ เพราะแม้พวกเขาจะไม่ปลอกลภัยเว้นแต่จะมองดูความทุกข์ทรมานของพระบุตรของพระเจ้า ทูตสวรรค์ได้รับการปกป้องจากการละทิ้งความเชื่อโดยฤทธิ์ของไม้กางเขน หากไม่มีไม้กางเขน พวกเขาจะไม่



ทางปลอดภัยจากความชั่วร้ายได้มากไปกว่าเหตุสวรรค์ก่อนการล่มสลายของซาตาน ความสมบูรณ์แบบของเทวทูตล้มเหลวในสวรรค์ ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ล้มเหลวในสวนเอเดน สวรรค์แห่งความสุข ทุกคนที่ต้องการความปลอดภัยในโลกหรือสวรรค์ต้องมองไปที่ลูกแกะของพระเจ้า—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 5 [น. 1132](#)

#### 4. การให้สัตยาบันในข้อตกลง

ก. แม้ว่าพันธสัญญาที่ทำกับอาดัมและทำพันธสัญญาใหม่กับอับราฮัม เมื่อไรจึงจะให้สัตยาบัน—จึงเรียกว่าพันธสัญญาใหม่หรือพันธสัญญาที่สอง? ฮีบรู 9:16

---

“แม้พันธสัญญานี้ทำกับอาดัมและทำพันธสัญญาใหม่กับอับราฮัม ก็ไม่สามารถให้สัตยาบันได้จนกว่าพระคริสตเจ้าจะสิ้นพระชนม์ มันดำรงอยู่โดยพระสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการไถ่ถอน มันได้รับการยอมรับโดยความเชื่อ แต่เมื่อให้สัตยาบันโดยพระคริสตเจ้าแล้ว ก็เรียกว่าพันธสัญญาใหม่”—บรรพชนและผู้เผยพระวจนะ **น. 370, 371 (เน้นโดยผู้เขียน)**

ข. หากไม่มีการให้สัตยาบันจนกระทั่งพระเยซูสิ้นพระชนม์ จะนำไปใช้กับบุรุษของกษัตริย์แห่งสวรรค์ก่อนการตรึงกางเขนได้อย่างไร? ฮีบรู 6:13-18

---

“พันธสัญญาของอับราฮัมให้สัตยาบันโดยพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และเรียกว่าพันธสัญญา 'ที่สอง' หรือ 'ใหม่' เพราะโลหิตซึ่งปิดผนึกไว้ นั่นหลังไหลตามโลหิตของพันธสัญญาแรก ว่าพันธสัญญาใหม่มีผลบังคับใช้ในสมัยของอับราฮัมนั้นเห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงที่ว่าหลังจากนั้นก็ได้รับการยืนยันทั้งโดยพระสัญญาและโดยคำสาบานของพระเจ้า ซึ่งเป็น 'สองสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสสา' ฮีบรู 6:18"—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ **น. 371**

“คำมั่นสัญญาของพระองค์ ภูเขาจะพรางจากไป และเนินเขาจะถูกพรางไป แต่ความกรุณาของพระองค์จะไม่พรางจากผู้คนของพระองค์ ทั้งพันธสัญญาแห่งสันติภาพของพระองค์จะไม่ถูกพรางไป ได้ยินเสียงของพระองค์ว่า 'เรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์' (เยเรมีย์ 31:3) 'เราจะเมตตาเจ้าด้วยความเมตตาอันนิรันดร์' (อิสยาห์ 54:8) ความรักนี้ช่างน่าทึ่งเพียงใด ที่พระเจ้าทรงยอมที่จะขจัดความสงสัยและการตั้งคำถามทั้งหมดออกจากความกลัวและความอ่อนแอของมนุษย์ และทรงจับมือที่สั่นเทาที่ยื่นมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ และพระองค์ทรงช่วยให้เราวางใจพระองค์ด้วยหลักประกันและหลักทรัพย์ทวีคูณ พระองค์ทรงทำข้อตกลงผูกพันแก่เราตามเงื่อนไขของการเชื่อฟังของเรา และพระองค์เสด็จมาพบเราด้วยความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ของเราเอง เราคิดว่าคำมั่นสัญญาหรือคำมั่นสัญญาจากเพื่อนมนุษย์ของเรา หากมีการบันทึกไว้ ก็ยังต้องการรับประกัน พระเยซูทรงประสบกับความกลัวเฉพาะทั้งหมดเหล่านี้ และพระองค์ได้ทรงยืนยันคำสัญญาของพระองค์ด้วยคำสาบาน 'ในเหตุนี้ พระเจ้าทรงเต็มพระทัยยิ่งกว่าที่จะแสดงให้ผู้สืบสายเห็นถึงความไม่เปลี่ยนแปลงของคำแนะนำของพระองค์ ได้ทรงยืนยันด้วยคำสาบาน... พระเจ้าของเราจะทำอะไรได้อีกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเราในพันธสัญญาของพระองค์'—เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์ **น. 262**

## 5. จาริกบนโต๊ะแห่งหัวใจ

ก. เนื่องจากการเสียดสีของพระคริสตน์ไม้กางเขน เราได้รับโอกาสอะไรบ้าง? **ฮีบรู 9:15**

ข. พระเจ้าทรงขอร้องอะไรเราเป็นส่วนตัวเมื่อเราประเมินความรับผิดชอบของเราต่อพระพักตร์พระเจ้า?  
**2 โครินธ์ 6:2**

“กฎพระบัญญัติเดียวกันกับที่จารึกไว้บนโต๊ะหินนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนไว้บนโต๊ะของหัวใจ แทนที่จะออกไปสร้างความชอบธรรมของเราเอง เราขอรับความชอบธรรมของพระคริสต์ พระโลหิตของพระองค์ชดใช้บาปของเรา การเชื่อฟังของพระองค์เป็นที่ยอมรับสำหรับเรา จากนั้นหัวใจที่ได้รับการฟื้นฟูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำมาซึ่ง 'ผลของพระวิญญาณ' โดยพระคุณของพระคริสต์ เราจะดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังกฎพระบัญญัติของพระเจ้าที่เขียนไว้ในใจของเรา เมื่อมีพระวิญญาณของพระคริสต์ เราจะดำเนินชีวิตเหมือนที่พระองค์ทรงดำเนิน พระองค์ทรงประกาศผ่านผู้เผยพระวจนะว่า 'ใช่แล้ว พระราชบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในใจของข้าพระองค์' สดุดี 40:8 และเมื่อพระองค์ตรัสในหมู่มนุษย์ว่า 'พระบิดาไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เสมอ' ยอห์น 8:29

“อัครสาวกเปาโลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับพระบัญญัติภายใต้พันธสัญญาใหม่ ท่านกล่าวว่า: 'โดยความเชื่อแล้ว พวกเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา' เราทำให้พระบัญญัติเป็นโมฆะโดยความเชื่อหรือ? ขอพระเจ้าอภัยยอมให้เป็นเช่นนั้นเลยแท้จริงแล้ว เราตั้งกฎขึ้น' 'ในการที่พระบัญญัติอ่อนกำลังโดยทางเนื้อหนังนั้น การที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในสภาพเหมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาป ได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่เนื้อหนัง'—มันไม่สามารถทำให้มนุษย์ชอบธรรมได้ เพราะโดยสันดานบาปของเขา เขาไม่สามารถรักษากฎได้—'พระเจ้า ส่งพระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังบาป และสำหรับบาป บาปที่ถูกประณามในเนื้อหนัง เพื่อความชอบธรรมของพระบัญญัติจะสำเร็จในพวกเราผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ' โรม 5:1; 3:31; 8:3, 4"—บรรพชนและเหล่าผู้เผยพระวจนะ **น. 372, 373 [เน้นโดยผู้ประพันธ์]**

วันศุกร์

วันที่ 24 มีนาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. **mjko** เคยมีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการทำพันธสัญญากับพระเจ้า?

2. ทำไมพระเจ้าจึงเตรียมไว้เมื่ออาคัมทำบาป?
3. พระเจ้าทรงใช้การสาธิตอะไรเพื่อเก็บรักษาอย่างต่อเนื่องในความคิดเสมอถึงพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา?
4. เราารู้ได้อย่างไรว่าอับราฮัมอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่?
5. ท่านเตรียมทำพันธสัญญาหรือข้อตกลงประเภทใดกับพระเจ้าผู้สร้างของท่าน?

### เหตุผลในการปฏิรูป

“พระเยซูถูกล่ลวงเหมือนเราทุกประการ เพื่อพระองค์จะทรงรู้วิธีช่วยเหลือคนที่ควรถูกล่ลวง ชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างของเรา พระองค์แสดงให้เห็น โดยการเชื่อฟังอย่างเต็มใจว่ามนุษย์อาจรักษากฎของพระเจ้าเป็นเจ้า และการล่วงละเมิดกฎนั้น จะนำมาไปสู่การเป็นทาสโดยการไม่เชื่อฟังกฎ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรัก พระองค์ไม่เคยปฏิเสธผู้ที่สำนึกผิดอย่างแท้จริง แม้ว่าความคิดของพวกเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่พระองค์ทรงประณามความหนาซึ้งใจตกทุกประเภทอย่างรุนแรง พระองค์ทรงคุ้นเคยกับความบาปของมนุษย์ พระองค์ทรงทราบการกระทำทั้งหมดของพวกเขาและทรงอ่านแรงจูงใจที่เป็นความลับของพวกเขา ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงหันเหไปจากความชั่วช้าของพวกเขา พระองค์ทรงวิงวอนและให้เหตุผลกับคนบาป และในแง่หนึ่ง—การที่พระองค์เองกลับรับความอ่อนแอของมนุษย์ชาติ—พระองค์ทรงทำให้พระองค์เองอยู่ในระดับเดียวกับพระองค์ พระเจ้าตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็ จะขาวเหมือนหิมะ ถึงมันจะมีสีแดงเหมือนสีแดงเข้ม แต่มันก็จะเหมือนขนแกะ”

“มนุษย์ผู้ทำให้พระเจ้าของพระองค์ในจิตวิญญาณของเขาเสื่อมเสียด้วยชีวิตที่เสื่อมทราม ความพยายามของมนุษย์ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตัวเองได้ เขาต้องยอมรับบาปบุญผิดแห่งเขา ประเสริฐ เขาต้องคืนดีกับพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังกฎและศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ชีวิตของเขาต่อจากนี้จะต้องถูกควบคุมโดยหลักการใหม่ โดยผ่านการกลับใจ ศรัทธา และงานดี เขาอาจทำให้อุปนิสัยที่ชอบธรรมสมบูรณ์แบบและอ้างสิทธิ์ของบุตรของพระเจ้าโดยพระคุณของพระคริสต์ หลักธรรมแห่งความจริงอันสูงส่งที่ได้รับและยึดมั่นในหัวใจ จะนำเราไปสู่จุดสูงสุดของความเป็นเลิศทางศีลธรรมที่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้...”

“นี่เป็นงานที่มนุษย์ต้องทำ เขาต้องเผชิญหน้ากับกระຈก กฎของพระเจ้า แยกแยะข้อบกพร่องในอุปนิสัยทางศีลธรรมของเขา และละทิ้งบาปของเขา ชำระเสื่อคลุมแห่งคุณลักษณะของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก ความอิจฉา ความจองหอง ความอาฆาตพยาบาท การหลอกลวง การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมจะถูกชำระออกจากใจที่เป็นผู้รับความรักของพระคริสต์และทะนุถนอมความหวังที่จะเป็นเหมือนพระองค์...”

“แต่อิทธิพลของความหวังในพระกิตติคุณจะไม่ชักนำคนบาปให้มองว่าความรอดของพระคริสต์เป็นเรื่องของพระคุณฟรี ในขณะที่เขายังคงดำเนินชีวิตด้วยการล่วงละเมิดกฎของพระเจ้าเป็นเจ้า เมื่อแสงแห่งความจริงส่องเข้ามาในความคิดของเขา และเขาเข้าใจข้อกำหนดของพระเจ้าอย่างถ่องแท้และตระหนักถึงขอบเขตของการล่วงละเมิดของเขา เขาจะกลับเนื้อกลับตัว กักคึดพระเจ้าผ่านความเข้มแข็งที่ได้รับจากพระผู้ช่วยให้รอด และมีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิม” —คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 [u. 294,295](#)